
ชิงปลนกลางแดด!

ประชาชนจํานวนมากเดินทางเขารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 และบูสเตอรเข็ม 3 เพ� อสรางภูมิคุมกันปองกันโควิด-19 โดย

เฉพาะสายพันธุ โอมิครอนที่กําลังระบาดในเวลานี้ ที่ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อ 

สอบปศุสัตวปมASFหมู
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ส่ังรร.ทําแผนเผชิญเหตุ

หวง‘โซนสีฟา’โควิดพุง

ปปช.ฟองเอง‘ปู’จัดโรดโชว

2ก.พ.ศาลช้ียึดทรัพยธาริต
ไทยโพสต • “ธาริต-เมีย” ระทึก! ศาล

รัฐธรรมนูญนัดตัดสิน 2 ก.พ. ปมร่ํารวยผิด

ปกติหรือไม คกก.สอบวินัยรายแรง “เนตร”  

ไมสั่งฟอง “บอส” ไดขอสรุปแลว เรียกฟง

ผล 19 ม.ค. อัยการเปลี่ยนความเร็วรถไม

รอดโดนดวย เปดกรุอดีตอธิบดีดีเอสไอรวย 

21 ลาน

เม� อวันที่ 12 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ

ไดประชุมปรึกษาคดีที่ศาลอุทธรณสงคําโต                                                     

แยงของผูคัดคานท้ังสอง ประกอบดวย นาย

ธาริต เพ็งดิษฐ ผูคัดคานที่ 1 และนาง

วรรษมล เพ็งดิษฐ ผูคัดคานที่ 5 ในคดี

แพงหมายเลขดําที่ ปช.1/2559 และคดี

หมายเลขแดงที่ ปช.1/2561 กรณีศาลแพง

มีคําสั่งใหทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของ

นายธาริตและนางวรรษมล จํานวน 49 ราย 

การ รวมมูลคา 341,797,811.58 บาท 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 7,681 

ราย ดับ 19 ราย “ศบค.” เผยสถานการณ

โควิดลดความรุนแรง อัตราปวยหนัก-เสีย

ชีวิตนอยลง คาดปนี้จอปรับจากโรคระบาด

เปนแคโรคประจําถิ่น หวง 8 จว.สีฟาผอน

คลายนั่งดริงกปวยพุง กําชับหามการดตก 

“อนุทิน” ย้ํา ปชช.รวมมือดี ยอดติดเชื้อไม

ถึง 3 หม� นแน� แจง “ธนาธร” ไมไดฉีดวีไอพี

เม� อวันที่ 12 ม.ค. พญ.สุมนี วัชร 

สินธุ ผูอํานวยการสํานักส� อสารความเสี่ยง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุม

โรค ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถาน                                                

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 7,681 ราย เปน 

การติดเช้ือในประเทศ 7,392 ราย จากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 7,282 ราย คน 

หาเชิงรุก 110 ราย เรือนจํา 12 ราย

ไทยโพสต • 4 วันสุดทายเลือกตั้งซอม

ชุมพร-สงขลาเดือด “ธรรมนัส” ปราศรัย

มันปาก “กาวไกล” สบชองย� น กกต.จังหวัด

สงขลาสอบคลิปหาเสียงบนเวที อวดผูสมัคร 

พปชร.รวย เอาไหมเงินและทําทาลวงกระ 

เปา “บิ๊กปอม” ยัน ปชป.-พปชร.หาเสียง

เดือดใสกัน แตปดหีบเลือกตั้งทุกอยางจบ 

การหาเสียงชวงโคงสุดทายสนาม

เลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพรและสงขลา ที่จะ                                              

ลงคะแนนเสียงกันวันอาทิตยที่ 16 ม.ค.นี้ 

ดําเนินไปอยางเขมขน โดยเม� อวันท่ี 12 มกรา 

คม 2565 ในชวงเชา ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) และนายชวลิต อาจหาญ ผู

สมัคร ส.ส.เขต 1 เบอร 4 พรรคพลังประ 

ชารัฐ จ.ชุมพร พรอมทีมงาน ไดลงพื้นท่ี

พบปะทักทายประชาชนท่ัวไปในยานตลาดสด

เทศบาลเมืองชุมพร โดย ร.อ.ธรรมนัสได

แนะนํานายชวลิตหรือทนายแดงตอประชา 

ชน เพ� อใหเลือกมาชวยดูแลชีวิตความเปน

อยู และพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองชุมพรให

พัฒนาอยางเขมแข็ง ย่ังยืน โดยไดรับความ

สนใจจากประชาชนและพอคาแมคาในตลาด 

สดเทศบาลเมืองชุมพรอยางมาก

จากน้ัน ร.อ.ธรรมนัสพรอมดวยทนาย

แดงและทีมงานขึ้นรถแหไปตําบลวังไผ  

ตําบลทายาง และตําบลบางหมาก อ.เมือง                                                                       

ชุมพร เพ� อแนะนําทนายแดง เบอร 4                                                        

พร้อมขอให้เชื่อมั่นในนโยบายของพรรค                                                         

พลังประชารัฐ ภายใตการนําของ พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ ที่ยึดมั่นในระบอบประ 

ชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และมีเปาหมายหลักใหประชาชน

อยูดีกินดี เขาถึงสวัสดิการแหงรัฐ แกปญหา

ความเหล� อมล้ํา ชวยประชาชนที่ยากไรมีที่ 

ดินทํากิน พัฒนาอาชีพใหมีรายไดยั่งยืน

ขณะที่กรณีการเปดเวทีปราศรัยหา

เสียงของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่เลือก

ตั้งซอมเขต 6 สงขลา ที่ ร.อ.ธรรมนัสขึ้นเวที

ปราศรัย โดยมีเน้ือหาบางสวนท่ีถูกวิพากษ

วิจารณในเวลานี้ 

ปรากฏวาเม� อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผานมา                                                        

นายธิวัชร ดําแกว ผูสมัครเลือกต้ังซอมเขต                                                               

6 จังหวัดสงขลา พรรคกาวไกล พรอมทีม                                                           

งานพรรคกาวไกล ไดเดินทางมายังสํานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสง                                                           

ขลา เพ� อย� นหนังสือใหกับนางพะเยีย ศิริโชติ 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งจังหวัดสงขลา 

กรุงเทพฯ • หมูเปนพิษ! “เฉลิมชัย” ลง

นามคําสั่งปลัดเกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง “กรมปศุสัตว” อาง

ไมไดรับหนังสือภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย

ศาสตรฯ ใหจบภายใน 7 วัน ยันไมเคย

ปกปดขอมูล อางที่ผานมามีแตคนชมมาตร 

การปองกันเยี่ยม เพ� อไทยจองกฐินไปดาใน

สภา ที่ปรึกษาจุรินทรยืนยัน “มามา” ไมขึ้น

ราคา

เม� อวันที่ 12 มกราคม 2565 หลัง

สถานการณ โรคระบาดและการควบคุมโรค                                                          

ในสุกร โดยสถาบันการศึกษาสัตวแพทย 

ศาสตรในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต

แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever : 

ASF) ในซากสุกรที่สงชันสูตรโรค และได

รายงานการตรวจพบโรคตอกรมปศุสัตว 

บานปลายกลายเปนประเด็นปกปดขอมูล 

และประชาชนไดรับผลกระทบจากเนื้อสุกร

ราคาแพงนั้น 

นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรฯ 

เปดเผยวา ลาสุดตนไดลงนามคําสั่งใหนาย

ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ 

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง                                                                          

และขอใหกรมปศุสัตวดําเนินการตามมาตร 

การเพ� อควบคุมโรคโดยเร็ว วาเกิดข้ึนไดอยาง 

ไร โดยจะตรวจสอบกรมปศุสัตวทําไมถึงไม

ไดรับหนังสือ ทําไมหนังสือถึงไมถึงอธิบดี

ดวย โดยตองสรุปผลการสอบขอเท็จจริงท้ัง 

หมดภายใน 7 วัน เพ� อพิจารณาตามขั้น

ตอนตอไป 

เขายืนยันวา ที่ผานมาทางกระทรวง                                                    

เกษตรฯ มีการดําเนินการตามมาตรการปอง 

กันการแพรระบาดอยางเขมงวดและตอ

เน� อง โดยหลายประเทศทั่วโลกมีการแพร

ระบาดของโลกจนตองทําลายสุกรจํานวน

มาก แตไทยยังสามารถควบคุมโรคไดมา

โดยตลอด 3-4 ปที่ผานมา

“รอบบานเราที่ผานมา 3-4 ปก็มีการ

ระบาด ที่ผานมาเราไดมีมาตรการปองกัน

ที่ดีเยี่ยม จนกลุมสมาคมผูเลี้ยงสุกรทั้งราย

เล็ก รายยอย และรายใหญ ก็มามอบโลให

ผม และขอบคุณวาผมไดมีการดําเนินการ

มาตรการและปองโรค ASF ไดดีเยี่ยม ทุก

คนตัองกลับไปดู อยาลืมตรงน้ีสิ น่ันมันหมาย

ถึงวาเราไดดําเนินการมาอยางตอเน� องและ

ไดผล จนระยะสุดทายนี่เราก็ไดสั่งการให

เขาไปตรวจสอบเขมงวด จนมีกลุมพอคาออก

มาเรียกรองวาเราเขมงวดเกินไป แตทุกอยาง

ที่เราทําก็เพราะเราตองการควบคุมโรคให                                                   

ได ยืนยันวาไมมีการปกปดขอมูลอยางแน� 

นอน” 

นายเฉลิมชัยกลาววา โรค ASF ถือ

เปนโรคระบาดในสุกร

เช� อหมออยาเช� อหมา 

(อีกรอบ)

ดัชนีเช� อมั่นอสังหา

ฟนตัว

4 อนุสาวรียตํารวจ

ไทยโพสต • กกร.คงจีดีพีป 65 โต  3-4.5% 

มั่นใจเศรษฐกิจไทยกําลังฟน จับตาไตรมาส 

2 กลับมาขยายตัวจากวัคซีนท่ีครอบคลุม ชง                                                              

คลังยืดลดภาษีที่ดิน 90% ตออีก 2 ป แบง

เบาภาระประชาชน

เม� อวันที่ 12  มกราคม นายสนั่น อัง

อุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทย

และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 

สถาบัน (กกร.) เปดเผยภายหลังการประชุม 

กกร. ประจําเดือน ม.ค.2565 วา กกร.คง

ประมาณการเศรษฐกิจป 2565 จะขยายตัว

ไดในกรอบ 3.0-4.5% การสงออกกรอบ 

3.0-5.0% อัตราเงินเฟอทั่วไปกรอบ 1.2-

2.0% เน� องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟน

ตัวตามที่คาดการณ หากบริหารจัดการการ

แพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอน 

ไมมีการล็อกดาวน และรัฐเรงแกไขปญหา

เงินเฟอและการปรับตัวของราคาสินคาภาย 

ในประเทศอยางรวดเร็ว

“สายพันธุ โอมิครอนอาจกระทบเศรษฐ 

กิจไทยชวงไตรมาสแรกของปนี้ โดยเฉพาะ

ดานการทองเที่ยว ประเมินตางชาติจะเดิน

ทางเขาประเทศไดชวงปลายไตรมาสแรก 

และคาดวาไตรมาสสองเปนตนไป

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  11  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15 อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9192

อิสรภาพแหงความคิด

คงจีดีพี3-4.5%

โอมิครอนไมแรง

ไตรมาส2ศก.โต
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พรรครวมสุข ทุกข ไมแชร
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2 ในประเทศ

เงินเฟอกับของแพง

ไมรายเทาความฉอฉล

จจัย 4 สําหรับชีวิตมนุษยในการดํารงชีพขั้นพื้นฐาน 

ไดแก อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนเร� อง

ที่รัฐพึงดูแลสนับสนุนใหประชากรไดรับการจัดสรร

ใหเหมาะสมตามอัตภาพโดยไมขาดตกบกพรอง ไม

ตองไปพูดถึงความมั่งคั่ง สรางความร่ํารวยใหคนในสังคม

ไดมีอยูมีกินอยางสมบูรณพูนสุขไดเสมอหนา ตามแนวคิดรัฐ

สวัสดิการที่ทุกคนใฝหา เอาแคดํารงความพอมี ไมขาดแคลน 

จนสรางความทุกขยาก ก็อยูในระดับมาตรฐานที่คนในสังคม

ยอมรับได และไมไดเปนภาระที่รัฐตองแบกรับงบประมาณ

มากที่อุดหนุนเร� องตางๆ มากเกินไป จนเกินจากภาษีที่เก็บ

จากประชาชน   

ประเทศไทยพยายามที่จะกาวขามใหพนจากประเทศ

ที่ติดกับดักรายไดปานกลาง โดยออกนโยบายตางๆ ในการ

ปรับทักษะ และองค์ความรู้ให้ทันกับโลกดิจิทัล เพื่อหวังให้

ประชาชนสามารถสรางความมั่งคั่ง และกาวขามโมเดลธุรกิจ

แบบเดิมสูธุรกิจแนวใหม แตยังเปนเร� องยากและตองใชเวลา 

ทามกลางสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรค

ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกเขาหวงปที่ 3 เรงเราขึ้น สงผลใหคนที่

มีรายไดนอยถึงรายไดปานกลางไดรับผลกระทบในชีวิตความ

เปนอยู อาหารการกินในชีวิตประจําวัน จากสินคาอุปโภค

บริโภคที่ปรับขึ้นราคา

นักวิชาการมองวา ปญหาของแพงนั้นเปนปญหาเงิน 

เฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เมื่อมองไปที่

เงินดอลลาร เงินปอนด เงินยูโร ตางก็เฟอกันหมด สงผลให

ขาวของทุกอยางแพงขึ้น สังเกตวาราคาอาหารแพงขึ้น เม� อใช

ราคาเดิมซื้อกับขาวเปนถุงปริมาณจะนอยลงมาก ในสภาวะ

แบบนี้ คนที่มีรายไดนอยจึงทําใหคนใชเงินอยางระมัดระวัง ลด

การใชจายอยางฟุมเฟอย ประหยัดเงินไวใชยามจําเปน ปรับ

ปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก ช็อปออนไลนที่เคยทําเปนนิสัย 

หรืออยากไดอะไรก็ซื้อ ก็ตองระงับความอยากไดของตัวเองให

มากขึ้น 

แมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยระบุวา อัตรา

เงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น คาครองชีพขึ้น แตรายไดไมขึ้น แม

เงินเฟอที่ปรับสูงขึ้นในเชิงมหภาคของไทยไมไดน�ากลัวเหมือน

ตางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยเงินเฟอของไทยคอยๆ 

ปรับขึ้น และ ธปท.คาดการณตัวเลขเงินเฟอปนี้ที่ 1.7% โดยยัง

ไมเห็นสัญญาณวาจะตองมีการปรับตัวเลขเงินเฟอใหม เพราะ

ยังอยูในกรอบ 1-3% ขณะที่ราคาสินคาที่ปรับขึ้นนั้น ไมไดขึ้น

เปนวงกวาง สวนใหญปรับขึ้นเปนจุด เชน ราคาพลังงาน ราคา

หมู ขณะที่เงินเฟอระลอก 2 ยังไมเห็น เพราะภาพเศรษฐกิจ 

การจางงาน คาแรงยังไมขึ้น เพราะรายไดหายไปจากภาคทอง

เที่ยว 

ขณะที่ปจจัยราคาน้ํามันดิบโลกในป 2564-2565 โดย

คาดวาเฉลี่ยอยูที่ 70 เหรียญสหรัฐตอบารเรล เพิ่มขึ้น 65% 

จากป 2563 สงผลใหราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปในไทย 

เฉลี่ยสูงขึ้น 25% เทากับคาใชจายดานน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น 2 แสน

ลานบาท คิดเปน 1.3% ตอจีดีพี เพิ่มตนทุนภาคธุรกิจสูงขึ้น 

1.83 แสนลานบาท และคาใชจายดานน้ํามันของภาคครัวเรือน

เพิ่มสูงขึ้น 17,000 ลานบาท อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงโล

จิสติกส ประมง เหมืองแรเคมีภัณฑ และวัสดุกอสราง เหลานั้น

เปนแรงกระตุนใหของแพงขึ้นไปอีก 

เหลานั้นเปนเหตุผล และขอมูลที่คนในสังคมเขาใจ

ได พรอมยอมรับปรับตัวใหอยูกับปญหา ในสวนของรัฐเองก็

ตองเรงออกมาตรการ นโยบายในการบรรเทาทุกขอยางเรง

ดวน และที่ตองตระหนักเปนพิเศษคือ ชีวิตประชาชนที่กําลัง

ย่ําแยลงทุกวัน อยาฉอฉลในการหาประโยชนจากสวนเกิน

ของโครงการ และการใชจายงบประมาณแบบเปลาประโยชน 

รวมทั้งไมไปซ้ําเติมกับความทุกขยากของประชาชน ดวยการ

เอื้อหรือหลิ่วตาใหกับนายทุน หรือในกรณีเกิดขอผิดพลาด

บกพรองขึ้น จะตองไมรวมมือกันปกปดขอมูล พรอมกั้นนั้น

ตองเรงชี้แจงขอเท็จจริงและแกไขปญหาอยางโปรงใส.

ป

นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองคการพิทักษรัฐธรรมนูญไทย

ขอใหตรวจสอบกรณีที่กรมปศุสัตวไมใชอํานาจตาม 

พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว จะมีลักษณะการเอื้อประโยชนตอบริษัท

ผูประกอบการเลี้ยงขนาดใหญที่เปนผูเลี้ยงหมูครบวงจร ซึ่ง

กลุมบริษัทเหลานี้ ไมไดรับผลกระทบใดๆ แตกลับไดรับผล

ประโยชน โดยตรงตอการที่กรมปศุสัตวไมประกาศพื้นที่การ

ระบาดของโรค ทําใหบริษัทขนาดใหญยังสามารถขาย และสง

ออกหมูไปตางประเทศได.

นามเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 6 สงขลา และสนาม

เลือกตั้งซอม เขต 1 ชุมพร ที่มวยคูเอกคือ ศึกสาย

เลือดภายในพรรครวมรัฐบาล ระหวาง ‘พลังประชา

รัฐ’ กับ ‘ประชาธิปตย’ จากตอนแรกที่มีการประเมินกันวา จะ

เปนมวยลมตมคนดู เพราะดูการจัดตัวแมทัพของพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่ผิดฝาผิดตัว สงนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

ไปคุมสงขลา และนายสันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง ไปคุมชุมพร 

ตอนนี้อาจตองคิดใหม 

โดยเฉพาะในชวงโคงสุดทายกอนหยอนหีบในวันอาทิตย

ที่ 16 มกราคมนี้ ที่ดูเขมขน หากคนไมรู คงไมคิดวาจะ

เปน ‘พรรครวมรัฐบาล’  

พรรคประชาธิปตยในฐานะแชมปเกา 2 พื้นที่ ทุมสรรพ

กําลัง ขนขบวนแมทัพนายกองทุกระดับในพรรค นําโดยนาย    

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย ใน

ฐานะหัวหนาพรรค เขาไปชวยผูสมัคร ส.ส.หาเสียง แบบเกาะ

ติดพื้นที่  

เชนเดียวกับพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผูทาชิง ที่

ตองการขึ้นเบอร 1 แดนสะตอ ยกโขยงกันไปปกหลัก นํา

โดย ‘บิ๊กปอม’ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ที่ขึ้นเวทีปราศรัย “พรรคพลังประชารัฐใจถึง พึ่งได” ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค  

เนื้อหาการปราศรัยของ 2 พรรค มีเหน็บแนมกัดจิกอีกฝง 

ราวกับฝายคานกับรัฐบาล ขณะที่ลูกพรรคเปดวิวาทะเบิ้ลบลัฟ

กัน ตั้งแตสัปดาหกอนที่ ‘เสี่ยคึก’ นายเทพไท เสนพงศ อดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ยกประเด็นนโยบาย

พรรคพลังประชารัฐตอนหาเสียงเม� อป 2562 มาถามกลับวา มี

อะไรบางที่ทําไดแลว และหากไมทําผิดกฎหมายหรือไม 

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐไมยอมถูกเสียดสี ‘เดอะ

สัณห’ นายสัณหพจน สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

พลังประชารัฐ หยิบประเด็นราคาสินคาแพงขึ้นมาสวนหมัด 

แมไมอัดแบบตรงๆ แตเขาใจตรงกันวา พุงเปาไปที่กระทรวง

พาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งอยูในความรับผิด

ชอบของพรรคประชาธิปตย  

  ลูกพรรค 2 คาย เปดศึกน้ําลายบลัฟผลงาน งานนี้หนีไม

พนปมแขงขันในสนามเลือกตั้งซอม 2 เขตในพื้นที่จังหวัดภาคใต

อยางหลีกเลี่ยงไมได 

วิธีแบบการเมืองเกาๆ ที่เห็นกันมาทุกรอบในสนามเลือก

ตั้ง! 

อยางไรก็ดี แมหลายฝายจะมองความเขมขนที่เกิดขึ้นเปน

เร� องธรรมดา เหมือนแขงขันชกมวย บนเวทีตอยกันแทบตาย 

สิ้นเสียงระฆัง ขางลางจับมือเปนเพ� อนกันเหมือนเดิม อาจจะจริง

แคสวนหนึ่ง แตอาจไมใชทั้งหมด 

ตรงกันขาม 2 เขตเลือกตั้งซอมที่เกิดขึ้น มันพอสะทอน

การเลือกตั้งครั้งตอไปที่จะเกิดขึ้นไดพอสมควรวา งวดหนาเดือด

กวานี้แน� เพราะพรรคพลังประชารัฐตองการเปนเบอร 1 ในดาม

ขวาน ขณะที่พรรคประชาธิปตยตองการลางความอับอาย ทวง

บัลลังกเบอร 1 ภาคใตคืน หลังหนกอนโดนเจาะจนเสาไฟฟาลม

หลายเขต 

แมเปนพรรครวมรัฐบาลตอนนี้ แตหมดวาระรัฐบาล 2 

พรรคคือ คูแขงในสนามเลือกตั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตและ 

กทม. 

2 พรรคนี้ ไมไดเปนเนื้อเดียวกันตั้งแตตน แตตองรวมหัว

จมทาย เพราะปจจัยแวดลอมบีบบังคับ พรรคพลังประชารัฐไม

เอาพรรคประชาธิปตยก็จัดตั้งรัฐบาลไมได พรรคประชาธิปตย

ไมมารวมรัฐบาลก็ตองไปเปนฝายคานกับพรรคเพ� อไทยที่เดิน

การเมืองเปนเสนขนาน 

 ที่สําคัญ หากพรรคประชาธิปตยจะกอบกูพรรคจําเปน

ตองเปนรัฐบาลเพ� อมาตอยอด  

หลายครั้งหลายหน 2 พรรคนี้มีปญหากันมาตลอด ตั้งแต

การจัดตั้งรัฐบาล เกลี่ยกระทรวง ที่เดิมพรรคพลังประชารัฐไม

อยากจะยกกระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ให แตสุดทายตองยอมเฉือน เพราะเปนเง� อนไขสําคัญที่พรรค

ประชาธิปตยจะตัดสินวารวมหรือไมรวม 

ในสภา ส.ส.พรรคประชาธิปตยบางคนลงมติแตกแถวบอย

ครั้ง ทําตัวเปนหอกขางแคร คอยตอดเล็กตอดนอย คอยกวนใจ

ฝายผูมีอํานาจ 

หากอีกฝายพลาดพรอมโบยให ไมรับผิดชอบรวมกัน ทั้ง

ที่ลงเรือลําเดียวกันแทๆ อยางปมลาสุดราคาสินคาแพง โดย

เฉพาะราคาหมู และโรคระบาด อีกฝายก็เปดปฏิบัติการโยน

ความผิด ใหเปนความผิดพลาดเฉพาะคนที่ดูแล อยาง นาย    

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย และ

นายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ ไมเกี่ยวกับ ‘บิ๊ก

ตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ขณะที่พรรคประชาธิปตยก็รูวา อยูในจังหวะไมเปนตอ 2 

คียแมนคนสําคัญอยาง ‘จุรินทร-เฉลิมชัย’ ก็หลบฉาก ไมออกมา

พูดเร� องนี้ ปลอยใหฝายประจําอยางปลัดกระทรวง อธิบดี เขามา

รับหนา เพราะกลัววาจะกระทบไปถึงสนามเลือกตั้งซอม  

ปลอยใหคนดารัฐบาล ซึ่งหนีไมพน ‘บิ๊กตู’ ในฐานะผูนํา

รับไปเต็มมือ ทั้งที่ควรจะเปนความรับผิดชอบรวมกันทั้งหมด 

แตหากเร� องไหนประชาชนช� นชม ถูกใจ ไมมีรายการโบย                                                             

มีแตรายการคนนี้ชวยตรงนั้น คนนั้นชวยตรงนี้ แยงกันเคลม 

แขงกันเอาหนา

เปนพรรครวมรัฐบาล ในเวอรชั่นที่เรียกวา ‘รวมแตสุข’ 

แต ‘ทุกข ไมแชร’. 

ส

คล� นมันมาจากไหนก็ไมรู จูๆ มันก็ซัดหาดทรายขาว!!!

าทาง...ชวงระหวางนี้ วาที่นายกฯ ฉบับสุโขทัย                

ธรรมาธิราช คุณพี่ อูดดา จุรินทร ณ นวลผอง

เสนาณรงค น�าจะ ลําบาก เอาเร� องอยูพอสมควร

ทีเดียว เม� อเจอกับเร� อง หมูไมหมู สวนจะสงผล 

กระทบไปถึงทานนายกฯ ตัวจริง เสียงจริง อยางคุณลุง บิ๊กตู 

ผูเชี่ยวชาญ ชํานัญการ ในการเดงเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะ

แรฝายตรงขาม ฯลฯ หรือไม อยางไรนั้น คงตองไปคิดๆ นึกๆ 

เอาเองก็แลวกัน...

แตงานนี้...ตองเรียกวา ขนาดระดับ ปาเทพ ที่เคย

เสี่ยงเปน เสี่ยงตาย ฝาดงสนตีนออกมาพิทักษ ปกปอง                    

บิ๊กตู แบบชนิดไมคิดมูลคา ไมตองควักเงินซื้อหนมเปยะใดๆ 

เอาเลยแมแตนอย ยังเริ่มออกอาการ รับไมคอยจะได ขึ้น

มามั่งแลว จะดวยเหตุเพราะไมมีจะแ-ก หรือเพราะเวทนา 

สงสาร ผูที่ ไมมีจะแ-ก ซึ่งออกจะมีเยอะแยะ มากมาย เสีย

เหลือเกิน คงตองลองไปสอบถาม ปาเทพ โดยตรงกันดูอีก

ที แตการแสดงออกถึงความหุดๆ หิดๆ ของใครตอใครใน

ชวงนี้...คงตองถือเปนแค ระลอกแรก ยังไมน�าถึงขั้น สึนา

มิ ที่ยังไงๆ คงหนีไมพนตองตามมา ในอีกไมชา-ไมนานนับ

จากนี้...

คือวากันจริงๆ แลว...อะไรตอมิอะไรไมวาแดง-ไมแดง 

เอาไป-เอามามันตางกําลังแพง...แสน...แพง กันไปแทบจะทั่ว

ทั้งโลกนั่นแล ไมวาคุณพออเมริกา ผูดีอังกฤษ ฝรั่งยุโรป ที่

ตางตองเจอกับ ภาวะเงินเฟอ ระดับ 5-6 เปอรเซ็นตไปดวย

กันทั้งสิ้น หรือกระทั่งประเทศที่มีน้ํามัน ขายน้ํามัน ในแถบ

เอเชียกลาง อยางคาชัคสถาน ที่เจอเขาไปกับภาวะเงินเฟอ

ระดับ 8.4 เปอรเซ็นต ไมเหลือเงิน-เหลือทอง พอจะเอาไป

ชวยอุด ชวงถวงราคาแกส ที่แพง...แสน...แพงขึ้นไปเกือบ

เทาตัว หรือเกือบ 90 เปอรเซ็นต สงผลใหตองฆากันตาย ยิง

กันตาย ชุลมุน วุนวาย ไปแทบทั้งประเทศ กวาจะ เอาอยู 

ตองหันไปขอแรงคุณนารัสเซีย ใหสงทหารเขามาไลทุบ ไลตี 

เผลอๆ อาจถึงขั้นไลลา ไลฆา ถึงพอกลับมาเขาที่-เขาทาง ได

จนตราบเทาทุกวันนี้...

และเพราะไอความแพง...แสน...แพงที่วา ยังไงๆ ยอม

ตองมีผล ยอมกอใหเกิดความหุดๆ หิดๆ ตอบรรดาปุถุชนคน

ธรรมดาทั้งหลาย อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได จะยังระร� น

ช� นบาน สดช� นเหมือนยืนอยูบนเนินเขา ในการบริโภคขนหนา

แขง บิ๊กตู แทนเนื้อหมู แทนขาว-ปลา-อาหาร ผัก ผลไมตางๆ 

มันคง เปง-ปาย-มาย-ลาย อยูแลวแน�ๆ ดวยเหตุนี้...ไมวาจะ

เดงเชือก ฉากหลบ ตัดเวที มุดจั๊กกะแรฝายตรงกันขาม ออกมา

เตนย็อกๆ แย็กๆ เหมือนเดิมไดหรือไม อยางไร แตคงตองเลน

เอาเหน� อยยาก แสนเข็ญ อยูพอประมาณ เม� อตองเจอกับความ

หงุดหงิด งุนงาน ที่กําลังทยอยเขามาในแบบระลอกแลว ระลอก

เลา...

สวนคุณพี่ อูดดา จุรินทร นั้น...แทบไมตองพูดถึง แนว

โนมที่จะตองบริจาคตัวเอง ไปจนถึงพรรคทั้งพรรค ใหกับปอ

เต็กตึ๊ง ไมวันนี้ก็วันหนา ดูจะมีความเปนไปไดสูงยิ่งขึ้นเร� อยๆ 

โอกาสที่จะ นอนมา เฉยๆ โดยไมตองมีพระสวดนําหนา ไม

วาคราวเลือกตั้งซอม เลือกตั้ง กทม. หรือเลือกตั้งใหญ น�าจะ

ลําบาก ยากเย็น ยิ่งขึ้นไปตามลําดับ และถาหากพรรคที่เคย

รวมทุกข รวมสุข รวมรัฐบาล ดันมีแนวโนมวาน�าจะ เหี่ยว

ปลาย ลงไปทุกที อีกทั้งพรรคแกนนํารัฐบาลอยางพลังประชา

รัฐ ก็ยังแทบมองไมออก วาสุดทาย...จะหนุนใคร-ไมหนุนใคร 

ยังคิดจะเอากับ ป.ประยุทธ หรือเอาแตเฉพาะ ป.ประวิตร หรือ

เผลอๆ อาจหันไปหาทางกลับบานใหกับ ท.โทนี่ เอาเลยหรือไม

ก็ไมแน�!!!

ภายใตฉากสถานการณทํานองน้ี...ก็เลยน�าจะมีแต เหน� อย...

กับ...เหน� อย ยิ่งๆ ขึ้นไป สวนจะเหน� อยถึงขั้น ผม..พอแลว หรือ 

ผม...ยังคิดจะเอาอีก อันนั้น...คงตองไปสอบถาม นรสิงห ใน

ทําเนียบรัฐบาลเอาเองก็แลวกัน แตอยางที่วาเอาไวแลวนั่น

แหละวา อันนี้...คงแคระลอกแรก หรือแค หนังตัวอยาง แต

ท
เพียงเทานั้น เพราะสิ่งที่กําลังตามมาไมวาในทางการเมือง 

เศรษฐกิจ ไปจนถึงการทหารเอาเลยก็ยังได ลวนแลวแตหนัก

หนา สาหัส ลวนแลวแต สึนามิ ไปดวยกันทั้งสิ้น แถมไมได

ทําทาวาคิดจะกวาดแตเพียง บิ๊กตู โดยลําพังรายเดียวเทานั้น 

แตยังอาจสาดซัด กระเซ็นซาน ไปถึงระบบ ระบอบ หรือ

กระทั่งระเบียบ ประเพณีตางๆ ที่ถูกนํามาผูกติดเอาไวกับ            

บิ๊กตู จนแทบกลายเปน คนละเร� องเดียวกัน ไปจนได...

อันนี้นี่แหละ...ที่เปนอะไรที่น�าหวาดเสียว น�าหวาดหวั่น 

ขวัญสยอง อยูพอสมควร จะเวนระยะหาง หรือจะยัน บิ๊กตู                                                                         

ใหออกไปหางๆ ก็ดูจะไมทันซะแลว!!! เพราะเทาที่ย็อกๆ 

แย็กๆ มาประมาณ 7 ป เกือบ 8 ปเขาไปแลว มันออกจะ

นุงนัง นัวเนีย จนยากที่จะ เวิรก ฟรอม โฮม กันไดงายๆ 

เหลือแตเพียงตองหันไปสวมหนากากเอาไวซักสองชั้น สาม

ชั้น ถอดเฉพาะชวงที่ตองตักอาหารเขาปาก นอกเหนือไปจาก

นั้น...คงตองสวมไว โดยตลอด มันอาจจะพอกันๆ เอาไวไดมั่ง 

ไมงั้น...โอกาสที่จะไปถึงขั้น คาชัคสถาน ก็ใชวาจะไมมีเอาซะ

เลย เพราะทุกสิ่งทุกอยางในโลกใบนี้ มันชักจะเขาเนื้อ-เขา

ไคล ยิ่งเขาไปทุกที...

สรุปเอาเปนวา...ยังไงๆ ก็คงตองเตรียมตั้งรับ เตรียม

รับมือเอาไว ใหเต็มเม็ด เต็มหน�วยและเต็มที่นั่นแหละ

ทั่น!!! สําหรับฉากสถานการณในปนี้ ไปจนถึงปหนาโน�น

เลย ไมวาในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงในทาง

วัฒนธรรม ประเพณี หรือจะผนวกศาสนาเอาไวดวยก็ยอม

ได เพราะอยางที่วาไวแลวนั่นแหละวา การเปลี่ยนแปลง 

มันคือ กฎเหล็กแหงธรรมชาติ เพียงแตจะหาทางทําใหมัน

เปลี่ยนไปในทางที่ดี หรือไปในทางที่เลว อันนั้น...ถือเปน

เร� องของมนุษยเดินดินและกินขาวแกงทั้งหลาย ที่จะตองไป

วากันเอาเอง...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Peter Muller” (อีก

ครั้ง)... “What’s lasting is not what resists time, but 

what wisely change with it. – สิ่งที่ยั่งยืน ถาวรนั้น...หา

ใชสิ่งที่ตานทานตอกาลเวลาแตอยางใด แตเปนสิ่งที่สามารถ

ปรับตัวเขากับสภาพตางๆ ไดอยางชาญฉลาด...”
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3บทความ-ในประเทศ

นขณะท่ีรัฐบาลกำาลังเมาหมัด อันเนื่องมาจากเสียงบ่นของ

ประชาชน ว่าด้วยเรื่องราคาเน้ือหมู เน้ือไก่ ไข่ไก่ ค่าไฟ  ค่าเรือ 

พาเหรดกันข้ึนราคา แน่นอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี, จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์,  เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ์ ก็รับไปเต็มๆ  เพราะถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบ 

ทว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา แต่ราคาขณะน้ีก็ยังไม่ลง   

ล่าสุด ชนินทร์ รุ่งแสง อดีต ส.ส.กทม. เขตบางพลัด  พรรค

ประชาธิปัตย์ ป๊ิงไอเดียทำาโครงการ “ข้าวแกง 20 บาท  โดยชุมชน 

เพื่อชุมชน” ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้พ่ีน้องประชาชน โดยเจ้าตัว

ดึงพันธมิตรหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน มาร่วมด้วยช่วยกัน

ชนินทร์ เล่าว่า เหตุเกิดจากได้ไปลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนชาวบ้านตาม

ชุมชน แล้วไปเจอกับร้านข้าวแกงราคาถูกซ่ึงขาย 20-25 บาท อยู่ท่ีว่า

ลูกค้าจะราดก่ีอย่าง ถ้าราด 1 อย่าง  ตก

จานละ 20 บาท ถ้าราด 2 อย่าง อยู่ท่ีจาน

ละ 25 บาท พอช่วงน้ีวัตถุดิบทำาอาหารแพง

ข้ึน ก็เลยเกิดไอเดียว่าจะทำาโครงการข้าว

แกง 20 บาท โดยส่งเสริมร้านข้าวแกงท่ี

ขายอยู่เดิมแล้ว

เขาอธิบายว่า “ค่าเน้ือหมู ไข่ไก่แพง

ข้ึน ก็จะทำาให้ร้านข้าวราดแกงถูกๆ แบบ

น้ีอยู่ไม่ได้ เพราะต้นทุนเพ่ิมข้ึน แต่ถ้าเขา

มีต้นทุนเท่าเดิม เขาก็จะขายได้ในราคา

เหมือนเดิม ดังน้ันพ่ีก็เลยไปชวนพันธมิตร

มาร่วม อย่างมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำานึก

รักบ้านเกิด มีเครือข่ายเกษตรกร เราก็สามารถเอาพวกเน้ือหมู ผัก

ต่างๆ จากตรงน้ีไปขายให้ร้านข้าวแกงในราคาถูก ราคายุติธรรมได้”

อีกท้ังยังจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซ่ึงขาหน่ึงเขาทำาเก่ียว

กับการส่งอาหารอยู่ชื่อ “โรบินฮู้ด” ก็ดึงตรงน้ีมาช่วย โดยให้โรบินฮู้ด                                                          

รับวัตถุดิบไปส่งให้ร้านข้าวแกงโดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมท้ังยัง

มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทซีพีเอฟ 

ร่วมโครงการด้วย

เส่ียแบงก์-ชนินทร์ ขยายความอีกว่า เมื่อวานน้ี (12 ม.ค.) ก็เพ่ิงไป

ท่ีร้านขายข้าวแกงร้านหน่ึงในชุมชนสวนปรก  เขตบางพลัด เราให้ร้าน

น้ีเป็นหน่ึงในตัวอย่างร้านนำาร่อง โดยเบ้ืองต้นจะนำาร่องท้ังหมด 10 ร้าน 

ทางโครงการต้ังใจสนับสนุนส่งเสริมให้มีร้านขายข้าวแกงในราคาถูก

เช่นน้ีต่อไป  เพราะข้าวแกงถือเป็นปัจจัยการดำารงชีพของคนเมืองโดย

เฉพาะอย่างย่ิงคนในชุมชน เพราะฉะน้ันถ้าหากเราส่งเสริมให้มีการทำา

และขาย โดยได้ท้ังคุณภาพอาหารและราคาท่ีย่อมเยาเหมาะสม จะถือ

เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ชาวชุมชนได้อีกด้วย

ตอนท้ายอดีต ส.ส.กทม.ฝากไว้ว่า หากร้านข้าวแกงใดสนใจ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านไลน์แอด  @khowgang20baht 

ได้เลย.

มินน่ีเมาธ์

ข้าวแกง 20 บาท

ใ

กกต.แจก18ใบส้มว่าที่นายก-ส.อบต.

‘สนทนาภาษาชาติกับธร’

ชนินทร์ รุ่งแสง

นาธร.......

 คุณเชื่อผมหรือยังว่า “แผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์”?

และที่ ไทยชาติเดียวในภูมิภาคดำารง “เอกรัฐ-เอกราช”                                            

มาได้ตราบทุกวันนี้ โดยไม่ตกเป็นขี้ข้าชาติตะวันตก 

ทั้งเติบใหญ่ไพศาลในอุษาคเนย์

แผ่ร่มเงาเกียรติขจร จนคนจรหมอนหมิ่นนอกชาติ หนีอด

ตาย ซัดเซ-เร่ร่อน เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มากต่อมาก

ด้วยน้ำาพระราชหฤทัยแต่ละพระองค์ ก็มิรังเกียจเดียดฉันท์ 

หรือกีดกันด้วยเป็นคนต่างชั้น-ต่างชาติ จำากัดการเป็นอยู่และการ

ประกอบอาชีพแต่อย่างใด นั้น

ธรเห็นใช่มั้ย?

ว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ทรงครองแผ่นดิน ด้วย

หลัก “สิทธิเสมอภาค” มาแต่อ้อน-แต่ออก เฉียด “สหัสวรรษ” แล้ว!

“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ไม่ใช่อำานาจกษัตริย์ผูกขาดอย่าง

ที่พวกคุณใช้สถุลทางเจตนาเขียนเป็นตำารายัดเยียดสมองสมุน

“สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ในแกนปฏิบัติ

คือ “ธรรมาธิปไตย”

“ธรรมาธิปไตย” แปลตรงตัวตามที่เห็นรูปธรรมจริงคือ 

“การครองแผ่นดินโดยธรรมและการดูแลอาณาประชาราษฎร์

เสมอหน้ากัน”

หาใช่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ “อำานาจสิทธิ์ขาด” โดย

พลการและเลือกปฏิบัติ อย่างเหล่า “ปัญญาชนฉ้อฉล” ปั่นหัว

นักศึกษาให้คิดเป็นขี้ข้าฝรั่ง

ถ้าธรเถียงว่าไม่จริง

ธรลองย้ายครอบครัวไปอยู่มาเลเซีย เพื่อเปรียบเทียบให้

เห็นจริงดูก็ได้!

แล้วธรจะรู้ “ต่างชาติ-ต่างสายเลือด-ต่างศาสนา” อย่าง

ธรและครอบครัว จะได้รับสิทธิเสมอภาคทัดเทียม “ภูมิปุตรา” 

เหมือนที่ธรและครอบครัวได้รับความทัดเทียมกับทุกไทยแม้ต่าง

สายเลือด-ต่างศาสนา อย่างในไทยมั้ย?

และธรรู้มั้ย....

เพราะพระมหากษัตริย์ ไทยแต่ละพระองค์ นับตั้งแต่กรุง

สุโขทัยตลอดมา ทรงยึดมั่นใน “พระพุทธศาสนา” นั่นแหละ

“เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” จึงถูกใช้เป็นหลัก

ปกครองของไทย โดยเรียกว่า “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” มาก่อน

สมัย “ปฏิวัติฝรั่งเศส” ตั้ง ๕๐๐ กว่าปีแล้วด้วยซ้ำา 

ที่พวกคุณยกคำาว่า “เสมอภาค-ทัดเทียม” มาปลุกเสก “รุ่น

ใหม่” วันนี้ ให้งั่ง นั่นน่ะ

ก็ฝรั่งเศสมันเลียก้น “สิทธิเสมอภาค” ไปจากไทย แล้ว

มันใหม่ตรงไหน ที่พวกธรหลอกเด็กให้ไปเลียก้นตามมันนั่นน่ะ?

ธรรมชาติ 

แล้วธรรมชาติ คืออะไร?

ก็คือเสมอภาคหรือทัดเทียมกันตาม “ฐานานุรูป” ดังที่เป็น

นั่นเอง

“ฐานานุรูป” คืออะไร คือการลดหลั่นสมควรตามฐานะ, 

สมควรแก่ตำาแหน่ง หรือ สูง, ต่ำา, ดำา, ขาว, ยาว, สั้น ลดหลั่นกัน

ไป ประมาณนั้น

ไม่ได้หมายความว่า ขึ้นชื่อว่าทัดเทียม คือต้องเหมือนกัน

หมด-เท่ากันหมด 

ถ้าจะเอาแบบนั้น จะต้องให้ธรแบมือทั้ง ๕ นิ้วบนเขียง

แล้วเอาอีโต้ “สับเปรี้ยง” 

ให้ทั้ง ๕ นิ้วสั้น-ยาวเท่ากัน นั่นแหละ คือความทัดเทียมกัน 

ตามนิยามงั่ง ๓ นิ้่ว!

แล้วธร ตรองตามต่อ ก็จะเห็นความเป็นตะแกรงแห่งตรรกะ

ที่เกาะเกี่ยวกัน

เพราะมี “พระมหากษัตริย์” ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินจึง

หลอมรวม เป็นชาติ

เพราะพระมหากษัตริย์ทรงมี “พระศาสนา” และยึดหลักพระ

ศาสนาประยุกต์เป็นหลักปกครอง พระมหากษัตริย์กับพระศาสนา

จึงต้องอยู่คู่กัน

และเพราะมีพระมหากษัตริย์ 

แผ่นดินนี้ จึงมี “ชาติไทย”

และชาติไทยดำารงอยู่ได้ เพราะพระมหากษัตริย์ทรงมีธรรม

ก็นั่นแล ในตรรกะกันและกันนั้น.......

“สถาบันพระมหากษัตริย์” จึงเป็นทั้งรูปธรรมทางตัวบุคคล

และนามธรรมทางจิตวิญญาณ หลอมรวมจากพระมหากษัตริย์กับ

พระศาสนาเป็นองค์ ๓ 

เชื่อมโยง-จรรโลงเกื้อ “เนื้อในเนื้อ” แยกสิ่งหนึ่ง-สิ่งใดออก

จากกันไปไม่ได้ 

จึงปรากฏนามประเสริฐว่า “ชาติ-พระศาสนา-พระมหา

กษัตริย์” คือชาติไทย เป็น “หัวใจ” คนไทย-ประเทศไทย

ที่พูดทั้งหมดนี้......

ธรพอจะมองเห็นและเกิดความเข้าใจอะไรในทางดีๆ พอจะ

ไปสอนลูก-สอนเมีย ตลอดถึงหลานๆ และสมุนให้ “กลับใจสู่ฟาก

ฝั่ง” ได้บ้างมั้ย?

ไม่ใช่อะไรหรอก ที่ผมปฐมศึกษาให้ฟัง ก็ด้วยสงสาร ที่เห็น

สภาพคุณไม่ต่าง “กระดี่แถกดอน” ตอนนี้

ไปน่ะ..ไปเป็น

แต่เรื่อง “สิทธิไม่เสมอภาค” แอบไปฉีดแอสตร้าเซนเนก้า ทั้งที่

ด้อยค่า ว่ากล่าวเจ้าไว้หนักหนาสาหัส เรื่อง “วัคซีนพระราชทาน-ใคร

ได้ ใครเสีย” นั่นน่ะ 

ก็บอกแล้ว ว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นัก!  

เลยถูก (สังคม) จับได้ ก็ไปไม่เป็น ถูไถ เถียงไปเปะปะ คว้า

ส่งเดช เหมือนคนปิดตาตีหม้อ ตีไป-ตีมา หม้อตูเองนี่หว่า เห็น

เขาฮากันขรมโซเชียล

นายกฯ โซเชียล จะมาตายน้ำาตื้นกับโซเชียล ก็น่าอนาถนัก 

เห็นมีช่อคนเดียวออกมาช่วยอยู่พัก แต่ถูกทัก “คนนอกวงแขนมา

ตอบแทนเขาได้ไง” ก็เลยขวยๆ หายไป

สามสัส เหลือสัสเดียว น่าสงสาร ปิยบุตรเพื่อนรักอีกสัสก็

ไม่รู้หายไปไหน 

เฮ้อ...ขึ้นเร็ว-ลงเร็ว จริงๆ นะธร

“เกมล้มเจ้า” เปิดประตูได้บานเดียว ดูท่า ธรก็จะตูดบาน

ตำาจมูก “พิน็อกคิโอ” ตัวเองซะแล้ว!

อาณาจักร “ไทยซัมมิท” ในประเทศ-นอกประเทศน่ะ ธร

ไม่มีวันล้ม

แต่ความเชื่อถือในตัวธรตอนนี้ มัน “ล้มละลาย” ไปแล้ว

รู้มั้ย?

จะเล่าอะไรให้ธรฟังเรื่องนึง.......

เมื่อ ๒๕ พฤศจิกา ๖๓ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า

อยู่หัว” และ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ทรงวางพวง

มาลารัชกาลที่ ๖  แล้ว

ก็ทรงพระดำาเนินทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถาร

กับราษฎรอย่างใกล้ชิด 

รวมทั้งทรงร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับราษฎรอย่าง

ไม่ทรงถือพระองค์ 

และ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระอักษรลงบน

สมุดภาพที่ประชาชนนำามารับเสด็จ ความว่า

“ขอบใจในความรักและภักดี 

ขอให้ช่วยกันทำาดี ทำาสิ่งที่ถูกต้องกับส่วนรวม 

ชาติอยู่ได้ เพราะประชาชนมีสุขและทำาในสิ่งที่ดี

รักชาติ รักพี่น้องร่วมชาติ ทำาเพื่อความสุขและประโยชน์

ส่วนรวม 

เราเองจะได้รับความสุขนั้นเอง 

ความดีและความจริง

ไม่ตาย”

................................

จำาไว้นะ ธร บอกแม่ เมีย และลูกๆ ด้วย

ความดีและความจริง “ไม่ตาย”.

นับแต่ พ.ศ.๑๘๐๐ ที่แต่ละเผ่าพันธุ์ ต่างชาติ ต่างศาสนา มา

หลอมรวม “ร่วมเป็นชาติ” กลมเกลียวเสมอภาค “ไทยเนื้อเดียวกัน” 

ถึงทุกวันนี้

ก็เพราะหลักพระพุทธศาสนา สอนไม่ให้แบ่งชนชั้นวรรณะ ทุก

คนเสมอกันในความเป็นคน นั่นแหละ

ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ให้ซื่อสัตย์-สุจริตต่อกัน และให้เคารพกัน

ตามอาวุโส และยึดมั่น-กตัญญู รู้คุณคน

-มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้อง

-มีสัมมาสังกัปปะ ความคิดที่ถูกต้อง

-มีสัมมาวาจา พูดจาที่ถูกต้อง

-มีสัมมากัมมันตะ การปฏิบัติที่ถูกต้อง

-มีสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพประกอบกิจการงานที่ถูกต้อง

-มีสัมมาวายามะ มีความเพียรที่ถูกต้อง

-มีสัมมาสติ การมีสติ รู้คิด รู้พูด รู้ทำา ที่ถูกต้อง และ

-มีสัมมาสมาธิ มีสมาธิที่ถูกต้อง

เช่นนี้แหละ ธร......

ที่แผ่นดินไทยนี้เกิดได้ 

๑.เพราะบรรพบุรุษก่อร่างสร้างชาติ อาณาประชาราษฎร์ ยก

ทูนผู้กล้ามากบุญญาบารมีนั้น สู่สถานะ “พระมหากษัตริย์”

๒.เพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ นับแต่ยุคสุโขทัย-

อยุธยา-ธนบุรี ตราบรัตนโกสินทร์ยุค

ทุกพระองค์ทรงดำารงสถานะ “พุทธมามกะ” คือประกาศตนว่า

เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ดังนั้น การปกครองแผ่นดิน “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ก็คือ

ปกครองระบอบธรรมาธิปไตย

ธรรมาธิปไตยคือ “ธรรมเป็นใหญ่”

ธรรม คืออะไร ธรรมก็คือ “ความเป็นอย่างที่เป็น” ที่เรียกว่า

ธ

ดาภรณ์ ว่าที่ ส.อบต.นาทราย 

เขตเลือกตั้งที่ 18 อ.ลี้ จ.ลำาพูน 

13.นายธนกร แตงสวน ว่าที่ 

ส.อบต.มหาโพธิ เขตเลือกตั้ง

ที่ 2 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 

14.นายประสิทธิ์ สายตา 

ว่าที่ ส.อบต.ลือ เขตเลือก

ตั้งที่ 6 อ.ปทุมราชวงศา 

จ.อำานาจเจริญ 

15.นายอาหมาด องสา

รา ว่าที่ ส.อบต.แหลมสน เขต

เลือกตั้งที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล 

16.นายพิเชษฐ์ พิกุลทอง 

ว่าที่ ส.อบต.นาขา เขตเลือก

ตั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

17.นายเอกชัย ชิวค้า ว่าที่ 

ส.อบต.ท่าตลาด เขตเลือกตั้ง

ที่ 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม  

และ 18.นายนพดล อินทนาม 

ว่าที่ ส.อบต.หนองหมี เขต

เลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ทั้งนี้ การให้ ใบส้มดัง

กล่าวเป็นกรณีพบว่า บุคคล

เหล่านี้มีลักษณะต้องห้ามใน

การใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ซึ่งหลัง กกต.ให้ใบส้มแล้วก็จะ

มีการยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์

เพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัคร

และสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งให้

ศาลสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสีย

หายในการเลือกตั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะ

นี้ กกต.ได้มีการออกประกาศ 

กกต.เรื่องให้ย่นระยะเวลา

หรืองดเว้นการดำาเนินการ

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้ว

ได้อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่งคาดว่าจะมีการกำาหนดให้มี

การเลือกตั้งนายกและสมาชิก

สภา อบต.ใหม่ทั้ง 18 แห่งใน

วันที่ 23 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ธ.ค.64 

กกต.ได้มีการประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำาบล และนายก

องค์การบริหารส่วนตำาบล 

จำานวน 20 จังหวัด โดยที่ได้

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุ

อันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้ง

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม. 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ จาก

กรณีท่ีศาลอาญามีคำ า ส่ัง

อนุญาตให้ประกันตัว น.ส.ปนัส

ยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง 

เเกนนำากลุ่มราษฎร ในคดี

หมายเลขดำา อ.287/2564 (คดี

ชุมนุมปักหมุดสนามหลวง เมื่อ

วันท่ี 19-20 ก.ย.63) เพื่อออก

ไปสอบท่ีธรรมศาสตร์ จนถึง

วันท่ี 12 ม.ค.65 พร้อมกำาหนด

เงื่อนไข 5  ข้อ และให้ติดกำาไล

อีเอ็ม ซ่ึงครบกำาหนดในวันน้ี

ล่าสุด ทวิตเตอร์ศูนย์

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษย

ชน โพสต์ข้อความเมื่อเวลา                  

14.35 น. ระบุว่า “ด่วน! ศาล

อาญากรุงเทพใต้ อนุญาตให้

ประกันตัว #รุ้งปนัสยา ในคดี

แต่งครอปท็อปเดินห้างสยาม

พารากอน ต่อไป จนถึงวันที่ 

25 พ.ค.65  ทำาให้รุ้งไม่ต้องถูก

ควบคุมตัวเข้าเรือนจำาในวันนี้ 

ส่วนคดีที่ศาลอาญาและศาล

จังหวัดอยุธยา ทั้งสองศาล

นัดฟังคำาสั่งในวันพรุ่งนี้ (13 

ม.ค.) ต่อไป”

วันเดียวกัน นายธวัช

ชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรม

ราชทัณฑ์และโฆษกกรม

ราชทัณฑ์ ระบุว่า เม่ือวาน

น้ี (11 ม.ค.65) น.ส.เบนจา 

อะปัญ แกนนำาทางการเมืองท่ี

ถูกควบคุมตัวอยู่ท่ีทัณฑสถาน

หญิงกลาง ได้ขอพบจิตแพทย์

ท่ีสถานพยาบาลเน่ืองจากมี

อาการเครียดเล็กน้อย.

ปัดวุ่นปรับรั้วสูงทำาเนียบ

ยึดยูเอ็นโมเดลสกัดม็อบ

ทำาเนียบรัฐบาล • กรมโยธา

เข้าดูพื้นที่เล็งปรับรั้วสูงตาม

แบบโมเดลยูเอ็น หลังมั่นคง

ชงรองรับความปลอดภัยและ

สง่างามของทำาเนียบฯ ขณะ

ที่โฆษกรัฐปัดวุ่นไม่เกี่ยวสกัด

ม็อบ 

เมื่อวันพุธ ผู้สื่อข่าว

รายงานบรรยากาศทำาเนียบ

รัฐบาลว่า ได้มีตัวแทนจาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย เข้า

สำารวจความเป็นไปได้ตามข้อ

เสนอของฝ่ายความมั่นคงที่

จะปรับปรุงรั้วรอบทำาเนียบ

รัฐบาลทั้งหมด โดยเพิ่มความ

สูงของรั้ว ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่

ผ่านมาได้มีการปรับพื้นถนน

โดยรอบทำาเนียบฯ หลายครั้ง 

ทำาให้ความสูงของรั้วเดิมที่มี

อยู่ประมาณ 2 เมตรครึ่งต่ำาลง

อีกทั้งถนนด้านนอก

คือ ถนนพิษณุโลกและถนน

ราชดำาเนิน มีการปรับพื้น

ผิวการจราจรให้สูงขึ้น ฝ่าย

ความมั่นคงจึงมีการหารือ

และเสนอไปยังกรมโยธาธิ

การและผังเมือง เพื่อดำาเนิน

การศึกษาความเป็นไปได้ใน

การปรับปรุงความสูงของรั้ว

เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับทั้งในเรื่อง

ความมั่นคง ปลอดภัย และ

ความสง่างามของทำาเนียบฯ

โดยเบื้องต้นกรมโยธาฯ 

ได้ศึกษาความสูงแบบรั้ว

ขององค์การสหประชาชาติ 

(ยูเอ็น) ประจำาประเทศไทย 

ที่มีความสูงประมาณ 4 

เมตร แต่ขณะนี้เป็นเพียง

การศึกษาความเป็นไปได้

เท่านั้น ทั้งหมดต้องคำานึงถึง

สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ 

ภายในทำาเนียบฯ ด้วย ซึ่งรั้ว

ต้องไม่บดบังทัศนียภาพของ

ตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้จะมีการนำา

เสนอแผนและแบบแปลนให้

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ

ทำาเนียบฯ ก่อน หากผ่าน

ความเห็นชอบแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปจะต้องเสนอไปยังกรม

ศิลปากรเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสม เนื่องจากทำาเนียบฯ 

ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

เขตกรุงเทพมหานคร

รายงานข่าวจากทำา

เนียบฯ เปิดเผยว่า การศึกษา

แนวทางเพ่ือปรับปรุงเพ่ิม

ความสูงของร้ัวรอบทำาเนียบฯ 

นั้น เป็นเพียงข้อเสนอหนึ่งที่

ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการและหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโดยตรง ยืนยันว่า

ยังไม่มีแผนหรือความชัดเจน

อะไรทั้งสิ้น อีกทั้งปัจจุบัน

มีความจำาเป็นต้องใช้งบ

ประมาณในส่วนที่สำาคัญและ

เร่งด่วนก่อน

ด้านนายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่ายัง

ไม่ทราบข่าวทำาเนียบฯ เตรียม

เสริมรั้วสูงเพื่อสกัดกลุ่มผู้

ชุมนุม ส่วนตัวคิดว่าหากมี

การปรับปรุง  พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม คงไม่ได้

ทำาขึ้นเพื่อสกัดผู้ชุมนุมแต่

อย่างใด.

‘เบนจา’เครียดขอพบจิตแพทย์

เมื่อวันพุธ มีรายงาน

ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ได้พิจารณาสำานวน

ไต่สวนการเลือกตั้งนายกและ

สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล ที่มีการเลือกตั้งไป

เมื่อวันที่  28 พ.ย.64 และพบ

ว่ามีการกระทำาให้การเลือก

ตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จึง

มีมติให้ระงับสิทธิสมัคร (ใบ

ส้ม) ของว่าที่นายกและว่าที่

สมาชิกสภา อบต.จำานวน 18 

รายไว้เป็นการชั่วคราวเป็น

ระยะเวลา 1 ปี และสั่งให้มี

การเลือกตั้งใหม่

ประกอบด้วย 1.นายวีร 

ภาส ตันติปัญจพร ว่าที่นายก 

อบต.หวัทะเล อ.บำาเหนจ็ณรงค ์

จ.ชัยภูมิ  2.นายประจวบ ทอง

กลิ่น ว่าที่นายก อบต.คลอง

ทราย อ.นาทวี จ.สงขลา  

3.นายปรีดาพจน์ โสโท ว่าที่

นายก อบต.เชียงยืน อ.เชียงยืน 

จ.มหาสารคาม  4.นายชัยยศ 

วรรณา ว่าที่ ส.อบต.ควนปริง                                

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตรัง 

จ.ตรัง 5.นายวีระวัฒน์ สิทธิ

โชค ว่าที่ ส.อบต.เขตเลือก

ตั้งที่ 3 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  

6.นายสมจิตร สีทอง ว่าที่ 

แจ้งวัฒนะ • กกต.แจก 18 ใบส้ม ว่าที่นายก-ส.อบต. ชี้กระทำา

การไม่สุจริต จึงมีมติระงับสิทธิสมัคร พร้อมสั่งเลือกตั้งใหม่ 

คาดวันที่ 23 ม.ค.นี ้

เครือข่ายท้องถ่ินด้ังเดิมชุมชนคนริมคลอง พร้อมตัวแทนชุมชนริมคลองเปรมประชากรคลอง

ลาดพร้าว ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการบ้านม่ันคงและถูกไล่ท่ีอยู่อาศัย ยื่นหนังสือ

ขอความเป็นธรรมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เพื่อให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว 

ส.อบต.ควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 

4 อ.รัษฎา จ.ตรัง 7.นายนิรัณณ์ 

แอโส๊ะ ว่าที่ ส.อบต.นาทอน 

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทุ่งหว้า 

จ.สตูล  8.นายเสกสรร สุข

ขะ ว่าที่ ส.อบต.น้ำาคำา เขต

เลือกตั้งที่ 1 อ.สุวรรณภูมิ 

จ.ร้อยเอ็ด

9.นายวีรชาติ พรหม

ทอง ว่าที่ ส.อบต.หนองขาม 

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนอง

หญ้ า ไซ  จ . สุ พ ร รณบุ รี   

10.นายสุรัตน์  พระนารี ว่าที่ 

ส.อบต.ห้วยขุนราม เขตเลือก

ตั้งที่ 5 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

11.นายสิงห์ คีรีวะสุทธิ์ ว่าที่ 

ส.อบต.กำาแมด อ.กุดชุม 

จ.ยโสธร 12.นายแจ่ดา สุชา



เปนโรงหลอ ที่บานเลขที่ 102 ตรอกวังหลัง ต.ศิริราช อ.บางกอก 

นอย จว.ธนบุรี

หุนที่เปนตนแบบรูปปนตํารวจ เปนลูกศิษยอาจารยพิมาน

ที่มาชวยงาน สวนหุนที่เปนตนแบบรูปปนเด็กเกาะขารูปปนตํารวจ

คือลูกชายของอาจารยพิมานเองช� อ ด.ช.ศุภกิจ มูลประมุข

ปจจุบันคือ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข จบการศึกษาดานสถาปตย 

กรรมจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับทุนจากรัฐบาลไปศึก 

ษาตอจนจบปริญญาเอกดานสถาปตยกรรม จากสหรัฐอเมริกา รับ

ราชการจนเกษียณอายุที่กระทรวงศึกษาธิการ มีผลงานออกแบบ

สถาปตยกรรมระดับชาติมากมาย

อาจารยพิมานมีลูกชายคนเล็ก คือ พ.ต.อ.ประเวศน มูล

ประมุข เปนนักเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ 34 รับราชการเปน

ตํารวจ กอนโอนยายไปกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเกษียณอายุ

ราชการในตําแหน�งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตอนอาจารยพิมานปนอนุสาวรียตํารวจ 

พ.ต.อ.ประเวศนยังไมเกิด)

พ.ต.อ.ประเวศนไมเคยบอกกับเพ� อนตํารวจหรือบุคคลทั่วไป

วาเปนลูกชายของอาจารยพิมาน ผูปนอนุสาวรียตํารวจนี้เลย

คร้ังหน่ึงมีรายการทีวีไปถายทําเร� องราวอนุสาวรียตํารวจ และ                                                                                        

นําเอาตํารวจนายหนึ่งมาใหสัมภาษณ โดยยืนยันวาเปนหุนตนแบบ

ตํารวจในอนุสาวรียดังกลาว พ.ต.อ.ประเวศนได โทร.ไปบอกพิธีกร

ดังกลาวดวยตนเองวาไมเปนความจริงเทานั้นเอง

วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปเปนวันตํารวจ กรมตํารวจจะจัด

ใหมีพิธีทําบุญบําเพ็ญกุศลและมีพิธีสักการะอนุสาวรียตํารวจ ดวย

การวางพวงมาลาของหน�วยงานตํารวจตางๆ ยึดถือเปนประเพณี

ปฏิบัติกันตลอดมา

ในบางป ป พ.ศ.2498 มีพิธีบรรจุอัฐิตํารวจที่เสียชีวิตจาก

การปฏิบัติหนาที่ไวใตฐานอนุสาวรียดวย

อนุสาวรียตํารวจประดิษฐานอยูท่ีหนาอาคาร 1 กรมตํารวจ 

ตั้งแตป พ.ศ.2496 จนถึงป พ.ศ.2535 นานเกือบ 40 ป จึงไดมี

การยายที่ประดิษฐานจนถึงปจจุบัน รวม 3 ครั้ง

การยายที่ประดิษฐานครั้งแรก เกิดขึ้นในป พ.ศ.2535 สมัย 

พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน เปนอธิบดีกรมตํารวจ ไดมีการยาย

อนุสาวรียตํารวจ จากหนาอาคาร 1 กรมตํารวจ ไปประดิษฐาน

หนาอาคารตํารวจสันติบาล ภายในกรมตํารวจ หางจากที่ตั้งเดิมไป

ทางทิศตะวันออก ประมาณ 150 เมตร

สาเหตุการยาย เน� องจากวากรมตํารวจไดมีการอัญเชิญพระ 

บรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ 4 องคพระผูสถาปนากิจการตํารวจไทยมาประดิษฐานแทนที่ตั้ง

อนุสาวรียตํารวจเดิมบริเวณหนาอาคาร 1 กรมตํารวจ

การยายครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในป พ.ศ.2540 สมัย พล.ต.อ.พจน 

บุณยะจินดา เปนอธิบดีกรมตํารวจ ไดดําเนินการกอสรางสโมสร

ตํารวจขึ้นที่ดานหนาโรงเรียนตํารวจ บางเขน ถนนวิภาวดีรังสิต 

และไดยายอนุสาวรียตํารวจจากหนาอาคารตํารวจสันติบาล ภาย 

ในกรมตํารวจไปประดิษฐานที่หนาสโมสรตํารวจ บางเขน

การยายครั้งที่ 3 เกิดขึ้นเม� อป พ.ศ.2553 สมัย พล.ต.อ.ปทีป 

ตันประเสริฐ จเรตํารวจแหงชาติ รักษาราชการผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ ไดมีการยายอนุสาวรียตํารวจจากบริเวณหนาสโมสรตํา 

รวจไปประดิษฐานที่หนาหอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายรอย

ตํารวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม

เบื้องหลังจากยายครั้งนี้ วันที่ 28 มกราคม 2553 พล.ต.อ. 

ปทีป รรท.ผบ.ตร.ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาสถานที่

ตั้งอนุสาวรียผูพิทักษรับใชประชาชน

โดยแตงตั้ง พล.ต.อ.วิเชียร พจน โพธิ์ศรี รอง ผบ.ตร. เปน

ประธาน ผมเปนรองประธาน ผบช.รร.นรต. และหน�วยงานท่ี

เก่ียวของเปนกรรมการเลขานุการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการและ

เลขานุการ พ.ต.อ.ฉลองเกียรติโรจน ปญญาคุปต (ยศขณะนั้น) 

เปนผูชวยเลขานุการ

ในคําสั่งดังกลาว ระบุวา “ดวยเม� อครั้ง พลตํารวจเอกเผา 

ศรียานนท ดํารงตําแหน�งอธิบดีกรมตํารวจ ไดจัดสรางอนุสาวรียผู

พิทักษรับใชประชาชนขึ้น

อนุสาวรียดังกลาวมีความเหมาะสมใหเห็นเปนที่ระลึกถึงวา 

ตํารวจผูเสียสละ เปนผูพิทักษรับใชประชาชน เดิมตั้งอยูที่หนากรม

ตํารวจ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) มาเปนเวลานาน ปจจุบันตั้งอยู

ที่สโมสรตํารวจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น เพ� อใหอนุสาวรียผูพิทักษรับใชประชาชนไดตั้งอยูใน
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4 บทความ

เหมือนประเด็น “วี ไอพี” ของ “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” 

ประธานคณะกาวหนา ใน การฉีดวัคซีนแอสตราเซน

เนกา คงทําใหเจาตัวเสียรังวัดน�าดู โดยเฉพาะการเปน 

“ตัวตลก” ในโลกออนไลน หลังจากที่กอนหนานี้บรรดา 

“เอฟซีพอฟา” ไดทําใหใครตอใครหลายคนกลายเปนตัวตลกไปแลว 

พอ “พอฟา” มาโดนกับตัวเองบางเลยถึงกับเปนเดือดเปนแคนวาจะ

มีการฟองรองในเร� องขอมูลสวนตัววาดวยวัคซีน ...• งานนี้ “หมอ

หนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขเลยออกมาช้ีแจงเร� องดรามาใหเคลียรวา เร� อง

ฉีดวัคซีนไมใชความลับสวนบุคคลถึงขนาดนั้น เพราะหากมีแอป 

“หมอพรอม” และรูเลขหมายบัตรประ 

จําตัวประชาชนก็สามารถที่จะรับรูวัน

เวลาการฉีดวัคซีนได ซึ่งก็ทํา “ธนาธร” 

เจ็บจี๊ดเขาไปอีก เพราะ “หมอพรอม” 

นี่เองที่เปนตัวเฉลยชัดๆ วาเจาตัวนั้น

ไปฉีดวัคซีนที่ตัวเองเคยตําหนิติติง และ

พยายามโยงเปน “วัคซีนพระราชทาน” 

มานั่นแล ...• กรณีจะมีวีไอพีหรือไม

ของ “ธนาธร” นั้น คงตองติดตามกัน

ตอไป แตพฤติกรรมของประธานคณะ

กาวหนาครั้งนี้ คงทําให สังคมตองมา

นั่งขบคิดกันวา นี่หรือคนที่เที่ยวโพนทะนาวาเปนตัวแทนคนรุน

ใหม และเคยเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพราะกะแคเร� องฉีด

วัคซีนยังปกปดเปนเร� องความลับระดับชาติ แลวหากยอนนึกดีๆ ใน

ชวงป 2562 เจาตัวประกาศทํา “บลายดทรัสต” เพ� อไมใหเกิดผล

ประโยชนทับซอน ทั้งที่ไมตองประกาศก็ได เพราะนักการเมืองก็

มีการทํามานานนมแลว แตก็ประกาศเพ� อสรางภาพวาเปนนักการ

เมืองใสซ� อมือสะอาด แตกลับเร� อง “วัคซีน” ที่ไมใชเร� องตองปดบัง

กลับกลัว ...• พูดถึงหมอหนูแลวก็ตอง                                                  

เอยถึง ดรามา “กัญชา” กันบาง 

เพราะงานนี้ดูเหมือนสํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามยา

เสพติด หรือ ป.ป.ส. กําลังตีขนดหาง

จังเบอรเขาใส “พรรคภูมิใจไทย” ที่

เปนแกนหลักสําคัญในการผลักดัน 

“กระทอม-กัญชา” ใหออกจากบัญชี

รายช� อยาเสพติด งานนี้ เราเลยไดเห็น

ทั้งหมอหนู และ “ศุภชัย ใจสมุทร” 

นายทะเบียนพรรคการเมืองออกมา 

วากใส ป.ป.ส. รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมแบบไมไวหนาวาไมทัน

สมัยตอกฎหมายที่แกไขใหม เพราะ “กัญชา” นั้นไดพนคําวายาเสพ

ติดไปแลวตั้งแตวันที่ 9 ธ.ค.2564 ซึ่งหากเปนจริงอยางที่หมอหนู

และบังซุประบุ ก็น�าเปนหวงอยางยิ่ง เพราะเทากับเปนการบอกวา                                                                         

กระบวนการยุติธรรมไลไมทันกฎหมายเลย ...• หันมาเร� อง “หมูๆ” 

ที่ไมน�าจะหมูซะแลวสําหรับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา กัน

บาง เพราะ หลังจากดูราศีและดวงชะตาของอธิบดีกรมปศุสัตว

อยาง “นายสัตวแพทยสรวิศ ธานีโต” ขอฟนธงไวลวงหนาวา

เกาอี้น�าจะไมมั่นคงเสียแลว เพราะเชื้อ

ไวรัสอหิวาตแอฟริกา (ASF) ในสุกร

นั้น กําลังกัดกินทั้งเกาอี้อธิบดี รวมทั้ง

สั่นสะเทือนตําแหน�งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอยางเปน                                                     

ลูกโซ รวมถึงเสถียรภาพรัฐบาลดวย 

เพราะปญหาอหิวาต ในหมูไดทําใหสิน 

คาที่อัดอั้นกันมานานในการปรับราคา

ก็ทยอยปรับจนมีคําฮิตกันทั่ววา “แพง

ทั้งแผนดิน” ซึ่งทั้ง กระทรวงเกษตรฯ 

และกระทรวงพาณิชยก็ดันอยู ในมือ

พรรครวมรัฐบาลพรรคเดียวคือ “ประชาธิปตย” งานนี้หากแกไข

ปญหาเร� องขาวยากหมากแพงไมได ที่ “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย ไดลงทุนลงแรงไวในเร� องประกันราย

ได พืชผลเกษตรกรก็เทากับสูญเปลา เพราะในสายตาชาวบานนั้น

เขาชั่งน้ําหนักเร� องสินคาอุปโภคบริโภคถีบตัวสําคัญกวาเร� องประกัน

รายไดนะจะ ...• หันมาเร� อง “โควิด-19” กันบาง ซึ่งก็เรียกวา

เปนไปตามเทรนดของโลกนั่นแล โดย

พี่ไทยยังมีผูติดเชื้อในระดับ 7-8 พัน

ตอเน� อง แตขอทํานายทายทักไวเลย

วาภายใน สัปดาหหนาตัวเลขอาจจะ

ไดเห็นหลักหม� นแน� เผลอๆ ปลายสัป                                          

ดาหนี้ก็อาจเห็นก็ได โดยเฉพาะในจัง                                                             

หวัดนํารองทองเที่ยว 8 จังหวัด ซึ่ง

ลาสุด “พญ.สุมนี วัชรสินธุ” ผูอํานวย

การสํานักสื่ อสารความเสี่ ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ

ผูชวย ศบค.ก็ระบุวา ศบค.ชุดเล็กเริ่ม

กังวล เพราะตัวเลขถีบตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีและ

ปทุมธานี ที่จากเดิมมีผูติดเชื้อแค 2 หลัก กลายเปน 3 หลัก พรอม

ระบุวาสถานที่ที่ทําให มีการแพรเชื้อจํานวนมากก็คือรานอาหารกึ่ง 

ผับ กึ่งสถานบันเทิง ซึ่งก็เขาใจไดเพราะมีเคร� องด� มแอลกอฮอล

ใหบริโภคนั่นเอง สวนที่บอกให 8 จังหวัดทําไดและด� มไดถึง 3 ทุม 

แหม! เอาหัวไอเรืองเปนประกันเลยไมมีจังหวัดไหนในประเทศไทย

ที่ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไมเช� อขอเอาขี้หมากองเดียวเหมือนที่  

“โทนี่ วูดซัม” เคยทาพนันไวในเร� องวัคซีน 100 ลานโดสบาง ...•

นายสัตวแพทยสรวิศ 

ธานีโต

ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ

ศุภชัย ใจสมุทร

นุสาวรียตํารวจ หรือช� อเต็มวา    อนุสาวรียผูพิทักษรับ

ใชประชาชน เปนอนุสาวรียที่เปนส� อสัญลักษณและจิต

วิญญาณตํารวจ โดยมุงหมายใหเปนที่ระลึกถึงคุณงาม

ความดีของขาราชการตํารวจ ผูกลาหาญและเสียสละ

ในการปฏิบัติหนาที่

ประชาชนทั่วไปจะเคยพบเห็นอนุสาวรียตํารวจอยูบอย

ครั้ง เพราะมีการจําลองไปประดิษฐานบริเวณหนาหน�วยงานของ

ตํารวจตางๆ ไดแก สถานีตํารวจ  กองบังคับการ กองบัญชาการ 

เปนตน

อยางไรก็ตาม ประชาชนหรือแมแตขาราชการตํารวจเอง อาจ

คงไมทราบประวัติความเปนมาและวัตถุประสงคในการจัดสราง

อนุสาวรีย ทานใดเปนผูใหจัดสราง  ประติมากรทานใดเปนผูปน 

ยายที่ประดิษฐานกี่ครั้ง ปจจุบันประดิษฐานอยูที่ใด

ประวัติการจัดสรางอนุสาวรียตํารวจ เริ่มในสมัย พล.ต.อ. 

เผา ศรียานนท เปนอธิบดีตํารวจ (ป พ.ศ.2494-2500) กิจการ

ตํารวจไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหมีความเจริญรุงเรือง  ทันสมัยมาก

ที่สุดในทุกเร� อง

ไดมีการดําเนินการกอสรางอาคารกรมตํารวจ เปนอาคาร

แบบตะวันตกสูง 3 ชั้น ที่กรมตํารวจ ปทุมวัน พล.ต.อ.เผาเปนผู

ใหดําเนินการจัดสรางอนุสาวรียตํารวจ ประดิษฐานไวหนาอาคาร

ดังกลาวดวย

เม� อวันที่ 13 ตุลาคม 2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี ไดไปเปนประธานในพิธีเปดอาคารกรมตํารวจและ

อนุสาวรียตํารวจ โดย พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ 

ไดกลาวรายงานขอความตอนหนึ่ง ความวา

“โอกาสเดียวกันน้ี กรมตํารวจจึงไดสรางอนุสาวรียไวสําหรับ

บรรจุอัฐิของขาราชการตํารวจผูสํารวมมั่นอยูในคุณสมบัติของกรม

ตํารวจ กลาวคือ อดทน ตรากตรํา ปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด แม

ชีวิตและเลือดเนื้อก็ยอมพลีได…

บัดน้ี การสรางอนุสาวรียตามความปรารถนาของกรมตํารวจ

ไดเสร็จลงไดดวยความเรียบรอย…

กรมตํารวจไดรวบรวมอัฐิขาราชการตํารวจผูเครงครัดตอการ

ปฏิบัติหนาที่รับใชประชาชน…”

อนุสาวรียตํารวจ เปนรูปปนโลหะทองเหลืองรมดํา องค

ประกอบรูปปนมี 3 สวน สวนที่ 1 รูปปนหุนตํารวจ (ชาย) มีขนาด

เทาคนจริงยืนอุมคนเจ็บ (ชาย) สวนที่ 2 รูปปนหุนประชาชนกําลัง

ไดรับอันตราย และสวนที่ 3 รูปปนเด็ก (ชาย) ยืนเกาะที่บริเวณขา

ซาย แตละสวนมีความหมายดังนี้

สวนที่ 1 รูปปนตํารวจอุมคนเจ็บ หมายถึงตํารวจใหความ

อนุเคราะหชวยเหลือและพิทักษรับใชประชาชนที่กําลังไดรับ

อันตราย

สวนที่ 2 รูปปนประชาชนไดรับอันตราย หมายถึง การไดรับ

ความชวยเหลือจากตํารวจเพ� อให

ไดรับความปลอดภัย

สวนที่ 3 รูปปนเด็กยืนเกาะ

ขาตํารวจ หมายถึง การแสดง

ความรักอาลัยอาวรณ ขอความ

เมตตาใหตํารวจชวยเหลือญาติ

ของตนใหพนทุกข

ความหมายของรูปปนหุน

โดยรวม ยังมีความหมายอีกวา 

นอกจากตํารวจจะทําหนาที่ปราบ

ปรามโจรผูรายแลว ตํารวจยังมี                                             

หนาที่ชวยระงับทุกขบํารุงสุข บริ 

การรับใชประชาชนในทุกดานอีก

ดวย

อนุสาวรียตํารวจ ประดิษ 

ฐานอยูบนแทนฐานรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส กวางดานละ 1.35 เมตร 

สูง 2 เมตร ทําดวยหินออน ที่

แท่นด้านหน้ามีเครื่องหมายตรา

โลเขนและอักษร “ผูพิทักษรับใช

ประชาชน” ทําดวยทองเหลือง 

และดานขางทั้งสองดานเปนรูป

พวงหรีดทําดวยทองเหลือง

ผูปนอนุสาวรียตํารวจคือ 

อาจารยพิมาน มูลประมุข ชาง

ประติมากร กรมศิลปากร ภาย

ใตการควบคุมกํากับดูแลโดย

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ปรมาจารยทางดานงานศิลปของ

ประเทศไทย

อาจารยพิมาน เกิดเม� อวันที่ 9 สิงหาคม 2455 สืบเชื้อสาย

มาจากตระกูลชางหลอตั้งแตสมัยอยุธยา ตอมาอพยพมาอยูที่บาน

ชางหลอ ฝงธนบุรี ไดรับการถายทอดวิชาดานประติมากรรมจาก

ครอบครัวแลว ยังเปนลูกศิษยรุนแรกของศาสตราจารยศิลปที่โรง 

เรียนศิลปากร

อาจารยพิมานเขารับราชการที่กรมศิลปากร ตั้งแตป พ.ศ.

2481 จนถึงป พ.ศ.2514 ตําแหน�งสุดทาย หัวหนาแผนกชางปน 

กองหัตถศิลป กรมศิลปากร ไดขอลาออกจากราชการเน� องจากสุข 

ภาพไมสมบูรณ

ไดปฏิบัติงานดานประติมากรรมรวมกับศาสตราจารยศิลป 

ในงานประติมากรรมที่เปนอนุสาวรียสําคัญของชาติจํานวนมาก                                                                 

เชน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ปนเฉพาะรูปตํารวจ) อนุสาวรียประชา 

ธิปไตย พระบรมราชานุสาวรีย ร.4 ที่เขาวัง เพชรบุรี ฯลฯ

อาจารยพิมานไดรับรางวัลศิลปนแหงชาติ สาขาประติมากรรม 

ถึงแกกรรมไปเม� อป พ.ศ.2535

นายบรรพต เคลือบแกว โรงปนหลอ ต.สามพราน จ.นคร 

ปฐม เม� อพ.ศ.2549 ใหสัมภาษณเร� องราวประวัติของอาจารยพิมาน 

ลงพิมพในหนังสือ การปน หลอ และการเขาดินไทยแบบโบราณ 

โดยกลุมประติมากรรม สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร 2551 หนา 

78-79 สรุปความวา

“อาจารยพิมาน (นายพิมาน มูลประมุข) พอแมเขาเปนชาง

โดยเฉพาะเลย…คุณตาแกเปนคนทําพระรวงโรจนฤทธิ์ พระเทพ

รจนา…เปนตาของอาจารยพิมาน แมอาจารยพิมานช� อปาออน เปน

ชางปนตระกูลชางเลย…ปาออนน่ี หยิบข้ีผ้ึงมาปนเปนอะไรตออะไร

ไดหมด…”

มีเกร็ดเร� องราวอาจารยพิมานที่เกี่ยวกับการปนอนุสาวรีย

ตํารวจ ซึ่งไมมีผูใดทราบมากอน นอกจากบุคคลในครอบครัว

อาจารยพิมานรับงานปนอนุสาวรียตํารวจมาดําเนินการ โดย                                                                                       

ออกแบบลงมือปนและหลออนุสาวรียเองที่บานอาจารยพิมานซึ่ง

สถานที่ที่ไดรับการตกแตงใหสวยงาม เหมาะสมกับการเคารพสัก

การะ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาสถานที่ตั้งอนุสาวรีย

ผูพิทักษรับใชประชาชน”

ผมไดเชิญ คุณสตวัน ฮมซาย สถาปนิกระดับชํานาญการ กรม

ศิลปากรเดินทางไปรวมพิจารณาสถานที่ตั้งอนุสาวรียที่ โรงเรียน

นายรอยตํารวจ

คุณสตวันไดใหความเห็นในการประชุมบันทึกไว ความวา                                        

“ไดสํารวจพ้ืนท่ีโรงเรียนนายรอยตํารวจแลว มีพระบรมราชานุสาวรีย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน

อยูดวย ซึ่งตองคํานึงถึงในการพิจารณาตั้งอนุสาวรียผูพิทักษรับใช

ประชาชน ทั้งจุดที่ตั้งตําแหน�งและทิศทาง ที่ไมกระทบกับพระบรม

ราชานุสาวรีย ฯลฯ

โดยใหอนุสาวรียหันหนาออกจากตัวอาคาร ทําใหผูผานไป

มามองเห็นสัญลักษณ โดยทั่วกัน

การออกแบบแทนฐาน ควรยึดแบบแทนฐานเดิม และควร

ปรับปรุงภูมิทัศน เพ� อเปดมุมใหเห็นทั่วกัน”

นอกจากนี้ กรมศิลปากรไดมีหนังสือตอบหนังสือสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ที่ขอหารือเร� องรูปปนอนุสาวรียตํารวจ มีใจความ

สําคัญวา

“รูปปนตํารวจอุมประชาชน เปนอนุสาวรียรูปสัญลักษณส� อ                                                                                      

ความหมายภาพรวมของตํารวจที่มีภาระหนาที่ชวยเหลือประชา 

ชน และเปนผูสรางความอุนใจใหแกประชาชน

จุดมุงหมายเริ่มแรกในการสรางอนุสาวรียนี้ เพ� อใหเปนศูนย                                                                                 

รวมจิตใจและระลึกถึงคุณงามความดีของตํารวจที่เสียชีวิตในหนา 

ที่ราชการ นับวาเปนวัตถุประสงคที่ดี

หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สามารถดําเนินการ

ไดเลย

การเรียกช� ออนุสาวรียรูปปนตํารวจอุมประชาชน จะเรียก

อนุสาวรียผูพิทักษรับใชประชาชน หรืออนุสาวรียตํารวจ ก็สามารถ

ใชเรียกได เน� องจากมีความหมายดีทั้ง 2 ช� อ และเปนที่รับรูกันใน

หมูขาราชการตํารวจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป”

วันที่ 3 มีนาคม 2553 พล.ต.อ.ปทีป รรท.ผบ.ตร. ไดอนุมัติ 

ใหดําเนินการยายอนุสาวรียตํารวจไปประดิษฐที่หนาหอประชุม

ชุณหะวัน โรงเรียนนายรอยตํารวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม

เร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ผมไดรับมอบหมาย

จาก รรท.ผบ.ตร.เดินทางไปสํารวจหาท่ีต้ังท่ีโรงเรียนนายรอยตํารวจ

เดือนกุมภาพันธ ประชุมหารือสถานที่จัดตั้ง ออกแบบกอ 

สรางแทนฐาน เดือนมิถุนายน ตอกเสาเข็มและกอสรางแทนฐาน 

เดือนกรกฎาคม พิธีบวงสรวงยายอนุสาวรียจากบริเวณสโมสรตํารวจ

ไปที่สํานักชางสิบหมู ศาลายา นครปฐม เพ� อบรูณะ เดือนสิงหาคม 

พิธีบวงสรวงอัญเชิญอนุสาวรียขึ้นแทนฐานที่ โรงเรียนนายรอย

ตํารวจ

ไดมีการดําเนินการออก                                                 

แบบกอสรางฐานท่ีต้ังอนุสาวรีย

ใหคงรูปแบบเดิมเปนฐานหิน

ออน ดานหลังที่ประดิษฐาน

อนุสาวรีย ออกแบบกอสราง

เปนแทนจารึก นํารายช� อขาราช 

การตํารวจที่เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาที่มาจารึกไว

บริเวณภูมิทัศน โดยรอบ                                               

ไดรับความกรุณาจากคุณกัม                                              

พล ตันสัจจา เจาของสวนนง 

นุช พัทยา มาชวยออกแบบ

และปรับปรุงภูมิทัศน ใหสวย 

งาม

งบประมาณการกอสราง

ไดรับการสนับสนุนจากสมาคม

โรงเรียนนายรอยตํารวจ ศิษย

เกาโรงเรียนนายรอยตํารวจทุก

หลักสูตร โดย พล.ต.อ.เขตต นิ่ม

สมบุญ นายกสมาคมโรงเรียน

นายรอยตํารวจในขณะน้ัน เปน

ผูดําเนินการ

การดําเนินการครั้ งนี้  

ดวยความรวมมือรวมใจของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ ทําใหการ

กอสรางแทนฐาน แทนจารึก 

การปรับปรุงภูมิทัศน และการ                                                                                   

ยายท่ีประดิษฐาน เปนไปดวยความรวดเร็ว สําเร็จเรียบรอยสมบูรณ 

ภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือน

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดจัด

ใหมีพิธีเปดอนุสาวรียผูพิทักษรับใชประชาชน ที่โรงเรียนนายรอย

ตํารวจ โดย พล.ต.อ.วิเชียร พจน โพธิ์ศรี ผูบัญชาการตํารวจแหง

ชาติ เปนประธานในพิธี

การประกอบพิธีอยางสมเกียรติ ยกยอง เชิดชูอนุสาวรียผู

บังคับบัญชาระดับสูงเขารวมพิธีจํานวนมาก

มีพิธีปกหมุดจารึกช� อตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ 

พิธีวางพวงมาลา กองเกียรติยศ และการยิงสลุตจากนักเรียบนาย

รอยตํารวจ

เชิญญาติตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่มารับมอบธง

พิทักษสันติราษฎร และรูปปนอนุสาวรียขนาดยอ

นับวาไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคการสรางอนุ 

สาวรียตํารวจ และดํารงไวซึ่งประเพณีเกี่ยวกับการสักการะสิ่งอัน

เปนที่เคารพของตํารวจโดยครบถวนสมบูรณ

อนุสาวรียผูพิทักษรับใชประชาชน  หรืออนุสาวรียตํารวจ เปน

ประติมากรรมที่ทรงคุณคายิ่งทางศิลปะ เปนมรดกทางศิลปะชิ้น

หนึ่ง และมีความหมายที่มีคุณคาในการใชเพ� อสรางจิตวิญญาณ

อุดมการณ และปลูกฝงอุดมคติใหกับผูทําหนาที่ตํารวจ

การนํามาประดิษฐานไวที่ โรงเรียนนายรอยตํารวจ นับวา                                                                                     

เหมาะสมเพราะเปนสถานที่ผลิตนายตํารวจสัญญาบัตรทุกหลัก 

สูตร หลอหลอมใหมีความรู มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ� อออก

ไปปฏิบัติหนาที่พิทักษรับใชประชาชนตอไป

หมายเหตุ ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข ผูใหขอมูล

เกี่ยวกับอาจารยพิมาน มูลประมุข พล.ต.ท.ฉลองเกียรติ โรจนปญ 

ญาคุปต ผูรวบรวมขอมูล และเปนผูประสานงาน ออกแบบแทน

ฐานอนุสาวรีย และดําเนินการคนหาเอกสารตางๆ จัดพิมพประวัติ          

และเร� องราวกับดําเนินการทั้งหมดไวเปนหลักฐานสําคัญทางประ 

วัติศาสตรของตํารวจ.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ดู
อ

4 อนุสาวรียตํารวจ

พญ.สุมนี วัชรสินธุ

คริปโตเคอรเรนซี หรือเงินตราเขารหัสลับสินทรัพยดิจิทัล

ซึ่งออกแบบใหเปนส� อกลางการแลกเปลี่ยน เปนรูปแบบหนึ่งของ

เงินดิจิทัล (digital currency) เงินทางเลือก (alternative currency) 

และเงินเสมือน (virtual currency) เปนเงินท่ีควบคุมโดยกระจาย

ศูนยกลาง เทียบกับเงินดิจิทัลท่ีควบคุมโดยศูนยกลาง หรือกับระบบ

ธนาคารกลาง การควบคุมแบบกระจายศูนยจะทําผานบล็อกเชน 

ซ่ึงเปนฐานขอมูลธุรกรรมสาธารณะ โดยบิตคอยนท่ีสรางข้ึนในป 

ค.ศ.2009 เปนคริปโตเคอรเรนซีแบบกระจายศูนยสกุลแรก. 

คริปโตเคอรเรนซี



ลือดไหลออกอีกสำ�หรับพรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) 

โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 น�งน�ถย� เบ็ญจศิริวรรณ 

หรือ น�ถย� แดงบุหง� อดีต ส.ส.กทม.เขตสะพานสูง 

ปชป. ให้ทีมงานของตนเองไปยื่นใบลาออกจากการเป็น

สมาชิกพรรค ปชป. ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ของ

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อไปสมัคร

เป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย 

ทั้งนี้ น�ถย� เคยลาออกจากสมาชิก ปชป.มาครั้งหนึ่ง

แล้ว ตั้งแต่เมื่อเดือน พ.ย.61 โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนาย

ทะเบียนพรรคการเมืองของ กกต.ถึง 2 ครั้งในวันเดียวกัน  

โดยครั้งแรกเวลา 09.20 น.ได้ยื่นลาออกจากพรรค ปชป. 

ต่อมาในเวลา 13.10 น.ได้ยื่นลาออกจากพรรคภูมิใจไทย แต่

ที่สุดก็ได้กลับมาอยู่กับ ปชป. 

กระทั่งวันที่ 24 ธ.ค.64 ได้ลา

ออกจาก ปชป.อีกครั้ง ถือว่า

ยุติการเป็นสมาชิก ปชป.อย่าง

เป็นทางการแล้ว

และเมื่อวันอังคารท่ีผ่าน

มา คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�

พันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย แถลงข่าวเปิดตัวนาง

นาถยาเข้าเป็นสมาชิกพรรค 

และเตรียมจะส่งเป็นว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.เขตสะพานสูง ของ

พรรคไทยสร้างไทย

น�ถย� หรือ กุ๊ก เป็นอดีตนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม  

เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2504 ที่กรุงเทพมหานคร เป็น

ลูกคนที่ 7 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 9 คน จบมัธยมจาก

โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ และโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี ปริญ 

ญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เริ่ม

ต้นด้วยการถ่ายแบบ และเป็นพิธีกรรายการเปิดใจดาราทาง

ช่อง  7 จากนั้นได้แสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดย

ผลงานที่สร้างชื่อได้แก่ ข้�งหลังภ�พ ในปี 2528

จากนั้นมีผลงานภาพยนตร์และผลงานละครโทรทัศน์

หลายเรื่อง ได้ฉายาว่า “เจ้าแม่พรีเซนเตอร์” เพราะได้เป็น

พรีเซนเตอร์ โฆษณาสินค้าหลายชิ้น และมีค่าตัวสูง 

หลังจากละครเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ทางช่อง 3 เมื่อ

ปี 2532 ที่รับบทเป็น ตะละแม่จันทรา ได้ออกอากาศแล้ว 

นาถยาก็ผ่อนบทบาทการแสดงลง ด้วยการหันไปประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว และได้แต่งงานกับ น�ยสิรินทร์ เบ็ญจศิริ

วรรณ สามีนักธุรกิจ โดยที่นาถยาได้ช่วยงานธุรกิจของสามี

มาตลอด ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ และมีบุตร

สาวด้วยกัน 3 คน ได้แก่ เกรซ-สิริยา, กิฟท์-สิชานาถ, กีกี้-สิ

ตานัน เบ็ญจศิริวรรณ

ในการเลือกต้ังท่ัวไปเมื่อปี 2548 นาถยาได้ลงรับสมัคร

เลือกตั้งในเขตสะพานสูง สังกัด ปชป. ในการเลือกตั้งปลาย

ปี  2550 ลงรับเลือกตั้งสังกัด ปชป.อีกครั้ง ในเขตเลือกตั้ง

ที่ 7 (บางกะปิ-สะพานสูง-มีนบุรี-ลาดกระบัง) คู่กับนายประ 

พันธ์ คูณมี และนายสำาราญ รอดเพชร ซึ่งนาถยาได้รับเลือก

ตั้งไปเพียงคนเดียวในทีม ต่อมาในการเลือกตั้ง 2554 ได้ลง

สมัคร  ส.ส.กทม.เขต 21 ในสังกัด ปชป. และได้รับเลือกตั้ง

อีกหนึ่งสมัย.

ดง....” ในสงคร�มเวียดน�ม อุดรธานีเป็นทั้งสวรรค์และนรก เมือง

ทั้งเมืองหนาแน่นไปด้วย กองทห�รอ�ก�ศและบกที่มีอเมริกันเป็น

ลูกทีมมีอเมริกาเป็นเจ้าภาพสร้างสนามบินมาตรฐานใช้ ปี ๒๔-๒๙ 

เต็มไปด้วยทห�รอเมริกันผิวข�ว ทห�รอเมริกันนิโกรผิวดำ� สถาน

เริงรมย์ ไม่มีเวล�ปิดเปิดเพร�ะมันสว่�งจ้�ทั้งคืน ผู้หญิง (สาวแก่

แม่ม่ายมีถนนสายเดียวมุ่งอุดรธ�นีโกยเงินดอลล�ร์อเมริกัน)

ทุ่งน�กลายเป็นถนนคอนกรีต กระท่อมมุงจ�กกลายเป็นอ� 

ค�รหลังค�มุงกระเบื้องโอ่อ่� อาณาเขตแคมป์ทหารอเมริกันกว้าง

ใหญ่ไพศาลใหญ่กว่าสนามฟุตบอล ๓ เท่า รถจีเอ็มซีวิ่งตะบึง (เที่ยว

ยกทัพ) กันทั้งเมือง...คนไทยเมืองอุดรค้าขายกับกองทัพรวยไปหลาย

เจ้า คนอุดรที่ยึดมั่นประเพณีเท่าชีวิตต้องปิดปากเงียบกริบด้วยคำา

ว่านโยบายเปิดประเทศ

ไม่จำาเป็นต้องฟ้ืนฝอยห�ตะเข็บว่าคนไทยกลุ่มไหนท่ีให้อำานาจ

ฝรั่งเข้ามาครองเมือง มันเป็นเรื่องเต็มใจ หรือน้ำ�ท่วมป�กก็ย�กจะ

บอก ไทยเจริญขึ้นหรือเจริญลงไม่ต้องพูดย้ำา  เพราะประวัติศาสตร์

ย่อมมีความจริงที่แฝงอยู่ในคว�มเท็จทุกเรื่อง....อยู่ที่ว่าใครจะเป็น

คนเขียน คนชนะหรือคนแพ้....

มาถึงบรรทัดน้ี ย้อนไปท่ีนักศึกษ�ทุกคนในมห�วิทย�ลัย กำ�นัน

ถึกอ�ยุ ๘๘ ปี อีก ๒ ปีก็จะปิดฉ�กชีวิตอำ�ล�โลก จะอยู่ดูแลบ้าน

เมืองต่อไป การศึกษาประวัติชาติบ้านเมืองและท้องถ่ินกำาเนิดของเรา

ไว้คือ ขอให้จำ�ประวัติศ�สตร์เลวร้�ย อย่�ให้ย้อนคืนม� เพราะน่ันคือ 

รอยชอกช้ำ�ของคำ�ว่� “ไทย” (ไทยมาจากไท หมายถึง อิสระ คนท่ี

ถูกมัดร้อยจองจำ� จึงเป็นคนท่ีไร้อิสระ) กำ�นันถึกเป็นลูกหลานตระกูล

ชาวนา จึงรู้จักคว�ยได้ดีกว่�คนไม่เคยเล้ียง คว�ยฉลาดไม่โง่เพราะ

สอนได้ ถ้าควายโง่สอนไม่ได้ ชาวนาก็คงอดข้�วไม่รอดชีวิตต้องต�ย

เพร�ะอดข้�ว  ไม่มีช�วน�ไม่มีข้�ว และไม่มีไทย

ดังนั้น การมองย้อนหลังไปสู่อดีตของคนโบราณรุ่นปู่ย่าตา

ยาย จึงเป็นแบบฉบับและบทเรียนความถูกผิดของชีวิต คนไทยจึง

สู้ชีวิตเพื่อจะให้ไทยรอดชีวิตสู้กับความเปลี่ยนแปลงของ “โลก” ให้

ได้สมกับคำาร้องเพลงปลุกใจบทหนึ่ง ที่ว่า

“ชาติประเทศเหมือนชีวา ราษฎรประชาเหมือนร่างกาย  แม้                                                                             

ชีวิตมลายร่างกายก็เป็นปฏิกูล พวกเราต้องร่วมรักพิทักษ์ไทยไพบูลย์

เทิดชาติจำารูญ อิสระเสรีไทยจะคงเป็นไทย ด้วยร่วมใจเทิดไทย ไทย

ไชโย” (หลวงวิจิตรวาทการ/แต่ง)

กำ�นันถึก ขอฝากน้องๆ อีกครั้งหนึ่งกับคำาว่า “เด็กสมัยใหม่” 

ต้องเป็นเด็กก้�วหน้� เป็นคำาสอนที่ต้องมีคำาอธิบายชัดเจน

เด็กสมัยใหม่

-จะวัดจากเด็กอ�ยุเท่�ไหร่? ถึงเท่�ไหร่?

-สมองของเด็กสมัยใหม่จะใหญ่และลึกลับสักเท่�ไหร่ จึงจะ

เรียกว่�สมัยใหม่ คนไทยกินข้�ว-กินขนมปังอยู่ในสมัยไหน?

5บทความ

บื่อนักก�รเมืองป�กอย่�งใจอย่�ง

ฉีดวัคซีนไม่บอกใคร

พอสังคมรู้เข้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

ขู่จะฟ้องให้เรียบ 

ก็ไม่รู้จะโมโหไปทำาไม กับอีแค่ฉีดวัคซีน

ช่างไร้ประโยชน์จริงๆ

ครับ...องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่าประชากร

เกินคร่ึงในยุโรปจะติดโควิด-๑๙ สายพันธ์ุโอมิครอน ภายในเดือน

มีนาคมนี้

สื่อต่างประเทศตีข่าวกันใหญ่โต ว่ายังมีผู้คนเดินพลุกพล่าน

บนถนนสายหลักกลางกรุงลอนดอน ส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากาก

อนามัย 

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วันละ ๑-๒ แสนราย 

มีตัวเลขน่าตกใจ ช่วง ๗ วันที่ผ่านมา ยุโรปมีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่เกือบ ๘ ล้านคน 

จะเยอะไปไหน 

องค์การยายุโรป (อีเอ็มเอ) ชี้ว่าการแพร่กระจายของ

โอมิครอนกำาลังผลักดันให้ โควิดกลายเป็นโรคประจำาถิ่นที่

มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมได้

เราจะเร่ิมได้ยินประโยคเช่นน้ีถ่ีข้ึนเรื่อยๆ จากท่ัวโลก รวม

ทั้งในไทย 

แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยรองโฆษก ศบค. สรุป

สถานการณ์ โดยรวมไว้วานนี้ (๑๒ มกราคม) ว่า ลักษณะของ

โรคมีการลดความรุนแรงลง และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน 

อัตราการป่วย และเสียชีวิตอยู่ในระดับที่ต่ำา รวมทั้งการให้ความ

ร่วมมือของประชาชน และสถานประกอบการ 

จึงคาดหวังว่า ในปีนี้ โควิดจะเปลี่ยนจาก “โรคระบาด”  

เป็น “โรคประจำาถิ่น”

โอมิครอน จะเป็นไวรัสโควิด-๑๙ ตัวสุดท้ายหรือไม่ ใน

ทางการแพทย์ก็ยังไม่ชัดครับ 

แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่าง หมอแอนโทนี เฟาซี หัวหน้าทีมที่

ปรึกษาด้านสาธารณสุขของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า แม้

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใน

สหรัฐฯ จะสูงเป็นประวัติการณ์ แต่สหรัฐฯ กำาลังอยู่ในเกณฑ์

เปลี่ยนผ่านไปสู่การอยู่ร่วมกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่สามารถ

เชื่อหมออย่�เชื่อหม� (อีกรอบ)

จัดการและรับมือได้

“เมื่อเราไปถึงจุดนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งในตอน

นี้เราอาจจะอยู่ในเกณฑ์อยู่ร่วมกับไวรัส”

วันนี้ มนุษย์ โลกเสียชีวิตเพราะ โควิด-๑๙ กว่า ๕.๕  ล้านคน

แล้วครับ 

ในข่าวร้ายก็มีข่าวดีอยู่บ้าง อัตราการเสียชีวิตในปัจจุบันอยู่

ในช่วงขาลง 

แต่โควิด-๑๙ จะทำาให้มนุษย์เสียชีวิตไปอีกกี่ล้านคน ยังคง

เป็นคำาตอบที่ตอบยากมาก 

แน่นอนว่า ไม่น่าจะเท่าการระบาดของ กาฬโรค ในช่วงปี 

พ.ศ.๑๘๘๙-๑๘๙๖ ปลายอาณาจักรสุโขทัย ต้นกรุงศรีอยุธยา 

เหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ โรคระบาดที่ร้าย

แรง และโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ โลก 

คาดว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง ๗๕-๒๐๐ ล้านคน 

มากมายแค่ไหนน่ะหรือ 

ก็ ๑ ใน ๓ ของประชากรโลกในขณะนั้นเลยทีเดียว

สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เยอร์ซีเนีย เพสติส  (Yersinia 

Pestis) ซึ่งแพร่ระบาดอยู่ในสัตว์จำาพวกหนูในแถบตอนกลางของ

เอเชีย 

จุดเร่ิมต้นเชื่อว่ามาจากขบวนคาราวานท่ีเดินทางมาจากเอเชีย 

เข้าไปยังท่าเรือที่ซิซิลี ประเทศอิตาลี ประมาณปี พ.ศ.๑๘๙๐ ก่อน 

ที่จะแพร่ต่อไปทั่วทั้งทวีปยุโรป 

ว่ากันว่าซากศพของคนที่ตายนั้น ทับถมกันจนสูงเป็นเนิน ทำา 

ให้ไม่สามารถเผาทำาลายได้อย่างทันท่วงที 

เมื่อซากเริ่มเน่าสลายก็ก่อให้เกิดเชื้อโรคกระจายลงทั้งพื้นดิน 

ลงสู่แหล่งน้ำา โรคจึงระบาดไม่จบสิ้น

ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-๑๙ ทั่วโลกในขณะนี้เทียบแล้ว

เท่ากับ สงครามโลกครั้งที่สอง 

เป็นสงครามที่กินเวลาตั้งแต่ปี ๒๔๘๒ ถึง ๒๔๘๘  ประเทศ

ส่วนใหญ่ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐมหาอำานาจทั้งหมด 

แบ่งเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่าย คือ ฝ่ายสัม 

พันธมิตรและฝ่ายอักษะ 

เป็นสงครามที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ มีทหารกว่า 

๑๐๐ ล้านนายจากกว่า ๓๐ ประเทศเข้าร่วมโดยตรง 

สงครามนี้มีลักษณะเป็น “สงครามเบ็ดเสร็จ” ประเมินกันว่า

มีผู้เสียชีวิตระหว่าง ๕๐ ถึง ๘๕ ล้านคน 

สงครามโลกคร้ังท่ีสองจึงนับว่าเป็นสงครามขนาดใหญ่ท่ีสุด ใช้

เงินทุนมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

แต่ถ้าเป็นโรคระบาดด้วยกัน ก็เท่ากับการระบาดทั่วของไข้

หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดสเปน ช่วง พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๓  

เป็นการระบาดทั่วของไข้หวัดใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตมากผิดปกติ  

มีผู้ได้รับผลกระทบ ๕๐๐ ล้านคนทั่วโลก รวมถึงหมู่เกาะ

แปซิฟิกห่างไกลและอาร์กติก 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต ๔๐-๕๐ ล้านคน 

สำาหรับเหยื่อโควิด-๑๙ สายพันธุ์ โอมิครอน ไม่ได้ล้มหายตาย

จากเป็นใบไม้ร่วงเหมือนในช่วงเดลตาระบาด ฉะนั้นยังเทียบชั้น 

กาฬโรคในอดีตไม่ได้แน่นอน 

แต่ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วในวันนี้คือ โอมิครอนระบาดเร็วทุบ

สถิติโควิดทุกสายพันธุ์ ไปแล้ว 

หมอยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัส                                                                                  

วิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง 

กรณ์มหาวิทยาลัย สรุปประเด็นให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ครับ

...โควิด-๑๙ โอมิครอน หลังจากที่มีการระบาดมาแล้ว ๒ 

เดือน

มีข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ โอมิครอน เพิ่มขึ้นมากอย่าง

รวดเร็ว

โอมิครอน ระบาดได้รวดเร็วมาก กระจายไปทั่วโลก พบแล้ว

มากกว่า ๑๔๐ ประเทศ หรือจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้  แสดงถึงการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็วมากและกำาลังจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดล

ตา

โอมิครอน ติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นที่ผ่านมา 

ผู้ติดเชื้อ โอมิครอน มีความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสาย

พันธุ์ที่ผ่านมา อัตราผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

น้อยกว่า และภาพรวมอัตราการตายของ โอมิครอน ก็ลดลงกว่า

สายพันธุ์ หรือที่มีการระบาดก่อนหน้านี้

การตรวจวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็น RT-PCR หรือการตรวจ

อย่างรวดเร็วด้วย ATK ไม่ได้เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ    เพราะ 

RT-PCR ส่วนมากเราใช้ยีน N และ RdRp ที่มีความคงที่ 

ส่วน RDT ก็เป็นการตรวจ nucleocapsid ไม่ใช่เป็นการ

ตรวจหา spike protein ซึ่งส่วนของ nucleocapsid มีความ

เสถียรมากกว่า

โอมิครอน หลบหลีกภูมิต้านทานได้ ภูมิต้านทานที่เกิดจาก

วัคซีน ไม่ว่าจะเป็น AZ หรือ mRNA ส่วนใหญ่มีเป้าหมายอยู่ที่ 

spike protein ที่ โอมิครอน มีการเปลี่ยนแปลงมาก 

จึงทำาให้ประสิทธิภาพวัคซีนที่ผ่านมาลดลง

ประกอบกับ ระยะฟักตัวของโรคสั้น จึงต้องใช้ระดับภูมิ

ต้านทานท่ีสูงอยู่ตลอดเวลาในการป้องกันการติดโรค เมื่อภูมิต้าน 

ทานลดลงก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ แต่กระบวนการกำาจัด หรือ

หายจากโรค อาศัยระบบภูมิต้านทานส่วนอื่นด้วย  จึงทำาให้ผู้ที่ได้

รับวัคซีนมีอาการของโรคน้อยลง และจะหายจากโรคได้เร็วกว่า

ทุกครั้งที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นจะมีผลต่อสุขภาพร่างกาย  

เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ผลกระทบทางจิตใจ ในบางครั้งมี

ความสำาคัญมากกว่าทางร่างกายเสียอีก

สังคมปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วมาก  มี

การสื่อทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ในบางข่าวจะมีความ

จริงเพียงเล็กน้อยและใส่ความเห็นเป็นจำานวนมาก  ความเห็นจะ                                                                                  

มีแนวโน้มเอียง หรือมีอคติได้ ข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคม จะต้อง

พิจารณาแยกแยะให้ได้...

ครับ...คงต้องอ้อนวอนกันอีกรอบ 

เชื่อหมอ อย่าเชื่อหมา 

หมาด่าเรื่องวัคซีน แต่ดันไปฉีดวัคซีนไม่บอกใคร 

มันน่าเชื่อถือซะที่ไหนล่ะครับ.

ลองดูจะรู้ดี

กินข้�วล้�งจ�นด่วนจี๋

คุณคือเศรษฐีไร้หนี้สิน

เศษเกรอะกรังหลังกิน

นำ�ร�คีมีร�คินม�สู่คุณ

ใช้แก้วแล้วล้�งด่วนจี๋

คุณคือเศรษฐีมิใช่สถุล

ล้�งแก้วล้�งจ�นเจือจุน

คล�ยขุ่นข้องขัดอัศจรรย์

เด็กสมัยใหม่

เรียน คุณอัตถ์-คุณเปลว ที่รักนับถือยิ่ง

มีเร่ืองค้างคาและอยากเขียนให้เพ่ือนสมาชิกไทยไพสต์ได้                                                                                 

อ่านเรื่องหน่ึงคือ เรื่องเพลงไทยเดิม “ล�วดวงเดือน” ท่ีท่�นเปลว                                                                                 

ได้เขียนถึงความซาบซ้ึงท่ีได้รับฟังเพลงรับน้องประจำาปีของนิสิตใน

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นี ว่าประเพณีรับน้องใหม่ของมหาวิทยา 

ลัยแห่งน้ีมีความม่ันคงในประเพณีไทย และได้ใช้บทเพลงรับน้องใน

ทำานองเพลงไทยเดิมเพลงน้ี จนพ่ีน้องนักศึกษา “น้ำ�ต�ซึม” ท้ังยัง

สรรเสริญบรรด�ครูบ�อ�จ�รย์ของสถ�บันน้ีไว้ว่า ได้ทำาส่ิงท่ีเป็นมง 

คลย่ิงให้แก่จิตใจของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน (ท่านเปลวถึง

กับพิมพ์คำาร้องท่ีนักศึกษารุ่นพ่ีร้องให้รุ่นน้องในวงล้อมพิธีรับน้องวัน

น้ันเลย)

กระด�ษ ๔ คอลัมน์ (ครึ่งหน้�เต็มคอลัมน์เปลว สีเงิน) 

กลายเป็นเรื่องราวที่สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย 

เมื่ออ่านแล้วจะมีสำานึกอย่างไ? หรือไม่? คงอยู่ในดุลยพินิจของมหา  

วิทยาลัยทุกแห่ง โดยเฉพาะมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ (ทั้ง ๒ แห่ง)                 

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาน้ำ�ดีกำาลังถูกพวกน้ำ�

โสโครกสำ�แดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นอยู่ในปัจจุบันอย่�งเต็มต� จะชั่วดีถี่                                                                       

ห่างอย่างไรก็ขอให้สำานึกในตัวอย่างของมห�วิทย�ลัยบ้�นนอก

อย่าง มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุดรธ�นแีห่งนี้เป็นตัวอย่างในหัวใจบ้าง

พูดถึงเมืองอุดรธานีก็ต้องพูดถึงอนุสาวรีย์หลวงประจักษ์ 

ศิลปาคม พ่อเมืองที่สู้ศึกอินโดจีน ไทยสู้กับฝรั่งเศสอย่างถึงขนถึง

เลือด ไทยมีเครื่องบินแบร์แคต มีวีรชนผู้กล้าชื่อ เรืออ�ก�ศโทศ�

นิต นวลมณี เป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยยกย่องไว้ในบรรทัดจารึก

อนุสาวรีย์ ว่าเครื่องบินเครื่องเดียวถล่มเครื่องฝรั่งเศสจมแม่น้ำาโขง 

๓ ลำา เรืออากาศไทย ๑ ในหมู่ล้อมของเศษฝรั่ง ๓ เครื่อง เป็นเรื่อง

เก่าที่กำ�นันถึกตามทันเรื่องด้วยการอ่านเพราะยังเด็ก แต่ก็ปลื้มใจ

ในความเป็นนักรบใจเยี่ยมของชาติไทยเรา

อุดรธานีเป็นจังหวัดท่ีมีความสงบร่มเย็น มีวัฒนธรรมพ้ืนเมือง

ที่เหนียวแน่น โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนา จึงมีเกจิอาจารย์หลาย

รูปที่เป็นที่เคารพบูชาในท้องถิ่น เช่น หลวงตามหาบัว (รูปนี้ต้อง

ยกย่องท่านเพราะด้วยบารมีของท่านช่วยให้มีเงินบริจาคกู้สถานะ

การเงินของประเทศได้อย่างมหัศจรรย์) พิธีพระราชทานเพลิงหลวง

ตามหาบัวจึงไม่มีพิธีอย่างนี้ยิ่งใหญ่เท่า อีกองค์คือ หลวงปู่ช� พระ

วิปัสสนากรรมฐานที่ล้ำาเลิศอีกรูปหนึ่ง (ในหลายๆ รูป) คราวต่อไป                                                                                  

จะลองเขียนประวัติพระ (ที่ไม่มีใครรู้มาให้อ่านดูบ้าง) ต้องยึดนิตย                                                                                      

สารพระ “ล�นโพธิ์” ที่ยิ่งใหญ่ในวงการพระของเฮียแจ่ม (นิตยสาร                                                                                         

เล่มนี้ซ่อนตัวอยู่ในตรอกวัดพระย�ยัง) กำ�นันถึก เขียนเรื่องเครื่อง 

รางของขลังประวัติพระสำาคัญอยู่เกือบ ๑๐ ปี  (ต้องขออนุโมทนา

คุณย้อนหลัง) หนังสือนี้นับว่าอยู่มายาวนาน...ต้องช่วยโฆษณ�ให้

เพื่อนนิด “รู้จักพระไม่รู้จักล�นโพธิ์ก็โง่เต็มที”

อุดรธ�นีมีสถ�นที่สำ�คัญชนิดมหัศจรรย์พันลึก คือ  “คำ�ชะ

โนด” เดิมเป็นเพียงทุ่งสลับป่�ธรรมดา แต่ตอนนี้ดังไปทั้งโลกแล้ว 

กำ�นันถึก เขียนเรื่อง คำ�ชะโนด ได้ถึง ๓ เล่ม ยังมีต่อได้อีก แต่ไม่มี

แรงเขียนแล้วเชิญเพื่อนนักเขียนท่านอื่นไปตามดูเองนะ บอกทาง

ให้ “คำ�ชะโนดท�งเดินแห่งพญ�น�ค�” จ�กภูคว�ยถึงน�ค

อุดรธ�นี เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่า “ก�มนิเวศน์นรกใน

‘น�ถย�’ ซบ ‘หญิงหน่อย’

-เด็กสมัยใหม่วัดขีดความใหม่ของตนอย่างไร? คิดใหม่/ทำาใหม่รึ?

เด็กก้�วหน้�

-จะก้าวเท่าไหร่ก็ได้เพียงทีละก้าว แต่ก้�วผิดจนล้มเมื่อไหร่

จะก้�วเป็น?

-ถ้าคิดว่าเป็นเด็กก้าวหน้าลองเอาผ้าปิดตาเดินดูว่าจะไปชน

อะไร?

ขอจบเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนมีความสุข ความสำาเร็จ  ขอบ 

คุณ บ.ก.ทั้งสอง.

กำ�นันถึก

 

นึกถึงอุดรธานี ต้องนึกถึงถนนหมากแข้ง สมัยยังเป็นวัยสะรุ่น 

ผมเคยไปน่ังเล่นนอนเล่นบ้านญาติท่ีอุดรธานีร่วมเดือน   จำาได้ว่าอยู่บน 

ถนนหมากแข้ง เป็นบ้านเก่าของทหารจีไอ ใกล้ๆ สนามบิน เพราะ

ได้ยินเสียงเครื่องบิน เอฟ-๕ ของกองทัพอากาศไทยบินข้ึนลงท้ังวัน 

รู้จักเด็กไทยผมทองบ้าง ผิวดำาบ้างอยู่หลายคน เป็นท่ีแปลกตาไปจาก

บ้านเดิม ท่ีอยู่ในสังคมคนจีนมีเสียงง้ิวทางทรานซิสเตอร์ตลอดท้ังวัน  

นึกถึงวัยเด็กของตัวเอง เทียบกับวัยเด็กของคนสมัยนี้ มัน

ช่างต่างกันเหลือเกิน สมัยโน้นรู้จักกันข้ามซอย แต่สมัยนี้ข้างบ้าน

แทบไม่ได้คุยกัน เด็กๆ อยู่กับหน้าจอเป็นหลักจนคิดว่าตัวเองเป็น

ศูนย์กลางของโลก ฉะนั้นปัญหาในโลกของคนรุ่นใหม่จะหนักหนา

สาหัสกว่าคนรุ่นเก่าเยอะครับ.  

รักกันไม่ผันแปร

 * ตราบใดที่ “บิ๊กป้อม” ไม่ยอมพราก

“บิ๊กตู่” จากความเป็นเช่น “น้อง-พี่”

“บ่�งช่�งยุ” ทั้งหลายหมายราวี

ให้คู่นี้แตกกันนั้นพอเทอญ

เมื่อ “บิ๊กป้อม” ยอมเปิดใจให้รู้ว่า

มี “คว�มต�ย” เท่านั้นหนาพาห่างเหิน

หากยังมีชีวิตอยู่สู้เผชิญ

ความลำาบากความเจริญไปด้วยกัน

ฉะนั้นบนเส้นทางของ “ก�รเมือง”

ไม่มีวันจะโกรธเคืองได้เลยนั่น

อาจเง้างอนกันบ้างเป็นบางวัน

แต่เบื้องลึกความสัมพันธ์นั่นมั่นคง

ภายในพรรค “พลังประช�รัฐ”

อาจมีขัดมีเคืองเรื่องขี้ผง

คนหนุ่มมากธรรมดาอย่าพะวง

เถียงกันคงแตกต่างทางความคิด

สรุปคือ “บิ๊กป้อม” และ “บิ๊กตู่”

ยังเป็นคู่ “น้อง-พี่” ที่สนิท

ใครผู้ใดหวังสลายทำาลายมิตร

ทั้งเหนื่อยเปล่าทั้งมีสิทธิ์จะเสียคน.

  ส�ม�รถ เจนชัยจิตรวนิช

  อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุติธรรม

  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์

    พรรคพลังประช�รัฐ

นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ

เ

เ



ากปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ แน่นอนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิด

จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์ใหม่และเก่า

บนท้องถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

และการใช้ชีวิตประจำาวันของประชาชนเป็นอย่างมาก เรื่องนี้

ทำาให้หลายหน่วยงานเกิดความตื่นตัวตระหนักถึงภัยอันตราย

จากปัญหามลพิษ

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เร่งดำาเนินการมาตรการ

เพื่อแก้ไขปัญหาจากรถสาธารณะที่ให้บริการบนท้องถนน เป็น

ไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำาเนิน

การลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน 

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำาเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามแผนที่กำาหนดไว้อย่าง

เคร่งครัดต่อเนื่อง

เบื้องต้นได้มีมาตรการให้สำานักงานขนส่งทุกแห่งตรวจ

วัดควันดำารถทุกประเภทที่มาดำาเนินการทางทะเบียนและภาษี

รถ เช่น การโอนรถ การเปลี่ยนสีรถ เป็นต้น รวมถึงเข้มงวด

กำากับ ดูแล สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ โดย

จัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ (VICC) เพื่อควบคุมตรวจ

สอบการดำาเนินการตรวจสภาพรถแบบเรียลไทม์ผ่านกล้อง 

CCTV ใช้เครื่องวัดควันดำาระบบวัดความทึบแสงแทนเครื่องวัด

ควันดำาระบบกระดาษกรอง

เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจวัด และควบคุมการตรวจ

สภาพรถของ ตรอ.ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำารถยนต์ ควบ 

คู่กับมาตรการเข้มงวดตรวจควันดำารถบรรทุกและรถโดยสาร

อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บนถนน

สายหลักและสายรองทั่วประเทศ โดยผลการดำาเนินการตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564-9 มกราคม 2565 ตรวจรถบรรทุกและ

รถโดยสารทั้งสิ้น 67,358 คัน ตรวจพบรถควันดำาเกินเกณฑ์

มาตรฐาน 45 เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมด 332 คัน คิดเป็น 0.49%

แน่นอนว่าหากตรวจพบค่าควันดำาเกินกว่าที่กฎหมาย

กำาหนดหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ฝ่าฝืนจะถูกเปรียบเทียบปรับ                                                                   

5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” 

โดยเจ้าของรถต้องนำารถไปแก้ไขและเข้ารับการตรวจสภาพ 

ณ สำานักงานขนส่ง เมื่อผ่านการตรวจสภาพจึงสามารถลบข้อ                                                                                     

ความห้ามใช้ออกและนำารถไปใช้งานได้ นอกจากน้ียังมีมาตรการ

ส่งเสริมการใช้รถพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ 

NGV เป็นเชื้อเพลิงมาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งสิน 

ค้าทดแทนการใช้น้ำามันเชื้อเพลิง

ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่รถบนท้องถนนทุกคนสามารถร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด

เล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง ด้วยการใส่ใจ

กับการบำารุงรักษาและหมั่นดูแลเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อปัญหาควัน

ดำาจากผงเขม่าสีดำาขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

ของเครื่องยนต์ เมื่อนำารถมาใช้งานบนท้องถนนหมั่นตรวจเช็ก

หัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำามันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่องตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกำาหนด 

ทำาความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำาเสมอ

โดยมีข้อแนะนำา ดังนี้ ในส่วนของรถยนต์ที่ใช้งานเป็น

ประจำาจะต้องเปลี่ยนทุกๆ 5,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 เดือน 

ส่วนรถที่ ใช้งานทั่วไปจะต้องเปลี่ยนน้ำามันเครื่องเมื่อขับถึง

ระยะ 8,000-10,000 กิโลเมตร หรือทุก 6 เดือน ชำาระล้าง   

สิ่งสกปรกในท่อไอเสียด้วยการฉีดน้ำาเข้าไปทำาความสะอาด

ภายในท่อไอเสีย และตรวจเช็กหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำามันให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ทำาการตรวจเช็กปั๊มจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง

และหัวฉีดน้ำามันโดยนำาเข้าศูนย์บริการ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำารุด 

สึกหรอ รวมทั้งการตรวจเช็กอัตราและจังหวะการฉีดน้ำามันให้

ถูกต้อง

จะเห็นได้ว่าเมื่อเราได้มีส่วนร่วมกับสังคมในการยับยั้ง

ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเริ่มจากตัวเราเอง เช่น จาก

การใช้รถ ก็ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาเพื่อที่จะได้ช่วยกันสกัด

ฝุ่น PM 2.5 ถือเป็นอันตรายต้องการดำาเนินชีวิต เมื่อเราสูด

ดมเกิดการสะสมเข้าไปในร่างกาย แน่นอนว่าจะเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน เมื่อพบเห็นรถบรรทุกและรถโดยสาร

ควันดำา สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อให้กรมการขนส่งทางบกดำาเนิน 

การเรียกผู้กระทำาผิดมารายงานตัวและสอบสวน ผ่านศูนย์คุ้ม 

ครองผู้ โดยสารแลรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584.

        

ลับมาอีกแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ก้าว

เข้าสู่ระลอกท่ี 5 คงไม่ต้องบอกว่าสร้างความกังวลใจให้ธุรกิจ

บ้านเราอย่างไรบ้าง แน่นอนว่าภาคบริการขนส่งสาธารณะ

ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆ ล่าสุด 

“เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร” ประธานกรรม                         

การ บริษัท นครชัยแอร์ จำากัด ผู้บริหาร

คนเก่ง ออกมาประกาศแจกแจงเสียง

ดังว่า นครชัยแอร์ให้ความสำาคัญกับการ                                                      

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19                                                      

อย่างเข้มข้น ด้วยการจัดท่ีน่ังตามมาตร 

การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่ง 

ครัด ไม่เกิน 70% ของความจุผู้ โดยสาร 

ส่วนพนักงานต้อนรับฉีดวัคซีนครบทุก

คน และต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะ

ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเมื่อ

ใช้บริการนครชัยแอร์ ผู้ โดยสารไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย.
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ปลอดภัยชัวร์

เศรษฐกิจ

ก

จ  

กัลยา ยืนยง

เครือวัลย์ 

วงศ์รักมิตร

คุมเข้มรถสาธารณะสกัด PM 2.5

ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฟื้นตัว
อานิสงส์‘ผ่อนเกณฑ์LTV’ปลุกกำาลังซื้อคึกคัก!
ไทยโพสต์ • “ธอส.” โชว์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจ

พัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4/2564 ขยับสูง

ขึ้นหลังจากต่ำากว่าค่ากลางต่อเนื่อง 10 ไตรมาส อานิสงส์ผ่อนเกณฑ์ 

LTV-ต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำานอง ปลุก

กำาลังซื้อฟื้น ลุ้นรัฐเปิดประเทศมากขึ้นช่วยหนุนเศรษฐกิจ

ศู น ย์ ข้ อ มู ล อ สั ง ห า ริ ม 

ทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่น

ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่

อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 52.0 เพิ่ม

ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และสูง

กว่าค่ากลางที่ 50.0 สะท้อนว่า

ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นใน

การประกอบธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเป็น

ไตรมาสแรก หลังจากที่มีค่าดัชนี

ความเชื่อมั่นต่ำากว่าค่ากลางต่อ

เนื่อง 10 ไตรมาส

ขณะที่ความเชื่อมั่นในอีก 

6 เดือนข้างหน้ามีค่าเท่ากับ 62.0 

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่ง

อยู่ที่ระดับ 57.2 และมีการเพิ่ม

ขึ้นเกือบทุกปัจจัย จากการต่อ

มาตรการลดค่าธรรมเนียมการ

โอนกรรมสิทธิ์และการจดจำานอง

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษา                                   

การผู้ อำ านวยการศูนย์ข้ อมูล

วิชัย วิรัตกพันธ์

KTBเดินหน้าเสนอขายDR

เล็งเปิดจอง‘IPO’ต้นปี65

เปิดสถานีบริการ • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ปตท. พร้อมด้วยนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ และนายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วย

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ร่วมเปิดตัวสถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำาแพงเพชร 2 รูปแบบใหม่ ซึ่ง

เป็นสถานีนำาร่องที่ให้บริการสถานีอัดประจุสำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า ในสถานีบริการ NGV อีกทั้งยังเต็ม

ไปด้วยสินค้าและบริการหลากหลายจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ภายใน

สถานีบริการในรูปแบบ Mixed Use. 

ไทยโพสต์ • นายรวินทร์ บุญ

ญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัด 

การใหญ่ สายงานธุรกิจตลาด

เงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย 

จำากัด (มหาชน) หรือ KTB เปิด

เผยว่า ล่าสุดธนาคารเตรียม

ออกและเสนอขายตราสารแสดง 

สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

หรือ Depositary Receipt (DR) 

อ้างหุ้นสามัญต่างประเทศเป็น

ครั้งแรกในประเทศ โดยอ้างอิง

หุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยี

ชั้นนำาระดับโลกอย่าง อาลีบาบา                                                

(Alibaba) และเท็นเซ็น (Tencent) 

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นัก

ลงทุนไทย โดยเฉพาะนักลงทุน

รายย่อย สามารถลงทุนหุ้นต่าง

ประเทศชั้นนำาได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ผ่านตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) เหมือน                                 

หุ้นทั่วไป โดยไม่จำาเป็นต้องเปิด

บัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศ 

โดยปั จ จุ บั น ธนาคาร ได้ รั บ

อนุญาตจากสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้

เป็นผู้ออก DR เรียบร้อยแล้ว 

และอยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งที่

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คาดว่าจะมี

การเสนอขายให้กับนักลงทุน

ทั่วไป (IPO) ภายในต้นปี 2565 

โดยการออกและเสนอขาย DR 

ครั้งนี้เป็นการยกระดับการลง 

ทุน และลดข้อจำากัดการลงทุน

หุ้นต่างประเทศของนักลงทุน

ไทย.

กานดาพร็อพเพอร์ตี้ลุยอสังหาฯ ปี 65

นายหัสกร บุญยัง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กาน 

ดา พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เปิดเผยถึงแผนการดำาเนินธุรกิจในปี 

2565 ว่า ในปี 2565 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่เป็นที่

อยู่อาศัยแนวราบรวม 6 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,700 

ล้านบาท ซึ่งมีทั้งการเปิดโครงการในทำาเลเดิมและขยายไป

ในทำาเลใหม่ๆ รวมทั้งการเปิดแบรนด์ใหม่ในกลุ่มทาวน์เฮาส์

ระดับกลาง-บน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า

ให้ครอบคลุม และขยายฐานการสร้างรายได้ให้กว้างขึ้น

ThaiBMA คาดตราสารหนี้ ไทยยังฮอต

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยถึงแนวโน้มภาวะ

ตลาดตราสารหนี้ ไทยปี 2565 ว่า คาดการณ์ปริมาณการออก

หุ้นกู้ระยะยาวจะทะลุ 1 ล้านล้านบาท เป็นปีที่  3 เนื่องจาก

เชื่อว่าปีนี้บริษัทเอกชนไทยยังมีความต้องการลงทุนทาง

ธุรกิจเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว แนว

โน้มเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 และทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่มีแนว

โน้มดีขึ้น ส่วนเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวในระดับต่ำา 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังกลับมาได้ไม่เต็มที่

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันข้าวงวด 13

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ  

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 

12 ม.ค.2565 ธ.ก.ส.ได้ดำาเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้า

บัญชีเกษตรกรโดยตรงในงวดที่ 1-12 (เพิ่มเติม) พร้อมงวด

ที่ 13 อีกจำานวน 275 ล้านบาท จำานวนเกษตรกร 25,132 

ครัวเรือน ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 

2564/65 ส่งผลให้ภาพรวมการโอนเงินโครงการประกันราย

ได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ไปแล้วจำานวน 85,388.26 

ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,582,172 ครัว

เรือน.

11.38 จุด แม้จะไม่ใช่การปิดในระดับสูงสุดของวันก็ตาม แต่ก็

ปิดในระดับที่ใกล้เคียงจุดสูงสุดของวันเช่นกัน ที่น่าสนใจคือมี

การยก High โดยขึ้นไปทำาจุดสูงสุดที่ 1,680.85 จุดเอาไว้แล้ว 

หากยังมีการฉุดจากแรงขายของกองทุน และการขายทำากำาไร

ของนักลงทุนทั่วไป ก็คงจะทำาให้ดัชนียังต้องผันผวนมากต่อ

ไป เพราะจะต้องมีการย่ำาฐานที่สูงขึ้นเสียก่อน สิ่งที่นักลงทุน

ควรพิจารณาให้มากๆ คือพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

ต่างชาติที่พูดได้ว่ายังคงซื้ออย่างต่อเนื่องทุกวัน เฉพาะเดือน

มกราคมที่ผ่านมาถึงวันที่ 12 ต่างชาติได้ทยอยซื้อหุ้นไปแล้ว

ถึง 13,676.86 ล้านบาท คงมีการคิดว่าการที่นักลงทุนต่างชาติ

ซื้อไปมากอย่างนั้นจะมีเงินซื้อต่อไปได้อย่างไร ยิ่งมีข่าวว่าเฟด

กำาลังปรับลดคิวอีลงกว่าครึ่งจะทำาให้มีเงินไหลออกได้ แต่เมื่อ

กลับไปพิจารณาดูเงินในพอร์ตของต่างชาติ ดูเฉพาะเงินก้อน

เดิมที่ได้ขายหุ้นออกเมื่อปีกลาย (2564) ที่ยังค้างอยู่ในพอร์ต

อีกกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท แม้จะมาซื้อหุ้นในต้นปีไปกว่า 1.3 

หมื่นล้านบาท ก็ยังมีเงินเหลือที่จะซื้อต่อได้อีกประมาณ 3.5 

หมื่นล้านบาท จึงไม่น่าแปลกใจที่ต่างชาติยังซื้อหุ้นได้ทุกวัน ที่

น่ามองคือกองทุนที่ขายหุ้นจากปีก่อนมาถึงปัจจุบันขายไปกว่า 

9 หมื่นล้านบาทแล้ว คงจะมีหุ้นเหลือขายน้อยลงมาก ตลาด

จึงมองมีแนวโน้มดี น่าลุ้น น่าลงทุนต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารยังคงน่ามองที่                           

BBL, SCB และ TISCO กำาลังทยอยรายงานผลกำาไรของ

ไตรมาส 4 ออกมา กลุ่มวัสดุก่อสร้างยังเติบโตดี น่ามอง

ที่ COTTO, TASCO และ 

UMI กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

งานยังมีมาก ธุรกิจยังมีกำาไร

ดีน่า มองที่ STPI, TEAMG 

และ TTCL กลุ่มอาหารยัง

น่าลงทุน ธุรกิจโตดี น่ามองที่ 

CBG, GLOCON และ SUN 

หุ้นรายตัวที่น่ามองมี MDX, 

PSL และ ADVANC เป็นต้น

ตลาดยังมีแนวโน้มบวก                            

การทยอยลงทุนโดยเลือก

จังหวะที่ตลาดอ่อนตัวลงทุน

จะได้ประโยชน์สูง มีโอกาส

ได้กำาไรในระยะต่อไป.

ต่างชาติยังมีเงินตุนอยู่กว่า 3.5 หมื่นล้าน

แม้ โรคระบาดจากโอมิครอนจะแพร่ระบาดหนักทาง

สหรัฐและยุโรปก็ตาม แต่มีความชัดเจนว่าอาการของโรคไม่

รุนแรง มีคนตายจากโรคนี้น้อยมาก ทำาให้มองการแพร่ระบาด

ของโรคไม่ต่างกับการเป็นโรคประจำาท้องถิ่น คงจะเป็นด้วย

เหตุนี้ที่ทำาให้ตลาดหุ้นทั่วโลกดูจะไม่กังวลและวิตกมากเหมือน

ที่ผ่านมา จะพบว่าแทบทุกตลาดจะกลับมาเล่นกันอย่างคึกคัก 

ดันดัชนีตลาดแต่ละแห่งปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้มีบรรยากาศใน

การลงทุนที่กลับมาคึกคักแทบทุกตลาด รวมถึงตลาดหุ้นไทย

ที่แม้จะมีแรงฉุดจากการขายของกองทุนก็ตาม แต่ตลาดยังคง

ค่อยๆ ขยับปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ตลาดเล่นกัน

ในแดนบวกตลอดทั้งวัน และมาปิดที่ระดับ 1,678.50 จุด ก็

ขยับขึ้นมาเหนือ 1,650 จุดมากขึ้น วานนี้ดัชนีบวกเพิ่มไปอีก 

ไทยโพสต์ • เอสเอ็มอีใจช้ืน สินเชื่อ

ดอกเบ้ียต่ำาวงเงิน 2,000 ล้านบาท ดี

เดย์เปิดรับคำาขอ 17 ม.ค.น้ี หวังอุ้ม

ผู้ประกอบการกว่า 500 ราย เกิด

เงินหมุนเวียนทะลุ 1 หมื่นล้านบาท 

พร้อมรักษาการจ้างงาน 3,000 ราย 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐ                                                 

มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการ

บรรเทาผลกระทบต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ และบรรเทาผลกระทบ

จากภาระการชำาระหนี้ของลูกหนี้

ให้มีสภาพคล่อง และสามารถ

ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงภาวะ

วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม                                      

แนวประชารัฐ จึงได้ออกสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำา 3 โครงการ มูลค่า

รวม 2,000 ล้านบาท เพื่อช่วย                                         

เหลือเอสเอ็มอีและลูกหนี้สินเชื่อ

ของกองทุนฯ โดยจะสามารถเปิด

รับคำาขอได้วันที่ 17 ม.ค.นี้ คาดว่า

จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบ

การได้มากกว่า 500 ราย รักษา

การจ้างงานได้กว่า 3,000 ราย 

ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท 

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิ                                                       

สวัสด์ิ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                         

ในฐานะประธานกองทุนพัฒนา

เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กล่าว                                                       

ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน                                                      

พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี                        

ได้แก่ 1.สินเชื่อเพ่ิมศักยภาพ SME 

สำาหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือ 

ค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG 2.สิน                     

เชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง                                                                          

SME สำาหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีก

หรือค้าส่ง และ 3.สินเชื่อเพื่อฟ้ืนฟู 

SME เพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือให้

กับลูกค้ากลุ่มเดิมท่ีเป็นลูกหน้ีสินเชื่อ

ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม

แนวประชารัฐ ที่มีภาระหนี้เงินต้น

วงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว.  

อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ค่า

ดัชนีในไตรมาส 4/2564 ที่เพิ่ม

ขึ้นมาจากการที่ธนาคารแห่งประ                                             

เทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายมาตร 

การ LTV ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 

เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยจาก

โควิด-19 รวมถึงการที่รัฐบาลได้

มีนโยบายในการเปิดประเทศ ส่ง

ผลเชิงบวกต่อการกลับมาของ

กำาลังซื้อที่อยู่อาศัยของคนต่าง

ชาติ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกสำาคัญ

ต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำาให้ผู้

ประกอบการมีความเชื่อมั่นใน

ทิศทางที่เป็นบวกเพิ่มขึ้น

สำาหรับดัชนีความเชื่อมั่น

ของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่

อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

ในภาพรวมอีก 6 เดือนข้างหน้า                                     

(Expectations Index) มีค่า

เท่ากับ 62.0 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

ก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 57.2 และ                                          

มี การ เพิ่ มขึ้ น เกื อบทุกปั จจั ย 

ยกเว้นในปัจจัยของต้นทุนผู้ประ 

กอบการที่ต่ำากว่าค่ากลางที่ระดับ 

50.0

“ภาพรวมของดัชนีความ

เชื่อม่ันในอีก 6 เดือนข้างหน้าเพ่ิม

ข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อน

ว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันใน

เชิงบวกเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากรัฐ

ต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียม

‘MINT’ร้องรัฐ   

ปรับมาตรการ  

เร่งดึงต่างชาติ
ไทยโพสต์ • MINT ร่อนจด 

หมายถึง “ประยุทธ์” วอนรัฐ

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

พร้อมกับการควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด-19 แนะเร่ง

กลับมาใช้นโยบาย Test & Go

นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด 

ไฮเน็ค ประธานกรรมการ บมจ.                                             

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

หรือ MINT เปิดเผยถึงข้อ                         

ความท่ีเขียนถึงพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

โดยเนื้อความระบุว่า อยาก

ใคร่ขอเรียกร้องให้ รั ฐบาล

ยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการ

จำากัดชั่ ว โมงการให้บริการ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำาหรับ

ร้านอาหารที่ ได้รับมาตรฐาน

รับรองความปลอดภัยด้านสุข

อนามัย SHA Plus สามารถ

ส่งเสริมให้มีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์อย่างมีความรับ

ผิดชอบ และอยู่ในกรอบตาม

มาตรการป้องกันโรคระบาด ที่

จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก

ขึ้น

นอกจากน้ี Thailand Pass                                                          

ซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียน

เพื่อขอรับการอนุมัติเข้าประ 

เทศล่วงหน้า รวมถึงข้อกำาหนด

เกี่ยวกับการทำาประกันและ

การจองที่พักล่วงหน้ายังก่อให้

เกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่า

เชิงบวก มาตรการเหล่านี้ล้วน                          

ไม่มีความจำาเป็นอีกต่อไป แนะ 

นำาว่าประเทศไทยควรยึดตาม

หลักปฏิบัติที่ ใช้กันในหลายๆ 

ประเทศ รวมถึงสายการบิน

ต่างๆ เช่น การขอหลักฐาน

การฉีดวัคซีน และผลตรวจ  

โควิด-19 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ควรเร่งกลับ                               

มาใช้นโยบาย Test & Go หรือ                                       

โครงการ Sandbox และหาก                                             

พบนักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจ

เป็นบวก ก็สามารถอนุญาตให้                                           

เขาเหล่านั้นกักตัวเองได้ภาย 

ในโรงแรม สำาหรับโครงการ 

Sandbox การเพิ่มจังหวัด

กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี 

เข้าไปอยู่ในโครงการ ถือเป็น 

การดำาเนินการในทิศทางท่ีดี ขอ

สนับสนุนให้รัฐบาลขยายเครือ

ข่ายของโครงการให้ครอบคลุม

จังหวัดและพื้นที่ในแหล่งท่อง

เที่ยวอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.92 33.64
ยูโร 37.31 38.31
ปอนดสเตอรลิง 44.62 45.82
เยน (100 เยน) 28.33 29.16
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,600 28,700
ทองรูปพรรณ 28,091 29,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

87,958.96

12/1/65

1,678.50
+11.38

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,189.31 8,516.12 -1,326.81
 8,057.58 7,168.26 889.31
 35,326.97 33,038.79 2,288.18
 37,385.10 39,235.79 -1,850.68

อัดเงินกู้2พันล้านดอกเบี้ยต่ำาช่วยเอสเอ็มอี  

การโอนและการจดจำานองไปถึง

ส้ินปีน้ี และผู้ประกอบการคาดว่า

หากมีการเปิดประเทศได้มากข้ึน

จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ ทำาให้กำาลังซ้ือเร่ิมกลับเข้า

สู่ภาวะปกติ” นายวิชัยกล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ารระบาดของโควิดสายพันธุ์ ใหม่นั้นยังคงส่งผลกระทบกับ

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประกันที่ต้องควักเงินค่า

สินไหมทดแทนเป็นจำานวนมาก และด้วยเงินเคลมประกันที่มี

มูลค่าสูง ทำาให้เกิดเหล่ามิจฉาชีพขึ้น ซึ่งล่าสุดพบมีการจ้างเด็กเอ็นติด

เชื้อหวังเคลมประกันโควิด จากกรณีดังกล่าวนั้น นายสุทธิพล ทวีชัย

การ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์

ในสื่อสังคมออนไลน์ประกาศจ้างเด็กเอ็น โดยขอเป็นเด็กเอ็นท่ีต้องติด

เช้ือโควิดเท่าน้ัน และ

มีผลตรวจ ATK ยืนยัน

ผล เพื่อต้องการติดเช้ือ

โควิดและเรียกร้องเอา

เงินประกันภัยจากบริษัท

ประกันภัย การกระทำา

ในลักษณะน้ีอาจเข้าข่าย

เป็นการฉ้อฉลประกัน

ภัยและอาจเป็นการ

กระทำาท่ีผิดกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้องด้วย

ทั้งนี้ สำานักงาน 

คปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้

ส่งทีมสายกฎหมายและ

คดีเข้าตรวจสอบข้อเท็จ

จริงและพบตัวผู้ โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว จากการตรวจสอบพบผู้

โพสต์ดังกล่าวได้มีการเอาประกันภัยโควิดกับบริษัทแห่งหนึ่งด้วย ดัง

นั้นสำานักงาน คปภ.จะเร่งตรวจสอบ และหากพบการกระทำาความผิด

จะดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

 นอกจากผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจะกระทำาความผิดต่อกฎหมาย

แล้ว ยังเป็นการซ้ำาเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา หรือโควิด-19 ในปัจจุบัน อาจสุ่มเส่ียงเป็นอันตรายถึงชีวิต และ

เป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 หากเข้ากรณี

การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ท้ังหากเข้าลักษณะทุจริตก็อาจถูกดำาเนินคดีกรณี

เข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัยอีกด้วย ซ่ึงการนำาเข้าข้อมูลผ่านสื่อสาร

สนเทศ สามารถตรวจสอบหมายเลข IP Address ของผู้โพสต์ได้ และ

เมื่อทราบตัวผู้กระทำาความผิด ก็จะสามารถทราบได้ว่าผู้กระทำาจงใจ

กระทำาความผิดเอง หรือเข้ามาพิมพ์ด้วยความคึกคะนอง หรือมีผู้ใช้ให้

เข้ามาปล่อยข่าวให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย

“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีกลไกการป้องกันที่กำาหนดให้บริษัท

ประกันวินาศภัยสามารถกระทำาได้ คือตามประกาศคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี

การ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 โดยให้บริษัทมีระบบ

ตรวจทานความถูกต้องของการรับประกันภัยและข้อมูลเกี่ยวกับการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฯ ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนใน

เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เจอ จ่าย จบ จะมีกำาหนดเงื่อนไขทั่วไป 

กรณีมีเหตุสงสัยว่าการเรียกร้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน

ภัยหรือไม่ ให้บริษัทมีสิทธิตรวจสอบและขยายระยะเวลาการจ่ายออก

ไปตามความจำาเป็นไม่เกิน 90 วัน ซึ่งอาจจะกระทบต่อการจ่ายเคลม 

เพราะบริษัทมีสิทธิอ้างเป็นเหตุใช้เวลาในการตรวจสอบ”

นายสุทธิพล กล่าวว่า ฝากย้ำาเตือนประชาชนกรณีเมื่อทำาประกัน

ภัยแล้ว และเข้าไปท่ีเส่ียงเพื่อหวังผลให้ติดเช้ือแล้วเคลมประกันหรือ

เอาตัวเองไปเส่ียงรับเช้ือ เพื่อหวังเงินประกันภัย บริษัทอาจจะอ้างเหตุ

ไม่จ่ายสินไหมทดแทนได้ เนื่องจากเป็นกรณีมีการเจตนา จงใจ โดยใช้

สิทธิโดยไม่สุจริต หากมีหลักฐาน และถ้าเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกัน

ภัยจะมีความผิดทางอาญาด้วย มีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกินสาม

แสนบาท หรือท้ังจำาท้ัง

ปรับ จึงไม่ต้องการให้มี

พฤติการณ์ใดๆ ท่ีจะทำาให้

สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ของประชาชนผู้สุจริตต้อง

เสียไป และจะดำาเนินการ

อย่างเต็มท่ีในการสกัดก้ัน

พฤติการณ์น้ี เพื่อคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ด้านประกัน

ภัยของประชาชนอย่างทุก

รูปแบบ

ท้ังน้ี สำานักงาน 

คปภ.จะติดตามและตรวจ

สอบสถานการณ์อย่างใกล้

ชิด และจะประสานงาน

กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงขอให้ประชาชนม่ันใจต่อระบบประกันภัย 

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงได้ในทุกสถานการณ์ 

หากประชาชนพบพฤติกรรมดังกล่าวขอให้รีบแจ้งสำานักงาน คปภ. เพื่อ

จะดำาเนินการสืบสวนสอบสวน หากพบว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำาความ

ผิด ก็จะดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด หากไม่ได้รับความ

เป็นธรรมเรื่องประกันภัย หรือต้องการข้อมูลด้าน

ประกันภัยเพ่ิมเติม สอบถามได้ท่ีสายด่วน คปภ. 1186 

หรือ Add Line Official @oicconnect

ชูบริการพิเศษ

อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ  

โควิด-19 ในระลอกใหม่ที่กำาลังเผชิญกับเชื้อไวรัส  

โควิดสายพันธุ์ โอมิครอน ที่มีการติดเชื้อไวรัสใน

ระบบทางเดินหายใจและหลอดลม รวมถึงการแพร่

ระบาดที่รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆ หลายเท่า ส่งผล

ให้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน 

ก

กลือเเละไขมัน (Omega 3 และ 9) คืออาหารที่ช่วย

ดูเเลหัวใจเเละหลอด

เลือดในภาวะที่เส้น

เลือดเเดงสูญเสียความ

ยืดหยุ่น หรือมีความเสี่ยง

เส้นเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น ควร

ลดเกลือเเละความเค็มที่เกินความจำาเป็นจะช่วยป้องกันหัวใจ

ไม่ให้ทำางานหนักจากภาวะบวมน้ำา เนื้อเเดงทานได้ไม่เกิน 

ากเหตุการณ์ โรคระบาดที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวตลอด 2 ปีที่

ผ่านมา ทำาให้เราทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันกันมากขึ้น 

เพราะจากเหตุการณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หากเรามีสุขภาพพื้น

ฐานดี ไม่มีโรคประจำาตัว มีภูมิร่างกายที่ดี เมื่อมีการติดเชื้อ โอกาสเกิด

ผลแทรกซ้อน หรือกระทั่งเสียชีวิตนั้นย่อมน้อยกว่า แม้ปัญหาโรคระบาด

จะทำาให้เราตระหนักรู้ถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ผู้ที่ได้

รับผลกระทบไม่ว่าจะทางร่างกายของผู้ติดเชื้อ หรือความสูญเสียของ

ญาติ หรือปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตไม่น้อย         

เทรนด์การดูแลสุขภาพในปี 2022 นี้ จึงเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

จากภายในทั้งในแง่ของสุขภาพจิต และภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นกองทัพสำาคัญ

ในการต่อสู้กับโรคร้าย ไม่ว่าจะ

เป็นโรคติดเชื้อ หรือโรคมะเร็ง 

พญ.ธิศรา วีรสมัย 

หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย  

Smart Life Anti-aging Center 

โรงพยาบาลพญาไท 1 ให้ข้อมูล

ว่า “สำาหรับการดูแลสุขภาพ

ในปี 2022 น้ัน เร่ิมจากเรื่อง

ของ 1.Immunity (ระบบภูมิคุ้มกัน) โดยระบบภูมิคุ้มกัน คือ ระบบท่ีร่างกาย

สร้างข้ึนมา เพื่อป้องกันอันตรายท้ังท่ีเกิดจากเช้ือโรค มลภาวะ หรือแม้แต่

สารก่อมะเร็ง เพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถใช้ชีวิต

อยู่อย่างปกติได้ ระบบน้ีจะทำางานร่วมกับระบบน้ำาเหลือง โดยระบบน้ำา

เหลืองจะสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ข้ึนมา ทำาหน้าท่ีต่อสู้และทำาลายส่ิง

แปลกปลอมต่างๆ ท่ีเข้ามาในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันมีเซลล์เม็ดเลือดขาว

ท่ีร่างกายใช้ในการต่อต้านเช้ือโรคต่างๆ ท้ังแบคทีเรีย และไวรัส ท่ีจะเข้าสู่

ร่างกาย รวมท้ังใช้ในการกำาจัดเซลล์มะเร็ง หรือเซลล์กลายพันธ์ุ          

ทั้งนี้ พบว่าเซลล์กลายพันธุ์สามารถเกิดขึ้นในร่างกายได้ตลอด

เวลา และส่วนหนึ่งที่เรายังไม่เป็นมะเร็งนั้น ก็เพราะเรามีระบบเม็ดเลือด

ขาวที่ดี ช่วยกำาจัดเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้น จนไม่สามารถรวมตัวกันก่อให้

เกิดโรคมะเร็งได้ หากระบบภูมิต้านทานของเราทำางานได้น้อยลง เซลล์

กลายพันธุ์จะสามารถรวมตัวกันแล้วเพิ่มจำานวนจนเกิดมะเร็งได้ในที่สุด 

เช่นเดียวกับการติดเชื้อ หากระบบภูมิร่างกายอ่อนแอ เมื่อสัมผัสเชื้อ

ไวรัส ก็จะเกิดการติดเชื้อและมีอาการในที่สุด ในแต่ละวัน เรามีโอกาส

สัมผัสสิ่งแปลกปลอมมากมาย ทั้งเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส 

พยาธิ ต่างๆ สารเคมีที่เจือปนอยู่ในอากาศหรืออาหาร ที่จะเข้าสู่ร่างกาย

ดูแลสุขภาพภายในสู่ภายนอก

เทรนด์สุขภาพดีตลอดปี 2022

จ

ทางผิวหนัง ทางเดินหายใจ หรือระบบย่อยอาหาร โดย

ปกติร่างกายจะมีการป้องกันและกำาจัดสิ่งแปลกปลอม

ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยระบบภูมิคุ้มกัน สิ่งแปลก

ปลอมหรือเชื้อโรคไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ โดยง่าย 

เพราะร่างกายมีกลไกต่อต้าน หรือทำาลายสิ่ง

แปลกปลอมเหล่านั้นในรูปแบบของ

ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่เกิด 

เราทุกคนสามารถช่วยให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันของเราทำางานได้อย่างสมบูรณ์ได้ 

ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต 

เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ 

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ

ทั้งห้าหมู่ ออกกำาลังกายอยู่เสมอ นอน

หลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

หลักการดูแลสุขภาพตลอด

ปีเสือทองลำาดับที่ 2.Mental 

fitness (สมรรถภาพทางจิตใจ) 

ปัญหาโรคระบาดส่งผลให้เกิด

ปัญหาสุขภาพจิตมากมาย ซึ่ง

แม้ขณะนี้ ปัญหาก็ยังมีต่อ

เนื่องอย่างที่ยังทำานายอนาคต

ของการระบาดไม่ได้ ในปีหน้า

นี้ ความแข็งแกร่งของจิตใจ

สำาคัญมาก เพราะเรามีข้อมูล

ทางการแพทย์ยืนยันถึงความ

สัมพันธ์ของสมรรถภาพทางจิต ว่าส่งผลเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย

อย่างมาก การเตรียมจิตใจให้แกร่ง เตรียมพร้อมรับกับทุกปัญหาที่อาจ

เข้ามาจึงสำาคัญมาก และเริ่มได้ง่ายๆ กับการปรับไลฟ์สไตล์ของเรา 

ลำาดับที่ 3.Emotional well-being & Stress management (สุข

ภาวะทางอารมณ์ และการบริหารความเครียด) ร่างกายของเรามีการ

ปรับตัวในแต่ละวันเพื่อให้ใช้ชีวิตผ่านมาอย่างปลอดภัย และในแต่ละวัน

ล้วนต้องเผชิญกับปัญหา ซึ่งร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อปัญหาที่เข้ามา เรา

K

• ข่าวดีของบรรดาพุทธศาสนิกชน เพราะ 

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำาฝน) แห่งวัดไผ่

ล้อม จังหวัดนครปฐม กำาลังลงมือสร้างวัดอีกแห่ง ชื่อ 

วัดหลวงพ่อพูล มีเนื้อที่กว้างขวางหลายสิบไร่ที่ลูกศิษย์

ที่เคารพนับถือถวายที่ดินให้ บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม มี

ทั้งภูเขา ลำาธาร อยู่ที่อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีลูกศิษย์เอก สมชาติ สาลีพัฒนา เจ้าของร้านลูก

ชิ้นปลานายเงี๊ยบ คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด..•

• นอกจากจะต้องบินไปต่างประเทศในหน้าที่

หัวหน้าแผนกต้อนรับบนเครื่องบินการบินไทยแล้ว คุณ

เอ๋-รุจิวรรณ นิพัทธิ์ดำารงกุล ยังได้นำาประสบการณ์ที่

ได้พบเห็นมาแนะนำาบุตรสาว พริมา นิพัทธิ์ดำารงกุล ที่

เรียนจบบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติจาก

วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

แบบมืออาชีพ ร่วมกับสถาบันการประกอบอาหาร เลอ 

กอร์ดอง เบลอ ด้วยคะแนนเกียรตินิยม อันดับ 1 เปิด

ร้านเบเกอรี่ที่ทั้งสด หอม หวาน มันอร่อย ชื่อ Aii 

PANG ย่านมีนบุรี (โทร.08-9797-0766) โดยขายใน

ราคาที่ไม่แพงอีกด้วย..•

• เปิดศักราชใหม่มา ทาง ปตท.อยากให้ทุกคน

สุขภาพดีตั้งแต่ต้นปี ผู้บริหารเชิญ หมอต้น นพ.กฤษดา 

ศิรามพุช บรรยายให้กับชาว ปตท.ฟังแบบจุใจ 6 ชั่วโมง

เต็ม ทั้งเช้า-บ่าย ในหัวข้อ สายแข็ง (แรง) ทราบไว้ 

ชะลอวัยให้ เฟิร์ม-ฟิต และคิดสุข งานนี้จองออนไลน์มา

ตั้งแต่ไก่โห่เหมือนเดิมแน่ๆ..•

• ยินดีด้วยกับ อาจารย์บิ๊ก-พีรมณฑ์ ชมธวัช 

เจ้าของอาภรณ์งามสตูดิโอ ที่หายขาดจากโรคมะเร็งต่อม

น้ำาเหลือง หลังจากรักษาด้วยเคมีบำาบัดและฉายรังสีมา

พักใหญ่ วันนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ มุ่ง

มั่นสร้างงานเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับเชิงอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อรักษาความภาคภูมิใจของชาติ

ไว้ให้ชนรุ่นหลัง และอาจารย์บิ๊กยังมีชุดไทยพร้อมเครื่อง

ประดับโบราณสวยงามเลอค่าให้เช่า สนใจติดต่อได้

โดยตรงที่ไลน์ Bigpc..•

• สินค้าทั้งหมู เป็ด ไก่ ไข่ ฯลฯ ขึ้นราคากันถ้วน

หน้า เหมียว-ฐนิวรรณ กุลมงคล ในฐานะนายกสมาคม

ภัตตาคารไทย ต้องหาทางช่วยเหลือบรรดาเจ้าของร้าน

อาหาร โดยติดต่อซื้อทั้งแก๊ส PT และน้ำามันพืชยี่ห้อ

มีสุข จากโรงงานโดยตรงมาขายให้กับบรรดาเจ้าของ

ร้านอาหารในราคาที่ถูกมากเป็นพิเศษ และยังได้เตรียม

พร้อมสนับสนุนระบบ Home Isolation ผลิตอาหารจัดส่ง

ถึงบ้านผู้ป่วยทุกพื้นที่เป็นการกระจายรายได้ต่อลมหายใจ

กับบรรดาเจ้าของร้านอาหารอีกด้วย..•.

      

	 	 แมวลายเสือ

เ

ฉลองครบ 7 รอบ • นายสมหวัง โต

รักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

บัตรกรุงศรีอยุธยา จำากัด นางสาว

พัทธ์หทัย กุลจันทร์ กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์

วิสเซส จำากัด เป็นตัวแทนบัตรเครดิต

ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วม

กับ เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบ 

7 รอบของเอไอเอ ประเทศไทย มอบ

สิทธิพิเศษสำาหรับสมาชิกบัตรเครดิต

ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ รับสิทธิ์

แบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีแรกแบบ

ผ่อนชำาระ 0% นานสูงสุด 7 เดือน 

ตั้งแต่ 8 มกราคม-31 มีนาคม 2565 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/KSC-AIA 

หรือโทร 1581.

500 กรัมต่อสัปดาห์ เพราะ

ไขมันอิ่มตัวส่งผลไม่ดีต่อ 

เส้นเลือดหัวใจเเละสมอง 

ควรเลือกทานเนื้อสัตว์สีขาว

ในสัดส่วนที่พอดีเพื่อเพิ่ม

มวลกล้ามเนื้อ เสริมความ

เเข็งเเรงเเละภูมิคุ้มกัน เพิ่ม

โปรตีนจากพืช ช่วยลดการดูดซึมไขมันส่วนเกินในลำาไส้ ทานเมนูที่มีน้ำามันกรด

ไขมันอิ่มตัวต่ำาในปริมาณที่พอดี มีใยอาหารสูง 20-25 กรัมต่อวัน เติมเกลือไม่

เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน ช่วยถนอมเส้นเลือดเเดง ลดการใช้ยาลดความดัน. 

เรียกปฏิกิริยานั้นว่า ความเครียด ซึ่งเราจะมีการตอบสนองต่อความเครียด

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ ผลต่อร่างกาย ได้แก่ ระบบทางเดิน

อาหารที่มีการหลั่งกรดในกระเพาะมาก จนเกิดแผลในกระเพาะ หรือ

ลำาไส้บีบตัวผิดปกติ ทำาให้เกิดท้องอืด หรือการย่อยไม่ดี ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด เช่น ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ระบบทางเดินหายใจ เช่น 

หายใจลำาบาก หอบหืด ระบบกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ ปวดไหล่ ปวด

หลัง ผลต่ออารมณ์และจิตใจ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า ขาดสมาธิ การ

ตัดสินใจผิดปกติ เป็นต้น การดูแลสุขภาพทางอารมณ์และบริหาร

ความเครียดจึงสำาคัญมาก นอกจากจะต้องจัดระบบความคิดใหม่และ

ปล่อยวางแล้ว เราเริ่มต้นดูแลสุขภาพอารมณ์ง่ายๆ ด้วยการหาเวลา 

Slow life ให้กับตัวเอง นั่งสมาธิ หรือฝึกหายใจคลายเครียด เป็นต้น

การดูแลสุขภาพตลอดปี 2565 ลำาดับท่ี 4.Weight management 

(การควบคุมน้ำาหนัก) แม้การควบคุมน้ำาหนักจะเป็นส่ิงสำาคัญกับสุขภาพท่ี

เราทราบกันอยู่แล้ว แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังความเครียดและรูปแบบการใช้

ชีวิตท่ีเปล่ียนไป Work from home ทำาให้ทุกคนต้องเผชิญกับ sedentary lifestyle 

คือน่ังกันท้ังวัน ท้ังประชุมออนไลน์ ทำางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ และความเครียด 

ท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนจนเจริญอาหาร และยังไม่ได้ขยับร่างกาย

อีก ความอ้วนจึงมาเยือนอย่างปฏิเสธไม่ได้ และเราทราบดีว่า อ้วนเป็นโรคเร้ือรัง 

ซ่ึงนำามาซ่ึงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไขมันเกาะตับ ข้อเข่า

เสื่อม กะบังลมหย่อน กรดไหลย้อน หรือแม้แต่โรคมะเร็ง โรคซึมเศร้า.  

      

คปภ.ฟันธงทุจริตติดโควิดคุก3ปี

ธุรกิจประกันแห่คลอดผลิตภัณฑ์เจาะตลาดสุขภาพ

และสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเป็นจำานวนมาก ซึ่ง นาย

บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจน

เนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ยังมุ่งสร้าง

ความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกัน

สุขภาพ ด้วยบริการพิเศษรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ช่วยประสานงานจัดหาเตียงสำาหรับ

การรักษา บริการ Telemedicine จนถึงการจองสิทธิการตรวจเช็ก

ภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในราคาพิเศษ ย้ำาการเป็น Lifetime Partner ที่อยู่

เคียงข้างลูกค้าทุกสถานการณ์

“บริการพิเศษ FIND HOSPITAL by Generali เพื่อช่วยเหลือ

ลูกค้าของเจนเนอราลี่ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในการประสานช่วยหาโรง

พยาบาลเพื่อจัดส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล โดยทาง

บริษัทจะดำาเนินการประสานกับโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายที่มี

ทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1394 วัน

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ 

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันสำาหรับลูกค้า

ทุกกรมธรรม์ที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์แต่ละ

ประเภท” นายบัณฑิตกล่าว

เปิดประกันสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณ

ด้าน นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์

ประกันชีวิต  กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำาคัญของการสร้าง

สุขภาพชีวิตและสุขภาพทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและคนไทย เพื่อ

รองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้ออกแบบ “Wealthy Retirement 99/60” 

ประกันสะสมทรัพย์เพื่อชีวิตในวัย

เกษียณ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในปี

นี้ ให้เป็นตัวช่วยในการออมเงิน ภาย

ใต้แนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ชีวิตยั่งยืน 

ด้วยแผน Wealthy Retirement 

จากอาคเนย์ประกันชีวิต” พร้อม

กระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจเรื่อง

การวางแผนการใช้ชีวิตและสร้าง

ความมั่งคงทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ 

เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและปลด

ล็อกความกังวลให้สามารถเกษียณ

ได้อย่างอิสระและมีความสุขในวัย

MA Cosmetics Thailand จากค่าย OCC GROUP 

จัดโปรโมชั่นเอาใจสาวๆ สายบิวตี้เลิฟเวอร์ ลดทั้งร้าน

สูงสุด 25% 

และเมื่อช็อปสินค้า 

COLOR ON ALL IN 

ONE BLUSHER ร่วม

กับสินค้าอื่นๆ ครบ 

450 บาท รับทันที 

Special Gift สุดพิเศษ 

แปรงแต่งหน้า Angle 

Face Blush ตั้งแต่

วันนี้-31 มกราคม 

2565 เฉพาะช่องทาง 

https://shop.kma-

cosmetics.com หรือ

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ 0-2295-4545 ต่อ 243, 241.

เกษียณ ด้วยเงินคืนในรูปแบบนำานาญสูงสุด 660% ของทุนประกัน 

พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท

สำาหรับผู้ที่สนใจแผนประกันสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณ 

“Wealthy Retirement 99/60” จากอาคเนย์ประกันชีวิต สามารถ

ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพียงคลิก https://lms.segroup.co.th เพื่อ

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตใกล้บ้านคุณ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726 กด 3, เว็บไซต์ www.southeastlife.

co.th และเฟซบุ๊ก อาคเนย์ Southeast https://m.facebook.com/

Segsoutheastpage/ล

ประกันสุขภาพ Health Fit 3 แบบ

เช่นเดียวกับ นายสวัสด์ิ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ไทยประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของ

ผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล ดังน้ัน เพื่อเป็นทางเลือกในการวางแผน

สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม สอดคล้องกับโครงสร้าง

ประชากรไทยท่ีมีอายุยืนข้ึน ไทยประกันชีวิตจึงได้พัฒนาสัญญาเพ่ิมเติม

ประกันสุขภาพ 3 แบบ ท่ีคุ้มครองทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก และคุ้มครองช่วงอายุ

ท่ีครอบคลุม ประกอบด้วย สัญญาเพ่ิมเติม ประกันสุขภาพ Health Fit 

99  ประกันสุขภาพจ่ายผลประโยชน์ตามรายการรักษา ด้วยเบ้ียประกัน

ภัยสุดคุ้ม โดยให้ความคุ้มครองกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน มีแผน

ความคุ้มครองให้เลือก 7 แผน นอกจากน้ี ยังให้ความคุ้มครองค่ารักษา

พยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง ค่าบริการ

รถพยาบาล ค่ารักษาด้วยสเต็มเซลล์ เป็นต้น 

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ Health Fit 99 Refund Plus 

เพิ่มความคุ้มค่าและคุ้มครองครอบคลุม ครบจบในแผนเดียว ทั้งกรณี

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือก 7 แผน

พิเศษสุดกรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในรอบปีกรมธรรม์ 

มีเงินคืนให้อีกด้วย และสัญญา เพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit 

VIP Deduct ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทั้งกรณี

การบาดเจ็บหรือการป่วยแบบเหมาจ่าย โดยมีแผนความคุ้มครองให้

เลือก 2 แผน คือ แผน 250,000 บาท และแผน 500,000 บาท มี

วงเงินเหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์สูงสุด 1 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 3 แผน

จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า คุ้มครองยาวนาน

ถึงอายุ 99 ปี พร้อมบริการสุขภาพครบรอบด้าน ไทยประกันชีวิต 

Health Care Solutions ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก.

อาหารสำาหรับผู้เป็นโรคหัวใจ

พญ.ธิศรา	วีรสมัย



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พุทธศักราช ๒๔๑๗
ทรงประกาศ “พระราชบัญญัติ
พิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย”
ขณะนั้นไทยมีทาสกว่าหนึ่ง

ในสามของพลเมืองในประเทศ
เหตุเพราะพ่อแม่เป็นทาสแล้ว
ลูกที่เกิดมาก็ตกเป็นทาส

ต่อๆ กันเรื่อยไป
เรียกว่า “ทาสในเรือนเบี้ย”

ข้าราชการกินหมาก
ฟันดำา ก็โปรดให้ขัด

เสียให้ขาว

ทรงพัฒนารูปแบบการรับประทานอาหาร
ให้นั่งบนโต๊ะ และใช้ช้อนส้อมแทนการใช้มือ

ทรงตระหนักว่า การที่คนชั้นสูงให้ทาสทำางานรับใช้หรือส่งทรัพย์สินให้
โดยไม่มีกำาหนดวันสิ้นสุดเป็นการกดขี่ราษฎร จึงทรงประกาศเลิกทาส 
เป็นพระราชกรณียกิจที่สำาคัญยิ่ง ทรงออกประกาศ “พระราชบัญญัติ
เลิกทาส ร.ศ.๑๒๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๔๘ ให้ลูก
ทาสทุกคนเป็นไท ยังความปีติยินดีแก่บรรดาทาสทั้งหลายถ้วนทั่ว

โปรดให้ประกาศเลิกไพร่
แต่เดิมมา ขนบไพร่นี้บังคับให้
ราษฎรอายุตั้งแต่ ๑๕-๑๖ ปี 
จนถึง ๗๐ ปี ต้องทำางานรับใช้
หรือส่งส่วยให้แก่ชนชั้นปกครอง
แบ่งออกเป็น ไพร่หลวง ไพร่สม 
และ ไพร่ส่วย ไพร่มีกำาหนดรับ

ราชการเดือนเว้นเดือน
สมัยอยุธยา ปีละ ๖ เดือน สมัย
รัชกาลที่ ๑ ปีละ ๔ เดือน และ

สมัยรัชกาลที่ ๒ ลดลงมาเหลือ ๓ 
เดือนต่อปี

อย่างไรก็ดี การเสียเงินค่าราชการ
และรัชชูปการ (ภาษีรายหัว)

ซึ่งใช้แทนการเกณฑ์แรงงานนั้น
มาสิ้นสุดลงเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๒

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดงดการเกณฑ์

แรงงาน ให้ใช้วิธีเกณฑ์จ้างแทน 
ส่วนราษฎรที่ไม่ได้รับเกณฑ์ให้เสียค่า

ราชการปีละ ๖ บาท

การยกเลิกขนบไพร่เป็นการปลดทุกข์
ของราษฎร ให้มีความผาสุกทั่วราช

อาณาจักร ราษฎรทำามาหากินได้เต็ม
ที่ ส่งผลให้การค้าการขายคล่องตัว

เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

โปรดให้ยกเลิกธรรมเนียมการหมอบ
คลานเวลาข้าราชการเข้าเฝ้าฯ

เปลี่ยนมาเป็นนั่งเก้าอี้ และยืนเฝ้าฯ 
แทน

ในรัชสมัยมีการคบค้าสมาคมกับชาวตะวันตก
นโยบายสำาคัญในการรักษาเอกราชของพระมหา
กษัตริย์ไทย คือ การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงทรง
เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีให้เหมาะสมกับ

กาลสมัย

โปรดให้ข้าราชการใช้ปฏิทินสุริยคติตามแบบ
สากล คือ นับวันที่ ๑-๓๑ และใช้ชื่อเดือน 

เช่น เดือนเมษายน พฤษภาคม ฯลฯ แทนการ
ใช้วันข้างขึ้นข้างแรม และเดือนทางจันทรคติ

เป็นไทแก่ตัว
เสียที

พุทธศักราช ๒๔๔๘ โปรดให้
แก้ไขข้อกฎหมายที่มีมาแต่เดิม

ยกเลิกขนบไพร่ เปลี่ยนมาเป็นการ
เกณฑ์ทหารตราบปัจจุบัน

โปรดให้ข้าราชการเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย

ยังไว้ผมทรงนั้นอยู่รึ

โปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อคอตั้ง
กระดุมห้าเม็ดแบบเสื้อนอกทหาร

และนุ่งผ้าโจงได้ตามโอกาส

ในปลายรัชกาล โปรดให้เลิก
ประเพณีโกนหัวไว้ทุกข์ทั้งเมือง

เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคต

ฟันขาว
ดูงามตา

จริง

ขึ้นห้าค่ำา เดือนอ้าย
นี่อีกกี่วันหนอ
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9กีฬา

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แห่งใหม่ลงเสาเอกแล้ว

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.09 น. การกีฬา

แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานบวงสรวงลงเสาเอกที่ทำาการสมาคม

แห่งใหม่ ที่มีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม 

2565 ภายในงานดังกล่าว นำาโดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่ม

พันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธาน

ในพิธี โดยมี “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ อุปนายกฝ่ายพัฒนา

ฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด, คุณยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการ

ฝ่ายกฎหมาย, คุณอนุสรณ์ พิมงา ประธานจัดการแข่งขันฟุตซอล

ไทยลีก 2021 และทีมวิศวกรก่อสร้างสำาหรับโครงการก่อสร้าง

อาคาร FA Thailand Futsal and Match Operation Center ภายใน

พื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก ประตู 5 โดย

มีระยะเวลาดำาเนินการก่อสร้าง 341 วัน เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 4 

มกราคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

2 ศึกมวยไทยช่อง 8 หนักชนโหด 15-16 มกรานี้

กรุงเทพฯ • มวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ และมวยไทยซูเปอร์แชมป์ 

เสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 ม.ค.นี้ ติดตามได้ทางช่อง 8 กดหมายเลข 

27 ทั้ง 2 วัน เริ่ม 19.00 น. จากสังเวียนป่าตอง บ็อกซิ่ง สเตเดียม 

จ.ภูเก็ต โดยในวันเสาร์ที่ 15 ม.ค.2565 เตรียมร่างกายของคุณให้

พร้อม ก่อนลุยไปกับคู่มวยสุดเดือดที่ชมได้ทางช่อง 8 เท่านั้น หนัก

ชนโหด!! ในรายการมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ คู่เอก พิกัด 66 กก. 

ราชาน็อกเอาต์จากเมืองพัทลุง “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” สุด

ยอดมวยจอมทำาลายล้าง จัดหนักคู่ชกไม่เลือกหน้า มวยหมัดหนัก

ที่ชนะน็อกมา 9 ไฟต์ติด ดวลกับเตอร์กิชพันธุ์ โหด “เออร์เดม ดิน

เซอร์” สุดยอดมวยระดับแชมป์จากยุโรป จากตุรกี ที่เพิ่งชกกับนัก

มวยไทยส่งท้ายปีที่ผ่านมา คู่นี้โอกาสไม่มีครบยกสูง หมัดไทยกับ

กำาปั้นเตอร์กิช ใครจะจับเป้าได้ก่อน แฟนมวยห้ามกะพริบตาเด็ด

ขาด ขณะที่ในวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค.65 ความมันส์ที่ทุกคนสัมผัส

ได้ เก๋าบดแกร่ง!! ในรายการช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์แชมป์ คู่เอกนำา

รายการ พิกัด 73 กก. ซ้ายอ่างทอง “กงจักร ป.เปาอินทร์” นักชก

จอมเก๋า ฝีมือระดับแชมป์ แข้งซ้ายสุดจัดจ้าน ปะทะ ขุนศอกแดน

น้ำาหอม “โมฮาเหม็ด มงซัวร์” นักชกสุดอันตราย ดีกรีแชมป์หลาย

รายการของทวีปยุโรปจากฝรั่งเศส สำาหรับนักมวยจากฝรั่งเศสราย

นี้ต้องเป็นศึกหนักของกงจักรอย่างแน่นอน แข้งปะทะกับศอก ใคร

จะอยู่ใครจะไป คอมวยตัวจริงห้ามพลาด

นักกอล์ฟไทยพร้อมทำาศึกเอเชียนทัวร์ที่สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ • ความเคลื่อนไหวศึก “สิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ซึ่ง

เป็นรายการรองสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลเอเชียนทัวร์ 2021 แข่งขัน

วันที่ 13-16 มกราคมนี้ ณ สนามทานาห์ เมราห์ คันทรี คลับ 

ประเทศสิงคโปร์ โดยมีเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 1 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (ประมาณ 33 ล้านบาท) ล่าสุดเหล่าผู้เล่นเอเชียนทัวร์ รวม

ถึงนักกอล์ฟไทยลงออกรอบฝึกซ้อมอุ่นเครื่องเมื่อวันพุธ นำาโดยมือ 

ท็อปของตารางเงินรางวัลสะสมของทัวร์อย่าง เวด ออมสบี ผู้นำา

ในตารางออเดอร์ออฟเมอริตจากออสเตรเลีย, พชร คงวัดใหม่ 

แชมป์ลากูน่า ภูเก็ต แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนธันวาคม และคิม จูฮ

ยุง อันดับ 3 ของตารางทำาเงินจากเกาหลีใต้ รวมถึงนักกอล์ฟที่น่า

จับตามองอย่าง “โปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา แชมป์ทำาเงิน

รางวัลสะสม ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ คนล่าสุด, “โปรแจ๊ส” อติ

วิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือ 1 เอเชียนทัวร์ ปี 2019 และ “ทีเค” 

รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งวัย 14 ปีของ

ไทย นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นฝีมือดีของเอเชียนทัวร์ลงชิงชัยในสัปดาห์

น้ี อาทิ อดีตแชมป์ทำาเงินรางวัลสะสมเอเชียนทัวร์ อย่าง กาวิน กรีน 

จากมาเลเซีย (ปี 2017) และจีฟ มิลกา ซิงห์ จากอินเดีย (ปี 2006, 

2008) รวมถึง ชาน ชี-ชาง แชมป์บลูแคนยอน ภูเก็ต แชมเปียนชิพ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน จากไชนิสไทเป และนักกอล์ฟสมัครเล่นทีม

ชาติสิงคโปร์อย่าง ไรอัน อัง, แบรนดอน ฮาน และจัสติน คุก ร่วม

ประชันวงสวิงกับเหล่านักกอล์ฟอาชีพ ก่อนปิดฤดูกาลเอเชียนทัวร์ 

2020-2021 ด้วยรายการเอสเอ็มบีซี สิงคโปร์ โอเพ่น ที่สนามเซน

โตซา กอล์ฟ คลับ ในสัปดาห์ถัดไป.

เซาแธมป์ตัน • เซาแธมป์ตัน

เปิดยุคเจ้าของทีมใหม่ ดราแกน 

โซลัก นักธุรกิจชาวเซอร์เบียด้วย                                                

การเปิดบ้านถล่มเบรนต์ฟอร์ด 4-1 

ถีบตัวหนีจากโซนตกชั้นของพรี 

เมียร์ลีกต่อไป

เป็นอีกหน่ึงฤดูกาลบนลีก

สูงสุดของอังกฤษ ท่ีเซาแธมป์ตัน

ดูค่อนข้างจะปลอดภัยหลังอันดับ

บนตารางพรีเมียร์ลีกขยับแซง

เบรนต์ฟอร์ดข้ึนไปอยู่อันดับ 11 

โดยมีคะแนนดีกว่า 3 ทีมสุด 

ท้ายของตาราง 13 คะแนน

กลุ่มเจ้าของทีมใหม่ของ

เซาแธมป์ตันคือ สปอร์ต รีพับลิก 

ซึ่งก่อตั้งโดย ราสมุส อันเกอร์

เซน ที่เพิ่งก้าวลงจากตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการร่วมฟุตบอลของ                                                          

เบรนต์ ฟอร์ด โดยอันเกอร์เซน

นั้นสามารถพาเบรนต์ฟอร์ดขึ้น

มาเล่นลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรก

ในรอบ 74 ปี

แมตช์น้ีเป็นเกมในบ้านนัด                                                     

แรกของเซาแธมป์ตัน นับต้ังแต่

ดราแกน โซลัก เจ้าของบริษัท

สปอร์ต รีพับลิก เข้ามาเทกโอ 

เวอร์สโมสรด้วยวงเงิน 100 ล้าน

ปอนด์ หรือประมาณ 4,500 ล้าน

บาท และกลายเป็นคืนฝันร้ายของ

เบรนต์ฟอร์ด

“พวกเขา (เจ้าของทีมใหม่) 

คงได้เห็นเกมดีๆ ในแมตช์น้ี และ

ยูเอสจีเอ และ โพรเมดีคา พันธมิตรเตรียมเพิ่มเงินรางวัล

แข่งขัน ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น เมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีเงินรางวัล

รวมมากที่สุดในวงการกอล์ฟหญิงอาจเพิ่มขึ้นไปถึง 12 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เกือบ 400 ล้านบาท นับว่าเยอะสุดๆ เรียกว่าเพิ่มจากเดิม 

10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 331 ล้านบาท..••..เอเชียนทัวร์

จัดแข่งกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รายการ รอยัลส์ คัพ ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 เหรียญสหรัฐฯ 

หรือประมาณ 13.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์นี้ ณ 

สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ กาญจนบุรี..••..“น้องทีเค” รัชชา

นนท์ ฉันทนานุวัฒน์ สมัครเล่นดาวรุ่งไทยวัย 14 ปี แรงฉุดไม่อยู่ 

ผลงานโดดเด่นทั้งใน เอเชียนทัวร์, ออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ รวม

ถึงไทยแลนด์ มิกซ์ฯ สนามส่งท้ายปีท่ีอะเควลลา                     

พังงา ฝ่ายจัดเอเชียนทัวร์จึงให้ โอกาสเข้า

เล่นในเดือนมกราคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์

อีก 2 รายการ สิงคโปร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

สนามกอล์ฟทานาห์ เมราห์ คันทรี คลับ วัน

ที่ 13-16 มกราคม 2565 ตามด้วย เอสเอ็มบี

ซี สิงคโปร์ โอเพ่น วันที่ 20-23 มกราคม 

2565 ที่ สนามกอล์ฟเซนโตซา..••..ทัวร์นา

เมนต์ใหญ่ มิซูโน กอล์ฟ ไทยแลนด์ เปิดรับ

สมัครแล้ว รีบกันเลยเดี๋ยวเต็ม เพราะจะเล่น

กันในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ที่ สนาม

สยามคันทรี คลับ พัทยา โอลด์คอร์ส ช็อตกัน

สตาร์ท 12.00 น. ค่าสมัครเพียง 5,500 บาท 

ได้รับเสื้อกอล์ฟ, หมวกกอล์ฟ, ร่มกอล์ฟจากมิซู

โน ลูกกอล์ฟ RB S66 ลุ้นรับของรางวัล คุ้มค่า

ทั้งชุดเหล็กมิซูโน โปร พร้อมฟิตติ้ง, ถุงกอล์ฟ, 

ลูกกอล์ฟ และอื่นๆ อีกเพียบ รายละเอียดโทร.

สอบถาม 08-8442-2426..••..กลุ่มเพื่อนไทย

แลนด์ช็อตกันยังแน่นแฟ้น อาจารย์องอาจ ใจ

เป็นแมตช์ท่ีพวกเราสมควรอย่าง

ยิ่งที่จะเก็บ 3 คะแนนเต็ม” 

ราล์ฟ ฮาเซนฮึทเทิล ผู้จัดการ

ทีมเซาแธมป์ตัน กล่าวหลังลูก

ทีมของเขาลงเล่นพรีเมียร์ลีกใน

บ้าน และยิงได้ถึง 4 ประตูเป็น

ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017

“มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก

ที่เราเล่นด้วยความสบายใจได้

ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เนื่อง

จากหลายๆ แมตช์ที่ผ่านมาเกม                                            

ค่อนข้างจะสูสี แต่สำาหรับวันน้ี

เราทำาผลงานได้อย่างยอดเย่ียม”

ยาน เบดนาเร็ก โหม่ง

ให้เจ้าบ้านขึ้นนำาตั้งแต่ 5 นาที

แรกของการแข่งขันจากลูกเตะ

มุมของ เจมส์ วอร์ด-พราวส์ 

แต่ลูกทีมของ โธมัส แฟรงก์ ก็

ไล่ตีเสมอในนาทีที่ 23 จากลูก

วอลเลย์ของ วิทัลลี เจเนลต์

เซาแธมป์ตันข้ึนนำาอีกคร้ัง

จากประตูของ อิบราอีมา ดิยา 

โล ที่ยิงไปชนเสาแล้วกระดอน

ไปโดน อัลวาโร เฟอร์นานเดซ 

ผู้รักษาประตูของเบรนต์ฟอร์ด

เข้าประตูไป

อาร์มานโด โบรยา ทำา

ประตูที่ 3 ให้เจ้าบ้านเล่นได้ง่าย

ขึ้น นาทีที่ 49 และเช อดัมส์ 

ลุกจากม้านั่งสำารองมายิงประตู

ส่งท้ายในนาทีท่ี 70 ทำาให้เบรนต์ 

ฟอร์ดออกมาเล่นนอกบ้านแล้ว

แพ้เป็นแมตช์ที่ 6 ติดต่อกัน ยัง

อยู่อันดับ 13 ของตาราง

“เซาแธมป์ตันเล่นกันได้

ยอดเยี่ยมมาก แต่งานของผม

คือการดูผลงานของลูกทีมตัว

เอง” แฟรงก์กล่าว “ถ้าคุณไม่

เล่นแบบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

ในทุกวินาทีของแมตช์ระดับพรี 

เมียร์ลีก คุณก็จะไม่ได้อะไรจาก

มัน”.

ทัศน์กุล นำาทีมสมาชิกส่วนหนึ่งไปออกรอบ ดวลวงสวิงที่ สนาม

เดอะวินเทจ คลับ บางบ่อ โดยมี ยศฐา เดชะเมธากุล, พลโทพิทักษ์                                                                           

วีรุตมเสน, นพพร เหมะจันทร์ ร่วมก๊วนด้วย ใครจับคู่ใครชนใคร

แค้นใครกลับมา สงสัยต้องสอบถาม ไพศาล พะหุโล..••..สนาม

นารายณ์ ฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จัดโปรโมชั่น 1,100 บาท 

(ราคานี้ทุกวัน) รวมค่ากรีนฟี แคดดี้ รถกอล์ฟ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 

เล่นต่อรอบจ่ายเฉพาะแคดดี้และรถกอล์ฟ ตามอัตรา 850 บาท 

(แคดดี้ 350 รถกอล์ฟ 500) ต่อรอบ 9 หลุม แคดดี้ 200+รถกอล์ฟ 

250 ส่วนราคาห้องพัก Standard room VIP.Villa ห้องละ 1,400 

บาท/คืน สอบถาม 08-4427-4003 หรือ 08-4427-4006..••..ชาติ

ชาย วีรสินทพ จีเอ็มสนาม สนามโลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท 

ฉะเชิงเทรา มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสำาหรับ “ไทยเรสซิเด้นท์” ตลอด

เดือนมกราคม 2565 ราคารวมกรีนฟี-รถกอล์ฟ และแคดดี้ วัน

ธรรมดา ราคา 1,550 บาท วันธรรมดาตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป 

ราคา 1,350 บาท วันหยุดช่วงเช้า 2,800 บาท วันหยุดหลัง 11.30 น. 

1,800 บาท สนใจจองเวลาออกรอบได้ที่เบอร์ 03-8835-555..••

พัตเตอร์หยก

 utaphao1818@gmail.com

นายกมวยปล้ำาคนใหม่ • นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร ได้รับการแสดงความยินดีและความไว้

วางใจจากสโมสรสมาชิก ให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำาแห่งประเทศไทยคนใหม่

วาระ 4 ปี ด้วยคะแนนเสียง 36 ต่อ 28 เสียง ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กกท.

หัวหมาก เมื่อเร็วๆ นี้

สงขลา • ประพฤทธิ์ วัย 64 ปี ควง สุนีย์ แต้

รัตนชัย วัย 60 ปี ที่เป็นคุณพ่อ-คุณแม่ ของ “ปอ

ป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมือ 1 ของโลก 

คว้าแชมป์แบดมินตันคู่ผสมรุ่นอายุ 60 ปีข้ึนไป A ใน

การแข่งขันกีฬาอาวุโส “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์

เกมส์” คร้ังท่ี 2 ท่ีสงขลา โดยคุณพ่อประพฤทธ์ิยังได้

แชมป์คู่ผสมรุ่นอายุรวมกัน 110 ปีอีกด้วย

การแข่งขันกีฬาอาวุโส “ไทยแลนด์ โอเพ่น 

มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2 ที่สงขลาเป็นเจ้าภาพ เมื่อ

วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นการแข่งขันวันที่ 5 โดย

แบดมินตันชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามแบดมินตัน ชั้น 

3 อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.สงขลาฯ รอบชิง

ชนะเลิศ คู่ผสมรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป A ประพฤทธิ์-สุ

นีย์ แต้รัตนชัย (สโมสรตรีเลิศ) คุณพ่อวัย 64 ปี และ

คุณแม่วัย 60 ปี ของ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 

คู่ผสมมือ 1 ของโลก สามารถเอาชนะ ปัญญา-จารุ

วรรณ กาญจนเมธากุล (พีเค-อารีนา) 2-1 เกม 22-

20, 17-21, 21-19

หลังแข่งขัน ประพฤทธิ์-สุนีย์ แต้รัตนชัย คุณ

พ่อ-คุณแม่ปอป้อ กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้ลง

แข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ครั้งที่แล้วได้แชมป์คู่ผสมรุ่นอายุ

รวมกัน 120 ปี บี ครั้งนี้ดีใจมาก เพราะว่าสามารถ

คว้าแชมป์ไม่ทำาให้ปอป้อผิดหวัง แต่ที่เราเล่นกีฬา

เพื่อสุขภาพและเพื่อพบปะเพื่อนฝูง ด้วยความเป็น

สามีภรรยาทำาให้กล้าที่จะเล่นคู่กันมากกว่า “เวลา

ลงแข่งแบดมินตันเองจะรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตอนไป

เชียร์ลูกสาว “ปอป้อ” แข่งแบดมินตันเสียอีก รู้สึก

เหนื่อยแต่สนุกมาก”

ส่วนประเภทคู่ผสมรุ่นอายุรวมกัน 110 ปี รอบ

ชิงฯ ประพฤทธิ์ แต้รัตนชัย (สโมสรตรีเลิศ) คุณพ่อ

วัย 64 ปี ของ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย จับคู่กับ 

สุธิสา เหมาะสม (เอสแอลอาร์เอ็ม) ชนะ ธนินณัฏฐ์ 

กิตติ์ธนกุล-ขวัญอ่อน ราชเวียง (ชมรมแบดมินตัน 

จ.ภูเก็ต) 21-12, 21-13 คว้าแชมป์ 2 รายการติด

ด้านพ่อแม่ของ “น้องแน็ต” ณิชชาอร จินดา

พล นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็มาแข่งขัน โดยคุณ

แม่ลภัสสดา จินดาพล ลงแข่งหญิงคู่ อายุรวมกัน 

110 ปี จับคู่กับ จารุวรรณ กาญจนเมธากุล จาก

พีเค-อารีนา แพ้ พักตร์ศนีย์ ปินดามูล (สตามินา) - 

สุพรรณี บุญช่วย (เอสแอลอาร์เอ็ม) 13-21, 22-20, 

17-21

ส่วนคุณพ่อ “น้องแน็ต” ธนกฤติ จินดาพล จับคู่กับ 

ประชัย ปจันทบุตร จากพีเค-อารีน่า ชนะผ่าน บัณฑิต แซ่

อ่ึง - สมบัติ ผดุงทักษิณ (ทีมเทศบาลนครยะลา)

“ปุ๊ กว่างโจว” ทวีผล ดีสารพัด กองเชียร์ทีม

ชาติไทย ที่ลงแข่งชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป บี จับคู่

กับ ธนบดี ตั้งธนาเจริญวงศ์ จากทีพี 12 แบดมินตัน

ทีม ชนะผ่าน ประสิทธิ์ เอียดคง - โชคชัย วิบูลย์พันธ์ 

ส่วนชายเดี่ยว อายุ 50 ปีขึ้นไป บี แพ้ วิชัย นวลศรี 

จากพัทลุง 10-21, 10-21

“ต่าย” สุพรรณี บุญช่วย ผู้ชี้ขาดและ

กรรมการผู้ตัดสิน สมาคมแบดฯ เปิดเผยว่า สำาหรับ

รายการนี้ลงแข่งหญิงคู่ อายุ 65 ปีขึ้นไป และหญิง

คู่อายุรวมกัน 110 ปี และคู่ผสมอายุ 65 ปีขึ้นไป 

ด้วยความท่ีเป็นอดีตพยาบาลท่ี รพ.พระมงกุฎ และ 

รพ.ทหารผ่านศึก ทำาให้มาทำาหน้าท่ีตรวจเอทีเคให้กับ

นักกีฬาในกีฬาแบดมินตัน เนื่องจากนักกีฬาทุกคนท่ี                                                                       

เข้าร่วมการแข่งขันรายการน้ีต้องมีผลตรวจเอทีเค 

และต้องมีการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป ทำาให้เราอาสา

กับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อมาทำาหน้าที่ช่วยตรวจ

เอทีเคให้สำาหรับนักกีฬาที่ยังไม่ได้ตรวจเอทีเค และ

ถ้าใครมีผลตรวจเอทีเคและใบรับรองจากแพทย์ไม่เกิน 

72 ชม. ก็ไม่ต้องตรวจ แต่ถ้าไม่มีต้องตรวจใหม่หมด

“โดยส่วนตัวเร่ิมเล่นแบดมินตันอายุ 30 ปีกว่า 

แต่เคยเล่นกีฬาอื่นๆ กรีฑา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล 

เคยแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนและเล่นให้นักกีฬา พอ

มาเป็นผู้ตัดสินแบดมินตัน ด้วยความที่ชอบเล่นกีฬา

ทำาให้มาเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยก่อนหน้านี้เคยเป็น

โค้ชแบดมินตันกีฬาคนพิการ เอเชียนพาราเกมส์ ปี 

2008 ที่มาเลเซีย”

นักบุญถล่มเบรนต์ฟอร์ดโชว์เจ้าของใหม่

ชลบุรี • เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ต

สกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ประจำาฤดูกาล 2021-

2022 ที่หาดจอมเทียน พัทยา ประเดิมการแข่งขัน

วันแรกเมื่อวันท่ี 12 ม.ค. ด้วยการเป็นทัวร์นาเมนต์เจ็ต

สกีที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4 ปีซ้อน ท่ามกลางมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 เข้มข้น ขณะที่เด็กไทยผลงานเยี่ยม

ในวันแรกของรุ่นมือใหม่และเยาวชน

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกรายการดับเบิลยู จี

พี วัน เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ประจำาฤดู 

กาล 2021-2022 วันที่ 12-16 ม.ค.2565 ที่หาดจอม

เทียน พัทยา เริ่มระเบิดศึกความมันบนผืนน้ำาเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยการแข่งขันวันแรกเมื่อวันที่ 12 

ม.ค. เป็นการเริ่มชิงชัยในคลาสซี หรือในรุ่นเยาวชน

และรุ่นมือใหม่

การแข่งขันรายการนี้เป็นรายการเจ็ตสกีชิง

แชมป์โลกแกรนด์สแลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จาก 3 

รายการ เมื่อมีนักกีฬาจากชาติต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลก

ลงทำาการแข่งขันมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

ชิงเงินรางวัลสูงที่สุดในโลก และนอกจากจะเป็นการ

หาแชมป์โลกเวิลด์คัพ ประจำาฤดูกาล 2021-2022 

ในแต่ละรุ่นแล้ว ยังเป็นการตัดสินว่าแต่ละรุ่นใคร

คือนักแข่งระดับมืออาชีพมือ 1 ของโลก

จากการรวมคะแนนผลงานของนักกีฬาแต่ละ

คนจาก 3 รายการเจ็ตสกีแกรนด์สแลมโลก อย่างการ

ชิงแชมป์ยุโรปท่ีโปแลนด์เมื่อกลางปีท่ีแล้ว, ศึกเวิลด์

ไฟนอลท่ีสหรัฐเมื่อปลายปี และเวิลด์คัพท่ีประเทศไทย

ในคร้ังน้ี โดยการแข่งขันท่ีกระจายในทวีปต่างๆ ท่ัว

โลกเป็นลิขสิทธ์ิจัดการแข่งขันของประเทศไทย

ท้ัง 3 รายการ มุ่งหมายการเป็นกีฬาชนิดแรกของ

ประเทศไทยท่ีสร้างคอนเทนต์ระดับเวิลด์คลาส มีเป้า

หมายสร้างฐานแฟนกีฬา 5 เปอร์เซ็นต์ของโลก หรือ 

350 ล้านคน ภายในปี 2024 หรือ พ.ศ.2567

ขณะที่วงการเรือแข่งเจ็ตสกีไทยก็ได้เติบโตไป

พร้อมๆ กัน โดยการแข่งขันครั้งนี้ สุภัค เสร็จธุระ 

แชมป์โลก และแชมป์เวิลด์ซีรีส์ รุ่นเรือนั่งสปอร์ต จี

พี และแชมป์ประเทศไทย 10 สมัย เตรียมจะป้องกัน

แชมป์ด้วยเรือสปอร์ต จีทีวันอาร์เจนทู ที่ผลิตโดยคน

ไทยแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากประสบความสำาเร็จ

กับเรือรุ่นแรก เจน วัน จนส่งขายไปท่ัวโลกมาแล้ว

นายอภิรักษ์ เผ่าเจริญ ผู้จัดการทัวร์นาเมนต์                                                                    

เผยถึงการจัดการแข่งขันในปีน้ีท่ีนักแข่งจากทุกทวีปท่ัว                                                                                 

โลกยังให้ความสำาคัญมากท่ีสุดเหมือน 3 ปีท่ีผ่านมา เนื่อง 

จากถ้วยแชมป์เวิลด์คัพรุ่นระดับมืออาชีพ และถ้วย

แชมป์เวิลด์ซีรีส์เป็นสิ่งที่นักแข่งทุกคนมุ่งมั่นอยาก

เป็นเจ้าของ เพื่อการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นนักแข่งชั้น

นำาของโลกอย่างแท้จริง รวมท้ังยังมีความเชื่อม่ันใน

มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาธารณสุข และ

มาตรการจัดการแข่งขันของไทย จึงมีนักกีฬาเข้า

ร่วมมากกว่าที่โปแลนด์และสหรัฐ

“ทุกคนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันยึดถือปฏิบัติมาตร 

ฐานเดียวกันท้ังหมด ซ่ึงการแข่งขันรายการน้ีมีระยะ

เวลารวมการลงทะเบียนแข่งขันท้ังส้ิน 7 วัน จึงต้อง

ให้นักกีฬาตรวจหาเช้ือโควิดทุกๆ 3 วัน (72 ช่ัวโมง) 

เพราะฉะน้ัน นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจหา

เช้ือโควิดรวมทั้งสิ้น 2 ครั้งต่อคน เพื่อความปลอดภัย

ของทุกคน

“ด้านผู้ชมท่ีได้รับการอนุญาตจาก ศบค. กรณี

กีฬากลางแจ้งสามารถมีผู้ชมได้ 50% เราได้ยึดรูปแบบ

การปฏิบัติรูปแบบเดียวกับนักกีฬา คือจะต้องเข้า

รับการตรวจหาเชื้อโดยวิธีการตรวจ ATK (Antigen 

Test Kit) และเข้าชมได้เพียง 3 วัน (72 ชั่วโมง) 

หากต้องการชมตลอดทัวร์นาเมนต์ จะต้องเข้ารับ

การตรวจหาเชื้อทุกๆ 3 วัน เช่นเดียวกับนักกีฬาทุก

ประการ รวมถึงมาตรการที่สำาคัญ D-M-H-T-T-A ที่

ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดทัวร์นาเมนต์” นาย

อภิรักษ์กล่าว

ขณะที่ผลงานวันแรกของนักแข่งมือใหม่และ

เยาวชนไทยต่างทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลัง

จบ 2 โมโตแรกจากการแข่งขันเก็บคะแนน 4 โมโต 

รุ่นมือใหม่เรือยืนห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Novice Ski 

Stock) มี ธนวิชญ์ โมลี มีคะแนนนำา 108 คะแนน 

ลุ้นแชมป์กับ พชร หน่อเนื้อ นักแข่งไทยด้วยกันที่มี 

106 คะแนน

รุ่นมือใหม่เรือน่ัง 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ 

(Novice R/A 1100 Stock) จบ 2 โมโต มี 2 พ่ีน้อง กรี

ติกร ผิวงาม และศศินา ผิวงาม นักแข่งสาวมีคะแนน

นำา 103 คะแนนเท่ากัน, รุ่นมือใหม่เรือน่ัง ห้ามแต่ง

เครื่องยนต์ (Noviceแ Runabout Stock) ธนัฐชัย พิมพ์

เจริญ เป็นผู้นำา 101 คะแนน มี ขุนณรงค์ แก้วจีน ผู้

เข้าที่ 1 โมโตแรก ตามมาที่ 96 คะแนน

รุ่นเยาวชนอายุ 8-13 ปี เรือยืนจับเวลาสลา

ลมทำาการแข่งขัน 2 โมโต ด.ช.อินทัช หลงนิยม 

ทำาเวลาดีที่สุด 2 โมโตเก็บ 40 คะแนนเต็มคว้า

แชมป์ไปครอง นอกจากนี้ อินทัชยังทำาผลงานได้ดี 

ในรุ่นเยาวชนเรือนั่งจับเวลาสลาลม เก็บ 37 คะแนน 

ได้แชมป์ไปครองเช่นกัน

รุ่นเยาวชนอายุ 13-15 ปี เรือยืนห้ามแต่ง

เครื่องยนต์ (Junior 13-15 Ski Stock) ก็ยังเป็นนัก

แข่งไทยที่เป็นผู้นำา กรัณย์ภัฏ สัมมา เข้าที่ 1 ทั้ง 2 

โมโตแรกมี 120 คะแนนเต็ม โดยมี นิพิฐพนธ์ คีตวร 

นาฏ ตามมาห่างๆ ที่ 106 คะแนน

สำาหรับแฟนเจ็ตสกีทั่วโลกสามารถติดตาม

การแข่งขันได้ทางการถ่ายทอดสดไลฟ์ สตรีมมิ่ง เฟซ 

บุ๊กแฟนเพจ JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX 

และ YouTube ช่อง Jetski Worldcup ได้ตลอด 4 

วัน ระหว่างวันที่ 13-16 ม.ค.

‘เจ็ตสกีเวิลด์คัพ’ยิ่งใหญ่สุด4ปีซ้อน

‘พ่อแม่ปอป้อ’แชมป์แบด‘มาสเตอร์เกมส์’

เก่งทั้งบ้าน • ประพฤทธิ์-สุนีย์ แต้รัตนชัย (สโมสรตรีเลิศ) คุณพ่อวัย 64 ปี และคุณแม่วัย 60 ปี ของ “ปอ

ป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมือ 1 ของโลก ชนะ ปัญญา-จารุวรรณ กาญจนเมธากุล (พีเค-อารีนา) 2-1 

เกม คว้าแชมป์คู่ผสมรุ่น 60 ปี A ในแบดมินตัน การแข่งขันกีฬาอาวุโส “ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” 

ครั้งที่ 2 ที่สนามแบดมินตัน ชั้น 3 อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.สงขลาฯ

ฟอร์มดุ • อิบรา

อีมา ดิยาโล ผู้เล่น

ของเซาแธมป์ตัน

ดีใจหลังยิงประตู

ให้เจ้าบ้านขึ้น

นำาอีกครั้ง ก่อน

เซาแธมป์ตันจบ

เกมด้วยชัยชนะ 

4-1 เหนือเบรนต์                   

ฟอร์ด ในศึก

ฟุตบอลพรีเมียร์

ลีก ที่เซนต์แมรี       

สเตเดียม ในเมือง

เซาแธมป์ตัน 

ประเทศอังกฤษ

แต้มนำา • ศศินา ผิวงาม เข้าที่ 1 โมโตแรกรุ่นมือใหม่เรือนั่ง 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ มี 103 

คะแนน ในศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกรายการดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ฤดูกาล 

2021-2022 ที่หาดจอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 12 ม.ค.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เชิญสมัครวิ่งสรางเมือง 2022 ชวยนองเด็กออน

สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ชวนนักวิ่งรวมกิจกรรม “วิ่งสรางเมือง 2022” 

(Run For Better City 2022) ตอน Kidtizen (คิด_ตี__เสน) 

นํารายไดสวนหนึ่งมอบใหมูลนิธิเด็กออนในสลัมฯ กิจกรรม

จะจัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 20 ก.พ.2565 เวลา 04.30 น. 

ณ คณะสถาปตยกรรม ศาสตร และบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดย

เป็ น ก า ร วิ่ ง เ พื่ อ

สุขภาพ 3 ระยะ มินิ

มาราธอน 10 กม., 

ระยะไมโครมารา 

ธอน 5 กม., ระยะ

นาโนมาราธอน 

2.5 กม. บัตรราคา 

800 บาท รับเสื้อ

ที่ระลึก, หมายเลข

วิ่ง, เหรียญที่ระลึก

ตามระยะ และชุดอาหาร ฟรี! เด็กสวนสูงไมเกิน 1.20 ม. 

ที่มาพรอมผูปกครอง ที่สมัครในประเภทไมโครมาราธอน หรือ

นาโนมาราธอน รับฟรี เสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, ชุดอาหาร

สําหรับเด็ก (จํานวนจํากัด 200 คน) ผูสนใจรวมกิจกรรม 

สามารถสมัครผานทาง https://www.runlah.com/events/

r4bc2022 หรือสอบถามไดที่ Line: @R4BC และ Facebook: 

วิ่งสรางเมือง

ม.รามฯ เปดหลักสูตรใหม “CosChemNat”

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยกระดับ

คลังความรู เปดหลักสูตรเคมีเคร� องสําอางและผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ ผลิตผูเชี่ยวชาญดานเวชสําอางจากธรรมชาติ เรียน

จริง ทําจริง ครบครันดวยเทคโนโลยี ทันสมัย สูการยกระดับ

ความงามแบบ Eco Life โดยรับนักศึกษาใหม ในระบบ TCAS 

65 ทุกรอบ สําหรับรอบที่ 2 Quota รับสมัครวันที่ 14 ก.พ.–

31 มี.ค.2565 และ

รอบ Admission 

2-10 พ.ค.2565 

การเรียนการสอน

ของหลักสูตร จะมุง

เนนการวิเคราะห

สวนประกอบทาง

เคมีในวัตถุดิบจาก

ธรรมชาติ เพ� อผลิตเวชสําอางที่มาจากสารสกัดสมุนไพร ที่ผลิต

ตามมาตรฐาน เชน GMP ISO เปนตน ติดตามขาวสารเพิ่ม

เติมไดที่ http://www.chem.sci.ru.ac.th หรือ Facebook : เคมี

เคร� องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ ม.รามคําแหง โทรศัพท : 

0-2310-8000 ตอ 2732 หรือ 2728 และ 08-2687-2370. 

ครจะคิดวาแค “ถุง” จะชวยยืดอายุความ

สดใหมของมะพราวบนชั้นวางสินคาไดนาน

ถึง 60 วัน นอกจากลดการเน�าเสียของขยะ 

(Food Waste) นั่นหมายถึง “โอกาส” ของผลไม

ไทยในการสงออกไปยังตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น 

บรรจุภัณฑนองใหมบนชั้นวางตามซูเปอรมารเก็ต 

หรือบนตลาดสินคาออนไลน OptiBreath ® ที่

บรรจุผัก ผลไม เปนหนึ่งในนวัตกรรมจาก SCGP 

ที่มุงพัฒนานวัตกรรมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหผู

บริโภค รวมถึงเจาของแบรนดมีสวนรวมลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก และลดการใชทรัพยากร

เพ� อเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามแนวทาง ESG 4 Plus 

เพ� อการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ

บรรจุภัณฑ Go Green ยี่หอ OptiBreath® 

ที่ยืดอายุผักและผลไมไดนี้ ชญานิษฐ วงศประดิษฐ 

นักวิจัยดานเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ SCGP บอกวา

มาจากโจทยที่  “ณรงคศักดิ์ ช� นสุชน” เจาของ

สวนมะพราวที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ขบคิดมานาน เพ� อหาทางยืดอายุมะพราวเจีย (มะพราว

ที่ปอกเปลือกนอกออกเหลือชั้นกะลา) เพ� อใชสงออก

มะพราวทางเรือ ซึ่งตองใชเวลาขนสงนานกวาปกติ 

ตามปกติแลวมะพราวที่สงออกมีทั้งมะพราวควั่นซึ่ง

ผลสดมีอายุการเก็บรักษาไดนาน 60 วัน และมะ

พราวเจียมีอายุ 30 วัน จึงตองการยืดอายุมะพราว

ใหนานขึ้น เพ� อจะไดขยายตลาดเพิ่มปริมาณการสง

ออก ซึ่งเนนมะพราวเจียเปนหลัก เน� องจากใน 1 ตู

คอนเทนเนอรสามารถบรรจุมะพราวเจียไดมากกวา

มะพราวควั่นถึง 4 เทา  

“จากโจทยนี้ ทําให SCGP และลูกคา จึง

รวมกันพัฒนาบรรจุภัณฑเพ� อยืดอายุมะพราว โดย

ไดพัฒนาออกมา 2 เวอรชั่น เวอรชั่นแรก สามารถ

ยืดอายุมะพราวสดไดรอยเปอรเซ็นต คือยืดอายุมะ

พราวเจียจาก 30 วันเปน 60 วัน ชวยลดความกังวล

ในการสงออกไดมาก โดยเฉพาะกับการขนสงทาง

เรือ เพราะกวาสินคาจะผานดานศุลกากรใชเวลา

นาน ถาเกิดความเสียหายสินคาจะถูกเคลมทั้งตู

คอนเทนเนอร” ชญานิษฐกลาว

อยางไรก็ตาม บรรจุภัณฑในเวอรชั่นแรกมี

ขอจํากัดในดานการพิมพ จึงมีการพัฒนาเวอรชั่น 2 

รวมกับบริษัทในเครือของ SCGP ไดแก โรงงานบา

ติโก ประเทศเวียดนาม บริษัท พรีแพคประเทศไทย 

และทีมดีไซเนอร จนไดออกมาเปนบรรจุภัณฑที่

ไมเพียงยืดอายุมะพราวเทานั้น  ยังสามารถ

พิมพลวดลายสีสันสวยงามอีกดวย นอกจากนี้ใน

เวอรชั่น 2 ยังสามารถตอยอดการยืดอายุมะพราว

สดแบบควั่นจาก 60 วัน เปน 90 วัน จนไดออก

มาเปนผลิตภัณฑใหมของณรงคศักดิ์ไดอีกดวยจาก

จากการยืดอายุมะพราวสด ถุงบรรจุดัง

กลาวยังไดพัฒนาตอยอดมาใชกับมะมวงน้ําดอกไม

สงออก โดยชญานิษฐเลาวา ดวยสถานการณการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สงผลกระทบให

สายการบินหยุดบินเปนการชั่วคราว การสงออก

สินคาตองอาศัยทางเรือเปนหลัก ผูสงออกมะมวง

น้ําดอกไมจึงติดตอมาที่ SCGP ใหชวยพัฒนา

บรรจุภัณฑ ซึ่งมะมวงมีเปลือกบาง ไมแข็งเหมือน

มะพราว จึงตองการความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ 

‘กบจําศีล’ถุง OptiBreath®

แพ็กเกจจิ้งมหัศจรรยยืดอายุผักผลไม

พรอมกับชวยยืดอายุผลไมไดอีกดวย อีกทั้งตอง

สามารถบรรจุมะมวงน้ําดอกไมขนสงครั้งละ 5-10 

กิโลกรัมได ซึ่งบรรจุภัณฑที่ SCGP พัฒนาขึ้นมา

ใชกับขนสงมะพราว สามารถนํามาตอยอดพัฒนา

บรรจุภัณฑสําหรับผักและผลไมอ� นๆ ไดอีกดวย

ปจจุบันไม เพียงการพัฒนาบรรจุภัณฑ

สําหรับมะมวงน้ําดอกไมสงออกเทานั้น แต Opti-

Breath® ยังสามารถใชกับผักและผลไมชนิดอ� น 

อยางแกวมังกร เงาะ และลิ้นจี่ โดยที่ถุงยืดอายุ 

OptiBreath® สามารถใชกับผักบุง คะนา กวางตุง 

ผักชี โหระพา ฯลฯ ผูประกอบการรายยอยยังนํา

ไปใชบรรจุผักสลัดจําหน�ายเม� อถึงมือผูบริโภค

สามารถยืดอายุการเก็บรักษาในตูเย็นไดอีก 

7 วัน ถุงดังกลาวมีการวางจําหน�ายตาม

ซูเปอรมารเก็ตและตลาดออนไลน

ทําไมตอง “กบจําศีล” ยอนกลับมา

ที่ความลับของ OptiBreath® ดวย

รูปลักษณภายนอกที่ไมแตกตางจากถุง

ทั่วไป แตซอนความมหัศจรรยสามารถ

ยืดอายุผักผลไมใหสดใหมไดนานวัน 

อะไรคือความพิเศษนั้น? ทศพล เจริญเอม 

นักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ SCGP 

บอกเลาความเปน OptiBreath® วา ใชเทคโน

โลยีที่เรียกวา Modified Atmosphere Packaging 

(MAP) เปนเทคนิคการถนอมอาหารเพ� อยืดอายุ

การเก็บรักษาอาหารสดดวยบรรจุภัณฑที่มีการปรับ

สัดสวนสภาพบรรยากาศภายใน ใหมีอัตราสวนของ

กาซชนิดตางๆ แตกตางไปจากสภาพบรรยากาศ

ปกติ อาศัยหลักการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

และสรีรวิทยา เรารูวามะพราวเม� อเก็บมาจากตน 

ลูกมะพราวสดยังมีชีวิตอยูดวยอัตราการหายใจที่

เปนอิสระ ถาสามารถชะลอการสุก/แก จะทําให

มะพราวมีอายุนานขึ้น

“การควบคุมบรรยากาศ รวมกับอุณหภูมิ

จะควบคุมการเน�าเสีย ความสุก/แกได เพราะ

จุลินทรียตองการอากาศในการหายใจ ฉะนั้น การ

ยืดอายุผักผลไมสดจึงทําได เม� อมีการสรางสมดุล

ของสภาพกาซ เปนการชะลอการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย ไมใหอยูในจุดที่เกิดความเสียหาย “Modi-

fied Atmosphere Packaging เหมือนกับภาวะ

กบจําศีลหรือเวลาที่รางกายมนุษยเม� อเขาสูภาวะ

หลับลึก อุณหภูมิรางกายจะลดลง หายใจชาลง 

ทําใหลดความเส� อมของสภาพรางกาย มะพราวก็

เชนกัน ทําใหการสุก/แกชาลงดวย การขนสงที่ใช

เวลานานจึงไมเปนอุปสรรค เทากับลดการสูญเสีย

ตนทุนสินคา ชวยลดขยะ และเม� อขยะลดลงนั่น

หมายความวากาซมีเทนซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่

จะปลอยสูชั้นบรรยากาศก็ลดลงดวย” ทศพลกลาว.

แพ็กเกจจิ้งมหัศจรรยยืดอายุผักผลไม

OptiBreath® สามารถใชกับผักบุง คะนา กวางตุง 

ผักชี โหระพา ฯลฯ ผูประกอบการรายยอยยังนํา

ไปใชบรรจุผักสลัดจําหน�ายเม� อถึงมือผูบริโภค

สามารถยืดอายุการเก็บรักษาในตูเย็นไดอีก 

7 วัน ถุงดังกลาวมีการวางจําหน�ายตาม

ทําไมตอง “กบจําศีล” ยอนกลับมา

อะไรคือความพิเศษนั้น? ทศพล เจริญเอม 

บอกเลาความเปน OptiBreath® วา ใชเทคโน

โลยีที่เรียกวา Modified Atmosphere Packaging 

(MAP) เปนเทคนิคการถนอมอาหารเพ� อยืดอายุ

ณรงคศักดิ์ ช� นสุชน เขาของสวนมะพราวสงออกทศพล เอมเจริญ นักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผูคิดคนถุง

ยืดอายุผัก ผลไม

ชญานิษฐ วงศประดิษฐ นักวิจัยบรรจุภัณฑ SCGP

ใ

ถุงยืดอายุมะพราวสด OptiBreath®

ศึกษาธิการ • ค.ร.อ.ท.สุดของใจ เกณฑสอบ

คัดเลือก ผอ.อาชีวะของ สอศ. เทคะแนน

สัมภาษณ ภาค ค. ถึง 30 คะแนน สวนวัด

ความรูความสามารถในภาค ก.ที่สําคัญที่สุด 

กําหนดไวแค 10 คะแนน จี้เลขาฯ กอศ.

ควรฟงเสียงทักทวง เพราะเคยประกาศจะ

ดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม

12 ม.ค.65 นายเศรษฐศิษฏ ณุวงคศรี 

ประธานเครือขายคนรักษอาชีวศึกษาแหง

ประเทศไทย (ค.ร.อ.ท) กลาววา ตามที่ทาง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ไดมีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพ� อบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหน�งผู

อํานวยการวิทยาลัย และรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ยกเวนเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เฉพาะ

จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปตตานี และ 

4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ 

อําเภอสะบายอย อําเภอเทพา และอําเภอ

นาทวี) นั้น โดยการเปดรับสมัครในครั้ง

นี้มีตําแหน�งผูอํานวยการสถานศึกษาทั่ว

ประเทศวางอยูแลวเปนจํานวนมากถึง 

50 ตําแหน�ง และรอง ผอ. 258 ตําแหน�ง 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

และประกาศคัดเลือก ผอ.วิทยาลัย ลงวัน

ที่ 6 มกราคม 2565

นายเศรษฐศิษฏกลาวตอวา และ

สําหรับตําแหน�ง ผอ.นั้น จะมีการรับสมัคร

ในวันที่ 1-10 กุมภาพันธ 2565 นี้ และ

จะมีการประกาศผูมีสิทธิ์เขารับการคัด

เลือก ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 

ดังนั้น เครือขาย ค.ร.อ.ท. ในฐานะองคกร

ภาคประชาชนที่ติดตามดูการบริหารงาน

ดานอาชีวศึกษา เพ� อใหเกิดความถูกตอง

โปรงใสเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ไดรับ

ขอมูลและคอยติดตามเร� องมาอยางใกลชิด 

เห็นวาตามประกาศรับสมัคร ผอ.วิทยาลัย 

มีขอพิรุธหลายประเด็น โดยเฉพาะใน

ขอ 5 ของประกาศนั้น มีการกําหนดวิธี

การคัดเลือกตามวิธีการที่ สอศ.ประกาศ

กําหนดนั้น ไดแบงออกเปน 3 ภาค ดังนี้ 

คือ ภาค ก. วัดความรูความสามารถใน

การบริหารงานในหนาที่ มีคะแนนเต็ม 

10 คะแนน ภาค ข. ความเหมาะสมใน

การปฏิบัติงานในหนาที่  คะแนนเต็ม 

60 คะแนน ภาค ค. ความเหมาะสมกับ

ตําแหน�ง (สัมภาษณ) คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

โดยมีการกําหนดเกณฑการตัดสินโดยการ

รวมคะแนนภาค ก. ภาค ข. ภาค ค. รวม

ไมต่ํากวา 60 คะแนน ซึ่งถือเปนการใช

เกณฑ ที่อาจจะทําใหมีการดําเนินการที่ผิด

หลักการในการคัดเลือกทั่วไป แมแตการ

รับสมัครสอบคัดเลือก รองผูอํานวยการ 

ที่ สอศ.ดําเนินการรับสมัครในขณะนี้ ได

กําหนดการสอบเปนภาค ก. ภาค ข. และ

ภาค ค. โดยมีเกณฑตัดสินตองผานภาค ก. 

ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์

รับการประเมินภาค ข. และ ค. แตเพราะ

เหตุใดการสอบคัดเลือก ผอ.วิทยาลัย จึงไม

ใชหลักเกณฑเดียวกันทั้งที่เปนการสอบคัด

เลือกตําแหน�งผูบริหารเหมือนกัน

“ค.ร.อ.ท.ตั้งขอสังเกตวาเปนเพราะ

ของใจเกณฑสอบคัดเลือกผอ.อาชีวะ
จ้ีถาม‘สุเทพ’วัดความรูความสามารถ10คะแนนทําไมสัมภาษณ30คะแนนเปนธรรมหรือ

ศึกษาธิการ • กยศ.-ศธ.ตั้งคณะกรรมการ

ดูแลสิทธิพิเศษผูกูยืม 3 กลุม นักเรียน 

ม.ปลาย นักศึกษา ปวส. และขาราชการที่

เปนพนักงาน หรือลูกจางใน ศธ. และเปน

ลูกหนี้ กยศ. เผยมีเงินพรอมปลอยกูที่ ไมได

มาจากงบประมาณ เหตุการเรียกเก็บหนี้

ระยะหลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น

12 ม.ค.65 นายชัยณรงค กัจฉปานันท 

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ผูจัดการ กยศ.) กลาวภายหลังการหารือ

รวมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถึง

แนวทางการดําเนินการใหกูยืมเงินเพ� อ

การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) วา ระหวาง กยศ.กับ ศธ. 

มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของใน 3 เร� อง คือ 

การใหกูยืมเงินนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การใหกูยืมเงินแก

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) และขาราชการ พนักงาน 

ลูกจางของ  ศธ.ที่เปนลูกหนี้ กยศ. ทั้งนี้ กยศ.

และ ศธ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เพ� อ

ดูแลสิทธิพิเศษใน 3 กลุมดังกลาวอยางเต็มที่

นายชัยณรงคกลาวตอวา นอกจากนี้

ยังไดรายงานให รมว.ศธ.รับทราบ วา กยศ.

มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับนักศึกษา ปวช.ที่

เรียนในกลุม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายตอ

ยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 5 อุตสาหกรรมใหม 

(First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต 

(New S - Curve) ที่ กยศ.จะมีการลดเงินตน

จากการกูยืมใหรอยละ 50 เน� องจากเปนการ

เรียนที่ประเทศมีความตองการกําลังคนดาน

ดังกลาวเปนอยางมาก โดยการจัดโปรโม

ชั่นดังกลาวมีการดําเนินการมา 2 ปแลว 

ซึ่งพบวาเด็กใหความสนใจเปนพิเศษ ขณะ

เดียวกันหากเด็กกลุมดังกลาวตองการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาใน 10 กลุมอุตสาหกรรม

เปาหมาย และ 3 โครงสรางพื้นฐาน ทาง 

กยศ.ก็ลดเงินตนจากเงินกูใหอีกรอยละ 30

“ผมไดยืนยันกับ รมว.ศธ.วา ขณะนี้ 

กยศ.มีเงินใหนักเรียนกูยืมเงินอยางแน�นอน 

และเปนเงินจาก กยศ.เองที่ ไมตองใชงบ

ประมาณจากรัฐบาล อยางไรก็ตาม ที่ผาน

มา กยศ.บริหารจัดการหนี้ ไดดีขึ้น เพราะ

มีโปรโมชั่นพิเศษดวยการลดดอกเบี้ยเงิน

กู เพ� อสรางแรงจูงใจใหลูกหนี้มาชําระเงิน 

ซึ่งสงผลใหจํานวนลูกหนี้ที่กอนหนานี้มีกวา

แสนราย เหลือเพียง 60,000 รายเทานั้น” 

ผูจัดการ กยศ.กลาว.

‘กยศ.-ศธ.’ตั้งกรรมการดูแลลูกหนี้3กลุมพิเศษ

เหตุใดจึงตั้งเกณฑการวัดความรู ภาค ก. 

เปนความรูความสามารถในการบริหาร

งานโดยแท แต สอศ.กลับไมใหความ

สําคัญใหคะแนน 10 คะแนน แตกลับไป

ใหความสําคัญในการสอบภาค ค. โดยการ

สัมภาษณ สูงถึง 30 คะแนน ทั้งที่ใชวิธีการ

วัดแค 5–10 นาที แน�ใจไดอยางไรวาผูเขา

สอบจะไดรับความเปนธรรม”

นายเศรษฐศิษฏกลาวตอวา ในสวน

ของการจัดสอบ ผอ.วิทยาลัยนั้นตองการ

ให สอศ.มีการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ

การประเมินในแตละภาค ทั้งภาค ก. ภาค ข.

และภาค ค. คะแนนแตละภาคจะตอง

ไมต่ํากวารอยละ 60 เหมือนกับกรณีการ

คัดเลือกตําแหน�งรองผูอํานวยการสถาน

ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งไดมีการประกาศ

รับสมัครอยู่ ในขณะนี้นั้น เพื่อแสดงให้

เห็นวากระบวนการสอบคัดเลือกมีความ

บริสุทธิ์ยุติธรรม มีหลักธรรมาภิบาลตรวจ

สอบได ตามที่ สอศ. และที่เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษาคนนี้อยากใหเกิด

ความโปรงใส เปนธรรมาภิบาลจริงๆ ทุกขั้น

ตอน ก็ควรรับฟงเสียงสะทอนและปรับปรุง 

กลาที่จะประกาศคะแนนผูที่เขาสอบใน

แตละภาคใหชัดเจน เพ� อความโปรงใสเปน

ธรรม ปองกันการวิ่งเตนซื้อขายตําแหน�ง 

ซึ่งตําแหน�งผูบริหารสถานศึกษา ทั้งรอง 

ผอ.และ ผอ.เหมือนกันจะไดมีความเปน

มาตรฐานเดียวกัน.

ชัยณรงค กัจฉปานันท

มอบแล็ปท็อป • นางแองเจลา ฮันเตอร ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ชับบ ไลฟ 

แอสชัวรันซ รวมกับ มูลนิธิทีช ฟอร ไทยแลนด สนับสนุนทางการศึกษาแกเยาวชน

ไทยผานโครงการ ‘Education @Heart’ เปนปที่ 6 ดวยการบริจาคคอมพิวเตอร

แล็ปท็อปจํานวน 10 เคร� อง สงมอบใหคุณครูในโรงเรียนในเครือขายมูลนิธิทีช 

ฟอร ไทยแลนด ใชสําหรับเตรียมส� อการเรียนการสอนแกนักเรียน พรอมทั้งมอบเงิน

สนับสนุนจากพนักงานและตัวแทนประกันชีวิต รวมมูลคาทั้งสิ้น 321,500 บาท เพ� อ

มอบโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนที่ขาดโอกาส และการยกระดับความเปนอยูของ

ผูคนในชุมชน.
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11บันเทิง

างโลกก็เป็นอย่างนี้แหละไพรวัลย์เอ๋ย!

จะว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจก็น่าเห็นใจอยู่ แต่เมื่อ

เบื่อทางธรรม อยากออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คน

ในสังคมที่แค่รักษาศีล 5 ข้อ (ยังไม่ได้) ก็อย่างงี้แหละ 

ต้องเจอกับสารพัดเรื่องทั้งถูกใจ-ไม่ถูกใจ แต่ที่อดีต

พระไพรวัลย์ว่า..“สังคมไหนก็ตามที่ยังซอกแซกเรื่องส่วน

บุคคลของคนอื่น เรื่องรสนิยม ไม่ว่าจะรสนิยมทางเพศ 

รสนิยมทางการแต่งตัว และอื่นๆ 

สังคมที่ยังมาตั้งคำาถามเสร่อๆ แบบหน้าตาลอยว่า 

แมนหรือเปล่า แมนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม เป็นสังคมที่การ

ศึกษายังไม่พัฒนานะ และควรจะต้องพัฒนาได้แล้ว” นั้น

มันก็ถูก-ก็จริง แต่มันก็เป็นสังคมที่อยู่กันมาจนเคยชิน 

ด้วยรู้-เข้าใจตรงกัน ว่าสังคมไทยนั้นยังด้อยการศึกษา และ

บ่น-ด่ามาทุกยุคสมัย

แต่..ทุกรัฐบาลไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบัน ก็มีความมุ่งมั่น

ตั้งใจ พยายามยกระดับ-พัฒนาการศึกษาไม่หยุดนิ่ง แต่ต่อ

ให้การศึกษาพัฒนาล้ำาเลิศแค่ไหน?

ผมเชื่อ..สังคมนี้ก็ยังจะตามซอกแซกเรื่องส่วนบุคคล

ของคนอื่น เรื่องรสนิยม ไม่ว่าจะรสนิยมทางเพศ รสนิยม

ทางการแต่งตัว และอื่นๆ อยู่ต่อไป..

ตราบที่มีคนดัง มีคนสาธารณะ และมีคนอยากออก

สื่อ แล้วเสร่อไปนั่งให้เขายัดเยียดคำาถาม!

ตอนอยู่ในโลกธรรม เคยมีสื่อ-มีพิธีกรคนไหนตั้งคำา 

ถามเรื่อง “รสนิยมทางเพศ” กับมหาบ้างไหม? ผมตอบแทน

ก็ได้ “ไม่มี” เพราะต่อให้เสร่อแค่ไหน-อย่างไร..

พิธีกร-สื่อก็ยังคงมีสำานึกของความเป็นพุทธมามกะที่

จะไม่ล่วงเกินด้วยถ้อยวาจาต่อพระ-ศิษย์พระตถาคตให้ตัว

เองต้องไปยืนอยู่ขอบบ่อนรกดอก!

และในทางโลก สื่อก็ใช่ว่าจะเสร่อ ไปเที่ยวไล่ตั้งคำา 

ถามใครต่อใครในเรื่องพรรค์อย่างนี้ให้เสียเวลา-ให้ โดนด่า 

หรือหนักหน่อยอาจโดนตบ นอกเสียจากบุคคลผู้นั้นได้ชื่อ

เป็นคนสาธารณะ

อย่างไพรวัลย์ ถ้าลาสิกขาออกมาแล้วไปเฝ้าดูแลแม่ที่

แก่เฒ่า-เจ็บป่วยตามลำาพังอยู่กับบ้าน หรือทำางานอย่างคน

ทั่วไป มีหรือสื่อจะไปวุ่นวายเรื่องรสนิยมทางเพศ!

แต่เมื่ออยากใช้ชีวิตทางโลกให้ โดดเด่น เป็นคนดัง-

เป็นดารา เป็นคนสาธารณะ ก็ต้องทำาใจ-ยอมรับให้ได้กับสัง 

คมนี้..

อดีตชีวิตที่ไม่เคยถูกล่วงเกิน-ถูกตั้งคำาถามเสร่อๆ ได้

จบสิ้นลงแล้วตั้งแต่วินาทีกล่าวคำาลาสิกขา!

จากนี้..ไพรวัลย์ก็เห็นจะต้องบ่น-ต้องรำาคาญ ต้องเสีย

ความรู้สึกกับคำาถามเสร่อๆ อยู่เช่นนี้ ตราบที่ยังวนเวียน

ป้วนเปี้ยนอยู่กับเซเลบ-คนดัง

เออ..ถามหน่อย (ไม่ใช่คุณสุดารัตน์) ไพรวัลย์เชื่อเหรอ 

สังคมไทยพัฒนาการศึกษาไปได้ไกลแล้วจะไม่มีคำาถามเสร่อ

ให้ได้ยินน่ะ แต่เท่าที่เห็นในสภา..

ทั้งเสร่อ สวะ..สถุล ก็มีนะ!.

เสร่อกับพัฒนาการศึกษา

ท

• ซีรีส์ “เกมรักสลับมิติ” เข้ม

งวดเข้ามาทุกที ตอนนี้ The Sun 

ร้ายขึ้น และอคินก็น่าสงสารมากขึ้น 

เพราะถ้า The Sun บาดเจ็บ ตัวอคิน                

ก็จะบาดเจ็บด้วย สำาหรับตอนที่ 17 

จะเป็นฉากที่ The Sun นำาแสดงโดย 

“จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร” ยิงปะทะ

กับตำารวจ ทำาให้อคินตัวจริงได้รับบาดเจ็บไปด้วย ซ่ึงมีนิ

สา นำาแสดงโดย “ออม-สุชาร์ มานะย่ิง” คอยเป็นผู้ช่วย

เหลือและพาหลบหนีออกไปรักษาตัว ติดตาม “เกมรักสลับ

มิติ Switch On” ฉากอคินบาดเจ็บ EP.17 วันเสาร์ท่ี 14 

มกราคมน้ี เวลา 22.55-23.55 น. ทางช่อง 3 กด 33

• ไนท์-ธนสร เลิศลาภวรางกูล เตรียมความ

พร้อมใช้บริษัท เอ็นดูเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ของตัวเอง 

เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ เช่น 

อาหาร ยา ฟ้าทะลายโจร แอลกอฮอล์ และสิ่งของที่

จำาเป็น พร้อมเปิดรับของบริจาคต่างๆ เป็นศูนย์กลาง

ประสานงาน รวมถึงการช่วยเหลือหาเตียงให้ผู้ป่วย 

เพราะเคยติดเชื้อโควิดเกือบตาย เชื้อลงปอด จึงรู้ว่าการ

เฉียดตายเป็นยังไง พอรอดมาได้ก็อยากช่วยเหลือสังคม

• “RUSH In Campus” (รัช อิน แคมปัส) 

พร้อมเผยเสน่ห์ที่แตกต่างของ

สาวๆ ล่าสุดพบกับนางแบบน้อง

ใหม่ “แอมป์-ณัฐวิภา อมรพงศ์

ชัย” ประเดิมความเซ็กซี่ด้วยลุคส์

มินิมอลเรียบๆ แต่เท่ ใน “RUSH 

In Campus” (รัช อิน แคมปัส) 

วันเสาร์ที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 

20.00 น. ทางช่อง RUSH Stories กด 203 บนกล่อง 

3BB GIGATV พร้อมช่องทางการติดตามอื่นๆ ทางเพจ

เฟซบุ๊ก และช่องยูทูบ RUSH Stories

• พระเอกลิเกหน้าหวาน กุ้ง-สุธิราช อาร์สยาม 

หนุ่มทาสหมาตัวจริง อยากเลี้ยงหมาพันธุ์ ไซบีเรียน 

ฮัสกี หมาพันธุ์ใหญ่ เลยขอมาออกรายการ “นายจ๋าทาส

มาแล้ว” ทางช่อง 8 โดยสองพิธีกร กอล์ฟ เบญจพล 

และ หนูเล็ก ก่าก๊า พาหนุ่มกุ้งไปคาเฟ่สุนัขชื่อ True 

Love Neverland ซึ่งงานนี้หนุ่มกุ้งเลยโดนแกล้งแบบ

เต็มๆ มีหมาใหญ่เป็นฝูงมารุมล้อมให้เล่นด้วย แถม

ต้องทำาภารกิจให้สำาเร็จ หนุ่มกุ้งจะตัดสินใจอย่างไรต้อง

ไปติดตามชม “นายจ๋าทาสมาแล้ว” วันอาทิตย์ที่ 16 

มกราคมนี้ เวลา 10.10 น. ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27.

มักเกิ้ล

เจดาด้า วรินดา ดำารงผล ควงลูกชายวัย 7 ขวบ น้อง

ดีน และสามีหนุ่มชาวเกาหลี เจสัน มาเปิดใจครั้ง

แรกหลังแต่งงานสุดอบอุ่น 

พร้อมเคลียร์

ข่าวเตรียม

ย้ายไปอยู่ต่าง

ประเทศ ผ่าน

ทางรายการ คุย

แซ่บ Show

“เรื่องการ

ดูแลน้องดีนเราก็

คุยกัน อย่างตอน

นี้เจสันจะเน้นดูแล

ในเรื่องของการเรียน 

เพราะวา่เราไม่ไดเ้นน้

เรื่องวิชาการ ชอบ

เน้นให้ลูกทำากิจกรรม 

แต่นี่เขาเป็นคนที่ชอบ

เรียนหนังสือมากๆ ไม่ได้

แล้วนะ อันนี้ดีนต้องรู้นะ 

ดีนต้องอ่านหนังสือออก

แล้วนะ ต้องบวกเลขเป็น 

เรื่องมีน้องนั้นน้องดีนก็บอกว่าอยากให้คุณแม่มีน้องผู้หญิง 

เจสันก็อยากมีน้อง เรื่องเอาใจ เขาเอาใจอยู่แล้ว เขาเป็นคนหวาน 

คนโรแมนติก คือตอนนี้มีความอยากๆ เดี๋ยวก็ไม่อยาก ด้วยอายุเรา 

41 แล้ว ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะแก่เกินไป จริงๆ ไม่ได้แพลน มาก็ไม่

เป็นไร ก็มา ปล่อย แต่ว่าถ้าเราอยากมีตอนนี้ก็คือสองจิตสองใจอยู่ 

อาจจะเป็นปีหน้าไปปรึกษาหมออีกที เพราะปีหน้า 42 แล้วว่าจะมี

น้องไหม ถ้ามีคงใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มากกว่า ไม่ได้ธรรมชาติ

การจดทะเบียน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน เราเพิ่งรู้เหมือนกัน

นะว่าจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ เราเข้าใจตอนที่จัดงานแต่งงาน 

ก่อนงานสัก 1 สัปดาห์เราจะไปสำานักงานเขตแล้วก็ไปจดทะเบียน

กัน สุดท้ายรายละเอียดปลีกย่อยมัน

เยอะมาก เดี๋ยวเขาต้องไปยื่นเรื่องที่สถานทูต ยื่นเอกสารในการ

ยืนยันตัวตนว่าไม่เคยแต่งงาน ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคดีมาก่อน 

รายละเอียดมันเยอะ เอกสารพร้อมแล้วเราก็ไปที่สำานักงานเขต 

สำานักงานเขตบอกว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนว่าเอกสารของ

จริงหรือเปล่า

 ถามว่าจะไปอยู่เกาหลีไหม ไม่ ตอนนี้หลักๆ คืออยู่เมือง

ไทยแน่นอน แต่กะว่าอีกหน่อยแพลนกับเจสันไว้ว่าในอนาคต

จะไปซื้อบ้านที่โซลสักหลังนึง ไม่ได้แพลนๆ ว่าจะไปอยู่ที่นั่น 

คือเขาแพลนมาอยู่ที่เมืองไทย ตอนนี้เริ่มทำาธุรกิจที่เมืองไทย

แล้ว แต่ว่าในอนาคตอีกสัก 5 ปีคงอยากซื้อบ้านที่เกาหลีอีก

สักหลัง ครอบครัวเจสันไม่มีปัญหา ครอบครัวเขาเลี้ยงแบบ

ฝรั่ง เขาไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็ก พออายุ 18-19 ก็ย้ายออก

มาจากบ้านพ่อแม่ ก็จะอัปเดตกันตลอดว่าเป็นยังไง”.

บวงสรวงปู่พญานาค • “ออยเลอร์” ศิลปินสาวสังกัด “ไทดอลมิวสิค” ในเครือจีเอ็มเอ็ม 

แกรมมี่ และมีผลงานเพลงจากบ้านหลังใหม่ถึง 2 ผลงานเพลง และได้รับการตอบรับดี มา

ปีนี้เจ้าตัวไม่รอช้า เปิดปีใหม่มาก็จัดพิธีบวงสรวงปู่พญานาคหน้าบ้าน เพื่อความเป็นสิริ

มงคลและเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ที่สำาคัญเป็นการขอพรให้งานเพลงที่จะปล่อยในปีนี้ทุกๆ 

ผลงานดังๆ ซึ่งอีกไม่กี่วัน “ออยเลอร์ ไทดอลมิวสิค” ก็จะมีซิงเกิลที่ 3 “น้ำาห่งหน่วย” ออก

มาให้ทุกคนได้รับฟังกัน พร้อมมิวสิกวิดีโอ 21 มกราคมนี้.

ดี

กไม่นาน แฟนๆ 

The Little Marmaid 

จะได้ชมภาพยนตร์

เรื่องนี้ในเวอร์ชันคนแสดง

กันบ้าง และสาวน้อยที่จะ

มารับบทเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์

คนต่อไป ก็คือ ฮาลลี เบย์

ลีย์ นักร้องนักแสดงผิวสี

ชาวอเมริกันวัย 21 ซึ่งก็อาจ

ขัดใจบางคนที่คนที่มารับบท

เจ้าหญิงแอเรียล เงือกน้อง

สุดท้องแสนซน ขวัญใจเด็ก

สาวทั่วโลกนั้นมีหลายอย่างที่

แตกต่างกับการ์ตูนต้นฉบับเหลือเกิน

ฮาลลีได้รับเลือกให้แสดงบทแอเรียล ใน

ภาพยนตร์ซึ่งดัดแปลงจากแอนิเมชันคลาสสิกของ

ดิสนีย์ The Little Mermaid คาดว่าจะออกฉายได้ในปี 

2023 หรือปีหน้า โดยในระหว่างปรากฏตัวครั้งล่าสุด

ทางเฟซบุ๊ก Talk With Mama Tina ฮาลลีเผยว่า เธอ

กลัวและประหม่ามากๆ ก่อนไปร่วมคัดเลือกเพื่อรับ

บทนำาของเรื่องนี้

“การได้บทนี้ มันรู้สึกเหมือน

ฝัน มันเป็นอะไรที่ช็อกมากสำาหรับ

ฉัน” น้องสาวของโคลเอ เบย์ลีย์ ที่

เป็นคู่ดูโอกัน กล่าว “แม้ว่าตอนที่ฉัน

ได้รับการชักชวนให้ไปออดิชั่น ฉัน

ถามตัวเอง ฉันน่ะเหรอ? กับบทแอ 

เรียล? คุณก็รู้ ภาพเกี่ยวกับ

แอเรียลที่ฉันมีคือ ผมสีแดง 

ผิวขาวซีด แล้วก็มีหาง เธอ

น่าทึ่งมาก ฉันรักเธออย่างที่เราทุกคนรู้สึก แต่

นั่นคือสิ่งที่ฉันเห็นเธอมานานแล้ว”

หลังจากเธอไปออดิชั่นและในที่สุดก็ได้

รับบทนี้ สตาร์สาวอายุ 21 รับเสียงวิจารณ์

จากโลกออนไลน์ไปเยอะ มีการเปรียบเทียบ

ภาพแอเรียลกับฮาลลีที่ดูแตกต่างกันมาก ไม่

เหมือนเจ้าหญิงเงือกในหนังแอนิเมชันที่ครอง

ใจแฟนๆ มายาวนาน

ระหว่างสัมภาษณ์ เธอยังบอกว่าพ่อ

ของเธอช่วยให้เธอผ่านจุดนั้นมาได้

“แม้แต่ระหว่างออดิชั่น ฉันจำาได้ว่าทั้ง

กลัวและประหม่ามากๆ” เธอกล่าวต่อ “ฉันคิด

ว่ามีครั้งหนึ่งที่พ่อสั่งให้ฉันอ่านแต่ละบรรทัด และเมื่อ

ฉันก็เริ่มอ่านไป ฉันเริ่มสะอื้นเริ่มร้องไห้ พ่อถามว่าฮาล

ลีเป็นอะไร ฉันไม่อยากจะเชื่อต้องมาทำาอะไรอย่างนี้”

ฮาลลียังได้รับกำาลังใจจากอีกฮาลลีทางทวิตเตอร์ 

นักแสดงที่มีชื่อหน้าเหมือนกับเธอ ฮาลลี แบร์รี ตอน

ที่มีข่าวการประกาศการแคสติ้งของเธอออกมาเมื่อ

กรกฎาคม ปี 2019

ฮาลลี แบร์รี จาก Catwoman ทวีตภาพ ฮาลลี 

เบย์ลีย์ คู่กับภาพแอนิเมชันของแอเรียล พร้อมข้อความ

ว่า “In case you needed a reminder... Halles get 

it DONE. Congratulations Halle on this amazing 

opportunity, we can’t wait to see what you do!”.

อี

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘ดีเจดาด้า’รับกังวลเรื่องท้อง

เคลียร์ข่าวเตรียมย้ายประเทศ!

‘แอนด์ดรูว์-กรเศก’สุดภูมิใจ

ใช้แรงกายแลกบุญเพื่อ17รพ.

ผ่านพ้นไปได้ด้วย

ดีสำาหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง

การกุศล “ก้าวด้วยธรรม 

MERIT RUN ก้าวไปไหว้

พระ ๙ วัด” ที่มีเหล่าคนดัง 

“เคลลี่ ธนะพัฒน์, แอนด์

ดรูว์-กรเศก, อ๋อม-อรรค

พันธ์ นะมาตร์, พีค-ภัทร

ศยา เครือสุวรรณศิริ, 

ยิหวา-ปรียากานต์ ใจ

กันทะ, ปอ-อรรณพ ทอง

บริสุทธิ์, มิลลี่-อภิสรา 

วงศ์ทัศนีโย, สปาย-ภาส 

กรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ ฯลฯ เป็นตัวแทนนัก

วิ่งและแฟนก้าวด้วยธรรม มาร่วมกิจกรรม

เดิน-วิ่งการกุศล  “ก้าวด้วยธรรม MERIT 

RUN ก้าวไปไหว้พระ ๙ วัด” อันเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

และสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาด

ของสายพันธุ์ โอมิครอนอย่างรวดเร็ว แต่ด้วย

สำานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะ

กรรมการจัดงาน จึงมีความจำาเป็นต้องปรับรูป

แบบกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เป็นการวิ่งแบบ 

Virtual Run ทั้งหมด และถ่ายทอดสดผ่าน

ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.

com/KaoDuayDham ซึ่งบรรยากาศเป็นไป

อย่างคึกคัก เหล่าศิลปินดารา เซเลบริตี้ ต่าง

ร่วมใจตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาร่วมงานบุญ งาน

นี้ก็ทำาเอาดารานักแสดงหนุ่มอย่าง “แอนด์

ดรูว์-กรเศก” สุดภูมิใจที่ได้มีโอกาสใช้แรงกาย

แลกบุญเพื่อช่วยเหลือ 17 โรงพยาบาล  

โดย “แอนด์ดรูว์-กรเศก” กล่าวว่า 

“วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นวันที่ดีที่

ผมได้มีโอกาสได้มาทำาในสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่น

ตั้งใจ ซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะ เมื่อ

ผมคิดว่าเราทำาเพื่อใคร เพราะผมใช้แรงกาย

ของผมแลกมันมา ตื่นมาวิ่งออกกำาลังกาย

และยังได้ทำาบุญช่วยเหลือ 17 โรงพยาบาล

ในพระอุปถัมภ์ เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์

ที่มีความจำาเป็นในการฉุดช่วยระบบหายใจ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำาคัญ ขอบคุณ

กิจกรรมก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 5 ที่ทำาให้ผม

ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับ ขอให้

มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในทุกปีผมจะไม่พลาด

แน่นอน”.  

เหมือนฝันได้รับเลือกให้เป็น‘แอเรียล’

interthaipost69@gmail.com

ก่อนหน้านี้มีข่าวเปิด

ตัวแฟน และมีการคุกเข่าขอ

แต่งงานที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

แต่ก็ไม่ได้พัฒนาไปต่อ ทำาเอา

สาวเฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เต

จะสา เวศซ์ ยอมรับว่าเข็ด

และจำา ไม่เอาอีกแล้วกับการ

เปิดตัวแฟนก่อน โดยล่าสุดเจ้า

ตัวเปิดใจในรายการ “เผ็ดมันส์

บันเทิงอันคัท” ช่อง 8 ว่ามีคน

คุยใหม่ แต่ขอยังไม่เปิดตัว 

“โสดไหม ก็ตอบแบบดารานั่นแหละ คำาตอบนี้ที่เราก็รู้

กันอยู่ กำาลังศึกษาดูใจกัน คำาตอบนี้รู้กันทั่ว

บ้านทั่วเมืองละเนอะ คือดีนะ เหมือนเขาคุย

ด้วยเหตุผล ทีนี้มันก็เลยคุยกันง่าย มีอะไรก็

เคลียร์จบเข้าประเด็น การปรับตัวมันไม่ได้

ยาก มันไม่ได้แบบมีดรามาก่อน บางทีมันมี

เรื่องเสียใจ อย่างนี้มันไม่โอเค เราคุยกันด้วย

เหตุผล มันคุยกันง่ายแบบนี้ โอเคเราทำาตรง

นี้ เธอไม่สบายใจ เราโอเค เราทำาได้ไหม เรา

ทำาไม่ได้ เราคุยกันได้แบบน้ี อันน้ีเขาเปล่ียนตัว

เอง ไม่ได้ก็คุยกัน เราเองก็จะได้โอเคทำาใจ ได้

รู้จะได้ชินอะไรแบบน้ีค่ะ จริงๆ ดูเขามานาน

อยู่เหมือนกัน ดูมานานมากๆ ก็ถึงได้โอเคเปิด

หน่อยนึง เราเข็ดแล้ว เมื่อก่อนเราเปิดก่อน

ผู้ชายไง เป็นไงล่ะ คร้ังน้ีเราก็เปิดมาขนาดน้ี

แง้มๆ ไว้ ถ้าเกิดคุณอยากให้เราเปิดเต็มท่ี คุณ

ก็ต้องเปิดฝ่ังคุณด้วยแบบน้ี ตอนน้ีต้องดูต่อไป 

เพราะเป็นเรื่องของอนาคต ไม่ต้องถามหนูค่ะ”.

‘เฌอเบลล์’แย้มมีคนคุยใหม่ 

รอฝ่ายชายเปิด-เข็ดรักเก่าพัง

สปาย, เคลลี่, แอนด์ดรูว์, กรเศก



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๕๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายธนโชติ เขียวคา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายธนโชติ เขียวคา 

นายสันติภาพ 

ศรีวรสาร 

นายไชยวัฒน ศรีวรสาร

๑๒,๙๖๑.๘๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔

-

๒ เงินสด - นายธนโชติ 

เขียวคา/นางสาว

วิลาวัลย อุน 

๑๔๒,๔๕๙.๒๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี

นครพนมเลขที่บัญชี ๙๘๔๒๓๖๙๘๑๑ 

ช� อบัญชี นายธนโชติ เขียวคา

- นายธนโชติ เขียวคา ๕๖,๙๐๙.๙๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากเผ� อเรียก ธนาคาร

ออมสิน สาขาทาอุเทนเลขที่บัญชี 

๐๒๐๐๘๙๘๑๐๗๕๖ ช� อบัญชี 

นายธนโชติ เขียวคา

- นายธนโชติ เขียวคา ๑๐,๑๗๑.๖๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๒๒,๕๐๒.๖๗ บาท (สองแสน

สองหม� นสองพันหารอยสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายธนโชติ เขียวคา กับพวก

(นายปติพงษ นวลเล� อน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๕/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสมโชค หลําพร้ิง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม 

เลขท่ีบัญชี ๖๐๘-๒-๘๑๑๐๐-๙ ช� อบัญชี 

นายตะวัน คุณแสง 

- นายตะวัน 

คุณแสง

๖๕,๗๔๙.๖๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖๕,๗๔๙.๖๓ บาท (หกหม� นหาพัน

เจ็ดรอยส่ีสิบเกาบาทหกสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสมโชค หลําพริ้ง กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายนวพล เขียวสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

พนักงานเจาหนาที่

(นายนวพล เขียวสงา)

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

SIWILAI แบรนดคอนเซ็ปตไทยที่มุง

สรางสรรคไปขางหนาเพ� อตอบโจทยไลฟสไตล

ที่ ไมหยุดนิ่งของคนยุคใหม ประกอบดวย 

SIWILAI Store มัลติแบรนดคอนเซปทสโตร

ที่รวบรวมเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ชื่อดังทั้งไทย

และตางประเทศ อีกทั้งยังเปนเดสติเนชั่น

แหงแฟชั่นและอาหาร ในบริเวณเดียวกันกับ 

SIWILAI Café ที่ใหความสําคัญกับรสชาติ

และวัตถุดิบทองถิ่นที่ดีที่สุด SIWILAI CITY 

CLUB และ SIWILAI SOUND CLUB โซ

เชียลคลับ ที่รวบรวมดนตรีและไลฟสไตล ใน

บรรยากาศที่เหมาะสําหรับการพบปะ และ

เช� อมตอประสบการณใหมอีกกาวของ SIWILAI 

Café สูคาเฟคอนเซ็ปตใหม ในสไตล Grab 

and Go ที่เปรียบเสมือนเปนแหลงชารจพลัง

ที่สะดวกและรวดเร็วสําหรับคนทํางานรุน

ใหม ในช� อ THE ENERGY STATION

ประสบการณท่ี THE ENERGY STATION 

ยังคงรักษาเอกลักษณของวัฒนธรรมกาแฟ

ของ SIWILAI Café ในการคัดสรรเมล็ดกาแฟ 

และกรรมวิธีการผลิตจากแหลงปลูกตางๆ 

ในภาคเหนือของประเทศไทย ท่ีจะผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนไปตามฤดูกาล ในรูปแบบ Speed Bar 

พร้อมมอบประสบการณ์ทางการดื่มกาแฟ

ในมิติใหมกับ Coffee In Good Spirits จาก 

Specialty Coffee ดวยการผสมผสานศาสตร

ของบารเทนเดอรและบาริสตาเขาดวยกัน 

พรอม Cocktail และ Mocktail ที่ปรับสูตร

เพ� อบูสทความสดช� นได ในระหวางวัน ไป

จนถึงหลังเลิกงาน

รวมถึงอาหารที่ เนนความสดใหม

จากแหลงวัตถุดิบที่ดีที่สุด ดวยคุณภาพและ

ประโยชนท่ีครบครัน ไฮไลทเมนูท่ีพลาดไมได

คือ Tramezzino (ทราเมซซิโน) แซนดวิช

ที่พรอมชารจพลังดวยไสหลากหลายชนิด 

มีใหเลือกถึง 15 เมนู ประกอบดวยวัตถุดิบ

พรีเมี่ยมจากแหลงตนกําเนิดอยางประเทศ

อิตาลี อาทิ พารมาแฮม และมอรตาเดลลา 

ในสวนของวัตถุดิบสดมาจากการสนับสนุน

ผลิตภัณฑทองถิ่นที่ผานการคัดสรรมาเปน

อยางดี พรอมเมนูวีแกน สลัดผักออรแกนิค 

น้ําสลัดโฮมเมด และกราโนลาสูตรพิเศษ

สําหรับสายสุขภาพ

ผานการออกแบบโดย THINKK STUDIO 

ดีไซเนอรรุนใหมของไทย ที่สรางช� อระดับโลก 

ในสไตลสํานักงานเกาแตยังคงความรวมสมัย

ที่สะทอน DNA ของ SIWILAI โดดเดนดวย

งานศิลปะของศิลปนไทย กิติกอง ติลกวัฒโนทัย 

ดวยสีสันอันสดใสของธรรมชาติอยาง ทองฟา 

ทะเล ภูเขา และแสงอาทิตย พรอมระบบ

SIWILAI CAFÉ ผุดแหลงชารจพลังแหงความสรางสรรค ในคาเฟคอนเซ็ปตใหม THE ENERGY STATION

ชั้นวางของจาก Vitsoe โดย Dieter Rams 

นักออกแบบช� อดังชาวเยอรมัน ซึ่งเนนการ

ลดทอนองคประกอบท่ีไมจําเปน แตยังสามารถ

ประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย คอนเซ็ปต

การจัดวางใน สไตล Grab&Go ที่สามารถ

เดินเขามาสั่งเคร� องด� มแกวโปรด พรอม

ทราเมซซิโน�และเมนูโฮมเมดที่ทําสดใหมทุกวัน

สะดวกตอการรับประทานและงายตอการนํา

กลับไปลิ้มรสความอรอยตอที่ทํางานในชวง

เวลาเรงรีบ 

ทําให THE ENERGY STATION เปน

สถานีเติมพลัง ท่ีผสาน Working และ Lifestyle 

ที่ยกระดับการใชชีวิตวิถีใหม ทามกลาง

บรรยากาศที่เต็มไปดวยสีสันของศิลปะ และ

ความสุนทรียะดวยการด� มด่ํากาแฟ เคร� องด� ม 

และอาหาร ไปพรอมๆ กัน THE ENERGY 

STATION พรอมใหบริการทุกวัน เวลา 8.00 น. 

– 19.00 น. ณ ชั้น G อาคารเซ็นทรัลชิดลม

ทาวเวอร 

"ฟวเจอรพารค” มอบกระเชาแสดงความยินดีในโอกาสเขารับตําแหน�งอธิบดีกรมประมง 

ณัฐรินทร พยุงวงศ รองกรรมการผูจัดการสายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ เขามอบกระเชา

แสดงความยินดีแก เฉลิมชัย สุวรรณรักษ ในโอกาสเขารับตําแหน�ง อธิบดีกรมประมงคนใหม 

และเน� องในโอกาสวันขึ้นปใหม โดยมี คณะผูบริหารศูนยการคาฟวเจอรพารค รวมแสดง

ความยินดี ณ กรมประมง

‘เอส แอนด พี’ รวมกับ ‘โครงการแยกขวด ชวยหมอ’ สงตอขวดพลาสติกไมใชแลว 

เพ� อผลิตชุดPPE แดบุคลากรทางการแพทย     มณีสุดา ศิลาออน ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

ความยั่งยืนและส� อสารองคกร บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท สงมอบขวดพลาสติกไมใชแลว

จากโครงการ “ขวดนี้ ไมใช...เราขอนะ” ผานโครงการ “แยกขวด ชวยหมอ” พรอมสนับสนุน

คาผลิตชุด PPE แดบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 200 ชุด มูลคา 

90,000 บาท โดยมี แพทยหญิงสุมิตษ์ิตรา ปยะณัตด์ิพูล รองผูอํานวยการดานพัฒนาทางการแพทย 

(ที่2 จากซาย) และ แพทยหญิงอารยา บุญยะลีพรรณ ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี  

(ซายสุด) เปนผูแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 

กําหนดจัดงานนําเสนอผลงานใน “โครงการ

ถายทอดองคความรูและประกวดแนวคิด

และนวัตกรรมดานน้ําบาดาล เพ� อสรางเครือ

ขายทองถิ่นตนแบบ ดานการบริหารจัดการ

น้ําบาดาลอยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 12-14 

มกราคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน 

(Zoom Meeting) โดยกําหนดใหมีพิธีเปดงาน 

ในวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 

10.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล เปนประธานในพิธีเปดงาน

โดยภายในงานจะจัด “กิจกรรมการ

ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมดานนํ้า

บาดาล (GROUNDWATER INNOVATION 

CHALLENGE)” ผานระบบออนไลน มี

วัตถุประสงคเพ� อสรางรูปแบบเครือขายทอง

ถิ่นตนแบบดานการจัดการทรัพยากรน้ํา

บาดาล รวมถึงผลักดันใหเกิดการสรางสรรค

นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา

บาดาล โดยมุงเนนขยายองคความรู ไปยัง

ชุมชน และเครือขายทองถิ่น อาทิ สถาบัน

การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ผูใชน้ําบาดาล ตลอดจนสรางเครือขายและ

ระบบฐานข อมู ล เครื อข ายการจั ดการ

ทรัพยากรน้ําบาดาลอยางมีสวนรวมและเปน

ระบบ  ซึ่งงานในครั้งนี้ ไดรับความสนใจจาก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือขาย

ผูมีสวนไดสวนเสีย จัดทีมเขารวมกิจกรรม

มากถึง 38 ทีม โดยทุกทีมจะไดมีโอกาสนํา

เสนอแนวคิดและผลงานตอคณะกรรมการ  

ทั้งนี้ ภายในงานไดรับเกียรติจากคณะ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ทั้ง 5 

ทานรวมเปนคณะกรรมการในการตัดสิน 

ไดแก นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู ผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานนโยบายและแผน (งานทรัพยากร

นํ้าบาดาล) ดร.ทัศนีย เนตรทัศน ผูอํานวยการ

กลุมวิจัยและพัฒนางานอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรน้ําบาดาล ดร. นงรัตน อิสโร 

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดร.ณัฐวิญญ 

ชวเลิศพรศิยา ผูอํานวยการโครงการ Industrial 

Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ อาจารยคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สําหรับทีมผูเขาประกวดที่มีการนํา

เสนอผลงานโดดเดน และไดรับการพิจารณา

คะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีมนอกจากจะไดรับเงิน

รางวัลรวมมูลคากวา 200,000 บาทแลว  

แนวคิดจากทั้ง 5 ทีมจะยังถูกนําไปพัฒนา

ตอยอด เพ� อสรางผลงานตนแบ[แนวทางและ

นวัตกรรมดานทรัพยากรน้ําบาดาลอีกดวย   

สําหรับผูที่สนใจติดตามรายละเอียด

การประกวดไดทางเพจช� อ สวนฝกอบรม 

สํานักบริหารกลาง วิทยาลัยน้ําบาดาลประชา

รักษ หรือโทรสอบถามไดที่ 0-2666-7164

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดกิจกรรมการประกวด

แนวคิดและนวัตกรรมดานน้ําบาดาล เฟนหาทีมตนแบบ ผานระบบออนไลน

ภูมิพิสิษฏพงศ  วรเศรษฐการกิจ 

กรรมการบริหาร บริษัท บุญภา 2020 จํากัด 

(SCA) เปดตัวโครงการ “ออริจิ้น สมารท 

คอมเพล็กซ บางนา” ซ่ึงเปนการรวมมือระหวาง

ตระกูลสวาทยานนท และตระกูลวรเศรษฐการกิจ

ที่มีประสบการณในวงการอสังหาริมทรัพย

มายาวนาน โครงการมิกซยูสออฟฟศ-

คาปลีก-คอนโด “ออริจิ้น สมารท คอมเพล็กซ 

บางนา” เปนโครงการที่ตอบโจทยไลฟสไตล

คนรุ่นใหม่ชื่นชอบความสะดวกสบายตั้งอยู่

เดอะ โปเกมอน คอมพานี ฉลองครบ

รอบ 25 ป โปเกมอนเทรดด้ิงการดเกม จัดงาน 

25th Year Pokémon TCG Exhibition ให

แฟนโปเกมอน และนักเลนการดเกมชาวไทย

ไดสัมผัสใกลชิด โปเกมอนเทรดดิ้งการดเกม

ในหลากหลายรูปแบบครั้งแรกในไทย  ใหได

ต� นตาต� นใจไปกับนิทรรศการโปเกมอนการด

เกมท่ีรวมไวครบทุกซีรีสของเวอรชันภาษาไทย 

และการจัดแสดงภาพการดตนฉบับ พรอม

ลุนและสนุกกับกิจกรรมนําการดเกามาแลก

การดใหมดวยวิธีการสุม (1 คน / 1 สิทธิ์) 

อีกทั้งยังไดเปดโอกาสให ไดสัมผัสการเลน

เกมโปเกมอนใหมลาสุด Pokémon Brilliant 

Diamond บน Nintendo Switch เก็บทุกภาพ

โมเมนตสุดประทับใจ กับพิคาชูสุดคิวท ในชวง 

Meet&Greet ชอปปงสินคาลิขสิทธิ์โปเกมอน

รวมถึงกิจกรรมพิเศษจากเกม Pokémon GO 

ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

ผุดโปรเจ็คใหม “ออริจิ้น สมารท คอมเพล็กซ บางนา”

บนทําเลใจกลางของยานบางนา เปนทําเลที่

มีศักยภาพ อาทิโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง 

ชวงลาดพราว-สําโรง , โครงการรถไฟฟา

รางคูขนาดเบา บางนา-สุวรรณภูมิ เปน

โครงการที่อยู อาศัยผสมผสานระหวาง

คอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพยเพ� อการ

ลงทุน (Investment Property) แบบ Freehold 

สูง 26 ชั้น จํานวน 774 ยูนิต โดยมีการเปด

จองโครงการในป 2565 

ไดตั้งแตวันที่  7-16 มกราคมนี้   ชั้น 6 โซน

เซ็นทรัล คอรท ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ซื้อบัตรผานประตูไดที่หนางาน ราคาทานละ 

100 บาท รับทันทีการด Promo ฉลอง 25 ป 

แบบสุม 1 ซอง โดยสุมจาก 3 แบบ คือ 

ลิซารดอน  ฟุชิกิบานะ หรือ คาเม็กซ  และ 

การดชุดเสริม (Booster Pack) ชุด เทพเวหา 

จํานวน 3 ซอง (คละแบบ) มูลคา 147 บาท

พิเศษสุด! โปเกมอนแฟนชาวไทย 

สามารถสั่งจองลวงหนา (Pre-Order)* สินคา

ที่ระลึกตุกตาพิคาชู ฉลอง 25 ป สองดีไซน

พิเศษ ซึ่งมี 2 ขนาด คือ ตุกตาพิคาชู ขนาด 

9 น้ิว ราคา 910 บาท และ พวงกุญแจพิคาชู 

ขนาด 5.5 น้ิว ราคา 680 บาท โดยมีคาจัดสง 

แบบลงทะเบียน 50 บาท และ EMS 70 บาท 

โดยสามารถสั่ งจองและจายเงินภายใน

งานเทานั้น โดยสินคาจะเริ่มจัดสง ตั้งแต

แฟนโปเกมอนเฮ !!เดอะ โปเกมอน คอมพานี ฉลองครบรอบ 25 ปโปเกมอนเทรดดิ้งการดเกม

กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป *สินคาพรีออเด

อรสามารถสั่งจองไดจนกวาของจะหมด

งาน 25th Year Pokémon TCG Exhi-

bition จัดขึ้นภายใตมาตรการรักษาระยะหาง 

โดยกําหนดใหผูเขารวมงานสวมหนากาก

อนามัยตลอดการเขารวมนิทรรศการ พรอม

จัดวางเจลแอลกอฮอลลางมือประจําจุด

ตางๆ ในงาน ซึ่งขอความรวมมือผูเขารวม

งานทุกทาน เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฯ

จํานวน 2 เข็ม เพ� อแสดงตอเจาหนาที่ ณ 

บริเวณงาน โดยสามารถแสดงเอกสารรับรอง

ผานแอปพลิเคชัน หมอพรอม หรือ เอกสาร

รับรองอ� นๆ

แฟนโปเกมอน และนักเลนการดใน

ตางจังหวัดเตรียมพบกับความสนุกในงาน 

25th Year Pokémon TCG Exhibition ไดที่ 

เซ็นทรัล โคราช ลานกิจกรรมชั้น 1 ระหวาง

วันที่ 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2565 

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ลานโปรโมชั่น 

ชั้น 1 ระหวางวันที่ 18 - 27 กุมภาพันธ 

2565 สนใจดูรายละเอียดขอมูล วันและเวลา

ของกิจกรรมเพิ่มเติมไดที่ https://card25th.

portal-pokemon.com/  หรือ https://www.

facebook.com/PokemonTCGTH
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ความรูสึกของหลายคนที่กําลังติดตาม

การประกาศตัดสินผลงานการจัดทําวีดิทัศน

ถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการอัน

เน� องมาจากพระราชดําริ และการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ จ.นครศรีธรรมราช ของ

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โครงการ คาย

เยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ  (RDPB CAMP) 

รุนที่ 11 ประจําป 2564 ณ อาคารสํานักงาน

โครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ แขวง

บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เม� อวันที่ 11 

ธันวาคม 2564 ที่ผานมา ผานระบบออนไลน

ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม (New Normal)  ซ่ึงเปน

พิธีปดโครงการฯ ผานทางแอปพลิเคชันซูม 

(ZOOM) ซ่ึงมีทีมเยาวชนจากสถาบันการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 20 ทีม 

รวมท้ังส้ิน 80 คน และเจาหนาท่ีสํานักงาน กปร. 

เขารวมพิธีปดในครั้งนี้ ตางรวมลุนและให

ความสนใจอยูไมนอยวาจะมีทีมใดบางท่ีไดรับรางวัล  

นายปวัตร นวะมะรัตน รองเลขาธิการ 

กปร. เปดเผยภายหลังเปนประธานในพิธีฯ วา 

“คายเยาวชนฯ ประจําป 2564 นี้เปนการจัด

กิจกรรมผานระบบออนไลนตามแนวทางชีวิต

วิถีใหม (New Normal) ซึ่งสํานักงาน กปร. 

ไดจัดขึ้นในทุกปนั้น ในสวนปนี้เกิดการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 

โควิด-19 เพ� อเปนการเวนระยะหาง จึงตอง

ช� นชมเยาวชน ยุค New Normal ตอยอดงานสืบสานพระราชดําริ

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาเป็น

เคร� องมือในการจัดกิจกรรม ซึ่งเยาวชนก็คุนเคย

กันอยูแลว เปนการจัดกิจกรรมผานทางแอป

พลิเคชันซูม (ZOOM)”  

ท้ังน้ี ยังกลาวเพ่ิมเติมดวยวา โครงการฯ น้ี

เยาวชนจะไดเรียนรู ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทาน

พระราชดําริไว และการสืบสาน รักษา ตอยอด

พระราชปณิ ธ านของพระบาทสม เด็ จ

พระเจาอยูหัว โดยรวมกันผลิตส� อในรูปแบบ

คลิปวีดิโอ เพ� อนําเสนอองคความรูตามแนว

พระราชดําริที่สามารถนําไปใชประโยชนตอย

อดขยายผลในสถาบันการศึกษาและชุมชนตอ

ไปดวย

“ยินดีกับทีม Gen A จิตอาสาเปล่ียนแปลง

ชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ที่ ไดรับรางวัลชนะเลิศในป 2564 และขอ

ชื่นชมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมฯ 

ที่ถายทอดแนวความคิดใหแก

เยาวชนจนเขาใจและเขาถึง

พระราชดําริ ตลอดถึงประโยชน

ที่จะไดรับของสังคมสวนรวม

ไดอยางชัดเจน โดยถายทอด

ผานคลิปวีดิโอท่ีเยาวชนผลิตข้ึน 

ซึ่งคลิปเหลานี้จะนําออกเผย

แพรสูสังคมตอไป” นายปวัตร 

นวะมะรัตน รองเลขาธิการ 

กปร. กลาว

สําหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการ

ในรางวัลอ� น ๆ ผลปรากฎวา รางวัลรองชนะเลิศ 

เปนของทีมเยาวชน “รักษถ่ินดินแดนเมืองแปะ” 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ทีม Believe 

Changes จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

ทีม กสศ.เกษตรปนสุข จากวิทยาลัยชุมชนยะลา  

และรางวัลชมเชยเปนของทีม LPRU สืบสาน

ปณิธานงานของพอ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  ทีมรากไทร จากมหาวิทยาลัยนอรท

กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  ทีมนักพัฒนาตัวนอย 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ทีมรามฯ 

รักษปา ม.รามคําแหง จากมหาวิทยาลัย

รามคําแหง วิทยาเขตบางนา ทีม PTU green 

society ปทุมธานีสังคมสีเขียว จากมหาวิทยาลัย

ปทุมธานี และทีม SW Team จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผูอํานวยการ

สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา วันเด็ก

แหงชาติป 2565 ขอเชิญชวนผูปกครองและ

สังคมปรับแนวคิดเลี้ยงดูเด็กใหเปนการเลี้ยง

ดูเชิงบวก โดยมุงพัฒนาทักษะใหเหมาะสม

ตามวัย ไมใชความรุนแรงที่มาจากความเช� อ 

“รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” ซึ่งมีสวนสราง

บาดแผลในหัวใจเด็ก โดยผลสํารวจสถานการณ

เด็กและสตรีในประเทศไทย 

ป 2562 ( Multiple Indicators 

Cluster Survey : MICS) ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา 

ผูปกครองรอยละ 58 เช� อ

วาการลงโทษเด็กทางรางกาย

เปนเร� องจําเปนในการเลี้ยงดู

เด็ก สงผลใหเกิดการลงโทษ

ทางกายและคําพูดที่รุนแรง

จนสรางบาดแผลในจิตใจตอ

เด็กในระยะยาว ซ่ึง สสส. สงเสริม

วันเด็กแหงชาติ 2565 ผลสํารวจ พบ ครอบครัวรอยละ 58 เช� อวา การลงโทษลูกยังจําเปนสูง 

สสส. ชวน ผูปกครอง หยุดความเช� อ “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” สงเสริมเลี้ยงลูกเชิงบวก พัฒนาทักษะ ใหอิสระเด็ก กลาคิด-กลาถาม-กลาทํา สรางการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

การเลี้ยงลูกเชิงบวกเพราะจะทําใหเด็กรับมือ

กับปญหา กลาคิด กลาถาม และกลาทํา 

สามารถใชศักยภาพที่มีบมเพาะความคิด

สรางสรรค สรางสุขภาวะ และมีศักยภาพ

ชวยพัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีได

นางสาวณัฐยา กลาวตอวา วัยเด็ก

เปนวัยแหงการสรางฐานทุนสุขภาพตลอด

ชวงชีวิต (Life Long Health) เปนโอกาส

ทองที่จะพัฒนาทักษะชีวิต ชวงที่เหมาะสม

คือ อายุ 0-6 ป เพราะสรางใหมีสุขภาวะดี

รอบดานไดงายกวา โดย สสส. มีเปาหมาย

ผลักดันแนวทางการเลี้ยงดูเด็กใหเหมาะสม

กับโลกยุคใหม ปรับความคิดผูปกครองให

เขาใจเด็กยุคปจจุบัน ดวยการสนับสนุนพื้นที่

การเรียนรูสําหรับเด็กและครอบครัว (Learning 

Space) เนนใหเปนพื้นที่เลนและกิจกรรม

สรางสรรค และชวยพัฒนาแนวคิดและทักษะ

การเลี้ยงดูเด็กยุคใหมใหแกครูและผูปกครอง

เชื่อมโยงสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยใน

ชุมชนจนเกิดเปนสภาวะที่เหมาะสมในการ

พัฒนาเด็กท้ัง 4 มิติ (Head-Heart-Hand-Health) 

โดยผูปกครองสามารถเขาไปศึกษาเรียนรู

ไดที่ เว็บไซต https://happinet.club/ และ 

เฟซบุก Happinet Club

“วันเด็กแหงชาติปนี้อยากเห็นเด็ก

ทุกคนไดรับการคุมครองดูแลใหเติบโตอยาง

อยูรอดปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง

ทั้งหมดเปนหนาที่ของผู ใหญทุกคนไมวาจะ

อยูในบทบาทใด อยากย้ําวาเราควรเลี้ยงดู

เด็กโดยไมทําใหเกิดบาดแผลทั้งทางกาย

และใจ ไมเลี้ยงดูดวยความเช� อวารักวัวให

ผูกรักลูกใหตี ก็จะชวยปูพื้นฐานจิตใจที่ดีให

แกเด็ก เปนฐานทุนที่เด็กจะพัฒนาตอยอด

เพ� อเติบโตเปนคนที่มีสุขภาวะและเปนกําลัง

สําคัญของสังคมสูงวัยในอนาคต” น.ส.ณัฐยา 

กลาว

งาน Expo Riva Schuh & Gardabags 

เป นหนึ่ ง ในงานจั ดแสดงสิ นค า ระดั บ

นานาชาติที่สําคัญที่สุดสําหรับสินคาประเภท

รองเทาและเคร� องหนัง โดยครั้งนี้คณะผูจัด

งานแสดงสินคาและการประชุม Riva Schuh 

& Gardabags รวมกับสถานเอกอัครราชทูต

อิตาลี ประจําประเทศไทย และสํานักงาน

พาณิชยอิตาเลียน ประจําประเทศไทย ได

จัดกิจกรรมใหความรูในหัวขอ “การออกแบบ 

นวัตกรรม และความย่ังยืนของสินคาเคร� องหนัง

อิตาลี” เพ� อเตรียมรับศักราชใหมของงาน

ที่จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 - 18 มกราคม 

2565 ณ Riva del Garda 

ประเทศอิตาลี และนําเสนอ

ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจรองเทา

แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ห นั ง ข อ ง

ประเทศไทยตอชาวอิตาเลียน 

อันเปนโอกาสสําคัญทาง

ธุรกิจที่จะนําพาผูผลิตและ

ผูบริโภคจากทั่วทุกมุมโลก

มาพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด 

เทรนด และทิศทางในอนาคต

รวมกัน โดยมุงกระชับความ

สัมพันธระหวางไทยและ

อิตาลี พรอมท้ังมีผูรวมบรรยาย 

และผูเขารวมฟงในงานสัมมนาออนไลนเปน

จํานวนมาก

ลอเรนโซ กาลานติ เอกอัครราชทูต

อิตาลี ประจําประเทศไทย กลาววา ในโลก

ยุคดิจิตัลเช่นปัจจุบันนับเป็นเรื่องที่ดีมากที่

ผูคน ไมวาจะจากประเทศไทย หรืออิตาลี 

สามารถพบและกระชับความสัมพันธกันบน

ออนไลน ได และเปนโอกาสที่ดีอยางยิ่ง

สําหรับผูประกอบการในไทยดวย โดยประเทศไทย

มี GDP สวนใหญมาจากการทองเที่ยวและ

สงออก แตโรคระบาดโควิดสงผลกระทบตอ 

GDP อยางมาก ซึ่งประเทศไทยกําลังเริ่ม

สาํนกังานพาณชิยอติาเลยีน ประจาํประเทศไทย 

ชวนเปดมุมมองตลาดเคร� องหนังไทย มุงกระชับความสัมพันธไทย-อิตาลี

เปดประเทศ เปดประตูสูการฟนตัว จึงเปน

สัญญาณที่ดีที่ทําใหหลายคนกําลังจับตามอง

ประเทศไทยซึ่งไดดําเนินการดึงการลงทุน

จากตางประเทศเขามาในดานนวัตกรรมตาง ๆ 

เชน 5G เพราะฉะนั้นในปนี้ประเทศไทย

จึงเริ่มมีการฟนตัวอยางคอนขางน�าสนใจ 

สําหรับการนําเขาและการสงออกระหวาง

ประเทศไทยและอิตาลีนั้นก็มีตัวเลขที่สูงขึ้น 

ทําใหเรามีความหวังวาน�าจะมีการฟนตัว

ที่เร็วกวาที่คาดไว ทานผูอํานวยการของ

สํานักงานพาณิชยอิตาเลียน ประจําประเทศไทย 

หรือ ITA ก็เล็งเห็นวาคนไทยรักในเคร� องหนัง 

อาหาร และวัฒนธรรมของอิตาลีเปนอยางมาก 

แตคนไทยมักจะใหความสนใจแตแบรนดที่

เปนที่รูจักอยูแลว ดังนั้น งาน Expo Riva 

Schuh & Gardabags จึงเปนโอกาสสําคัญ

สําหรับผูประกอบการชาวไทยที่จะเขามา

สัมผัสรับรูถึงเทรนดใหมๆ รับรูถึงความเปน

เลิศของอิตาลี การใชวัสดุท่ีดีเลิศและดีไซนที่

สวยงาม ซึ่งถือเปนจุดแข็งของอิตาลีที่ควร

คาอยางยิ่งที่จะทําใหเปนที่รูจักมากขึ้นครับ

จูเซปเป ลามัคเคีย ขาหลวงพาณิชย 

สํานักงานพาณิชยอิตาเลียน ประจําประเทศไทย 

กลาวเสริมวา ผมอยากจะแนะนําใหรูจักมุม

มองของตลาดไทยใหมากข้ึน ท้ังแนวโนม ทิศทาง

และขอมูลหลัก ๆ เชน แบรนดที่ประสบ

ความสําเร็จในประเทศไทย ที่จะเปนโอกาส

เปดกวางใหกับแบรนดอิตาลีจํานวนหนึ่งที่

ยังไมรู จักตลาดไทยมากพอ โดยงานนี้เปน

สวนหนึ่งที่ทําใหชาวอิตาลีรูจักตลาดไทยได

มากขึ้น แฟชั่นและดีไซนของประเทศอิตาลี

ถือเปน Top of mind ของผูบริโภคชาวไทย 

เปนสินคาระดับแนวหนาที่มีคุณภาพสูง ยิ่ง

ถาเปนสินคาที่เขียนวา made in Italy ก็จะได

รับความสนใจจากผูบริโภคชาวไทยอยางมาก 

ดี ไซ เนอร ชาวอิ ตาลี ทํ า ง านและสร า ง

ประวัติศาสตรเชิงวัฒนธรรมใหพวกเราได

เปนที่รูจักระดับโลกจากความสามารถที่พวก

เขาสรางสรรคขึ้น ประเทศอิตาลีเปนผูนํา

เขากระเปารองเทามาขายในประเทศไทย 

เปนอันดับ 2 รองจากจีน ทางเรามีโครงการ

ที่จะสนับสนุนและพรอมชวยเปดมุมมอง

ตลาดไทยใหกับบริษัทจากอิตาลีมากมาย วา

ประเทศไทยไมได ใหคุณคาและใหพื้นที่กับ  

แบรนดใหญ ๆ เทานั้น แบรนดขนาดกลาง

และเล็กก็ยังมีโอกาสที่จะเขามาทําธุรกิจได

เชนกัน ผมขอเชิญชวนทุกทานไปรวมงาน 

Expo Riva Shuch & Gardabags ที่จะจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 15 - 18 มกราคม 2564 ทาง

ตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณ Riva 

del Garda บนชายฝงของทะเลสาบการดา 

ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดของอิตาลี 

ดวง โปษยานนท ผูอํานวยการ DP 

Education ตัวแทนอยางเปนทางการของ

สถาบัน อิสติตูโต มารังโกนีประจําประเทศไทย 

กลาววา จากการวิเคราะหพฤติกรรมของ

ผูบริโภค  กลุมที่เปนที่น�าสนใจตอธุรกิจ

เคร� องหนัง และมีกําลังซื้อมากที่สุดในไทย

ตอนนี้คือกลุมคนที่ทํางานออฟฟศ โดยเฉพาะ

สาวออฟฟศคะ คนไทยชอบชอปผานหาง

สรรพสินคามาก รวมไปถึงการชอปผานชองทาง

ออนไลน และ E-Commerce โดยการเลือก

ซื้อผลิตภัณฑนั้น คนไทยจะชอบสินคาที่

ใชแลวใหความรูสึกดูดี และหรูหรา ยิ่ง

สถานการณ โควิด 19 ที่ทําใหพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงมาใชจายผานชองทาง               

E-Commerce มากยิ่งขึ้น ซึ่งรองเทาและ

กระเปาของแบรนด ไทยที่ ใชวัตถุดิบอยาง

หนังคุณภาพดีจะเปนตัวเลือกแรกที่คนไทย

เลือกซื้อ เพราะเปนวัตถุดิบคุณภาพที่คนไทย

ใหความสนใจมากที่สุด และคุณภาพคุมคา

คุมราคา รูปแบบสินคาที่ขายดีในไทยมักเปน

แบบคลาสสิก มีสัญลักษณหรือโลโกของแบรนด 

รูปทรง เชน ทรงเหลี่ยม และกลุมโทนสีออน 

เชน สีเบจ เปนตน เน� องจากสามารถใชงาน

ไดหลากหลายโอกาส หรือรูปแบบสินคาที่

เนนลูกเลนที่สนุกสนานแปลกตามีความโดด

เดนก็จะขายดี เพราะเปนที่สนใจเชนกันคะ

กิจกรรมสัมมนาออนไลน Expo Riva 

Schuh & Gardabags ยังไดรับเกียรติจาก

ผูประกอบการคนดังเขารวมกิจกรรม พรอม

แชรมุมมองจากดี ไซเนอรและเจ าของ

ธุรกิจเครื่องหนังที่ประสบความสําเร็จใน

ประเทศไทย เริ่มตนที่เซเลบสาวเกงอยาง 

ฝน-ชวมณฑ ปวโรดม จากแบรนด 

S’uvimol (สุวิมล) กลาววา รูสึกเปนเกียรติ

มากที่ ไดรับเชิญใหมาเปนสวนหนึ่งของงาน

ในครั้งนี้ สําหรับธุรกิจเคร� องหนังสําหรับ

ฝนเปนธุรกิจที่มีความตองการในตลาดสูง 

เพราะเคร� องหนังเปนสิ่งที่ใชไดนาน ยิ่งถา

มีแบรนดก็ยิ ่งเพิ่ม Statement โชวความ

เปนตัวของเราดวยวาเราแตงตัวสไตล ไหน 

ถือว่าเป็นเครื่องประดับชิ้นที่สําคัญและก็

เปน Functional Item สําหรับทุกคน สําหรับ 

S’uvimol (สุวิมล) เปนแบรนด Exotic Skin 

เราอยากมีหนังที่หลากหลายใหลูกคาได

เลือกสรร เราเปนแบรนดไทยแตวามีการนํา

เขาวัตถุดิบ Exotic Skin จากทั่วโลก เพราะ

เราก็อยากมั่นใจวาเรามีอะไรใหม ๆ มานํา

เสนอลูกคาอยูเสมอ แลวก็มั่นใจวาอิตาลี

ก็เปนประเทศที่มีวัตถุดิบดี ๆ ใหเรานํามาใช

เหมือนกันคะ

ตา-รรินทร ทองมา จากแบรนด O&B 

(โอ แอนด บี) กลาวปดทายวา ตาดีใจมาก

คะที่ ไดรับเชิญจากทางสํานักงานพาณิชย

อิตาเลียน ประจําประเทศไทย ใหรวมงานนี้ 

เพราะเราเรียนจบจากอิตาลีดวย อิตาลี

เขาเปนผูนําในดานอุตสาหกรรมแฟชั่น และ

คุณภาพของเคร� องหนัง โดยสินคาชนิด

ใดหรือแบรนดใดก็ตามที่มีตราปมวา Made 

in Italy ก็เหมือนเปนการการันตีแลววา

สินคานี้มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ในปจจุบัน

อุตสาหกรรมแฟชั่นโตขึ้นมากแบบกาว

กระโดด โดยเฉพาะในยุคดิจิตัล

แบบนี้ คนสรางแบรนดมีจํานวน

เพิ่มมากขึ้น ทําแบรนดออนไลน ขาย

ในชองทางตาง ๆ ซึ่งทําใหผูบริโภค

มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ไดเลือกซื้อสินคา

ท่ีดีไซนสวย มีคุณภาพ และราคาไมแพง

เมื่อเทียบกับการออกแบบที่สวยงาม

พิถีพิถัน และคุณภาพเกินราคา คิดวา

น�าจะสามารถเติบโตไปไดอีกมาก

เลยคะ

สํานักงานพาณิชยอิตาลีมีความยินดี

เปนอยางยิ่งที่จะเชิญชวนชาวไทย ไมวาจะ

เปนผูคาปลีก ผูนําเขา ผูจัดจําหน�าย บล็อกเกอร 

รวมถึง อินฟลูเอนเซอรทั้งหลายเขารวมงาน 

Expo Riva Shuch & Gardabags ที่จะจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 15 - 18 มกราคม 2565 ทาง

ตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณ Riva 

del Garda บนชายฝงของทะเลสาบการดา 

โดยผูที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ www.exporivaschuh.it
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14 บทความ-ต่างประเทศ

WHO คาดยุโรปเกินครึ่งติดโอมิครอนใน 2 เดือน

โคเปนเฮเกน • องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าประชากรเกิน

คร่ึงหน่ึงของยุโรปจะติดโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนภายใน

เดือนมีนาคมน้ี รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพุธท่ี 12 มกราคม กล่าว

ว่า คำาเตือนจากองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) มีออกมา

ในวันอังคาร ซ่ึงตรงกับวันครบรอบ 2 ปีท่ีทางการจีนยืนยันว่ามี

ผู้เสียชีวิตเพราะไวรัสโคโรนารายแรกของโลก ปัจจุบันประเทศ

ต่างๆ ท่ัวโลกกำาลังด้ินรนควบคุมการระบาดของสายพันธ์ุโอ

มิครอนท่ีแพร่เช้ือได้ง่ายข้ึน ภูมิภาคยุโรปกำาลังเป็นศูนย์กลาง

การระบาดรอบใหม่ท่ีน่าวิตก โดยมีจำานวนผู้ติดเช้ือและผู้เสีย

ชีวิตมากท่ีสุดในโลกขณะน้ี ข้อมูลท่ีรวบรวมโดยเอเอฟพีเผยว่า 

ช่วง 7 วันท่ีผ่านมา ยุโรปมีผู้ติดเช้ือรายใหม่เกือบ 8 ล้านคน 

ในวันอังคาร ฮานส์ คลูก ผู้อำานวยการดับเบิลยูเอชโอประจำา

ภูมิภาคยุโรป กล่าวว่า “สถาบันชี้วัดและประเมินผลด้าน

สุขภาพทำานายว่า มากกว่า 50% ของประชากรในภูมิภาคนี้

จะติดเชื้อโอมิครอนภายใน 6-8 สัปดาห์ข้างหน้า” 

อินโดนีเซียเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

จาการ์ตา • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า อินโดนีเซีย

เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้กับประชาชน

ในวันพุธที่ 12 มกราคม เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส

สายพันธุ์ โอมิครอน ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด แถลงเมื่อวัน

อังคารว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้

จ่าย จะฉีดให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงก่อน บูดี กูนาดี ซา

ดิกิน รัฐมนตรีสาธารณสุขอินโดนีเซีย กล่าวว่า วัคซีนเข็ม

กระตุ้นใช้วัคซีนครึ่งโดส เนื่องจากการศึกษาในประเทศพบ

ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันไวรัส รวมถึงการ

ขาดแคลนวัคซีนในประเทศ อินโดนีเซียใช้วัคซีนโควิด-19 ที่

ได้รับการอนุมัติให้ใช้ทั้งของไฟเซอร์, โมเดอร์นา, แอสตร้า

เซนเนก้าและวัคซีนซิโนแวคและซิฟิแวกซ์ของจีน เป็นวัคซีน

เข็มกระตุ้น โดยฉีดพร้อมกับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 

อินโดนีเซียตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้กับประชากร 208 ล้านคน 

จากประชากรทั่วประเทศ 270 ล้านคน แต่จากข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ

วัคซีน 2 โดสแล้วไม่ถึง 56% เมื่อวันอังคาร อินโดนีเซียมี

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 802 ราย เป็นจำานวนผู้ติดเชื้อราย

วันสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน

ซาอุฯ เผยแพร่ชื่อผู้ทำาผิดล่วงละเมิดทางเพศ

ริยาด • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธท่ี 12 มกราคมว่า ศาลเมือง

เมดินาในซาอุดีอาระเบีย มีคำาส่ังให้ตีพิมพ์ชื่อของจำาเลยท่ีศาล

ตัดสินลงโทษความผิดข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ เป็นคร้ังแรก

ท่ีมีการเผยแพร่ชื่อผู้กระทำาความผิดในคดีประเภทน้ี ภายใต้

กฎหมายใหม่ท่ีบังคับใช้ ผู้ต้องหารายน้ีชื่อยัสเซอร์ มุสลิม อัล-

อราวี ท่ีประกาศชื่อในหนังสือพิมพ์อุกาซ ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์

เอกชน เขาได้รับโทษจำาคุก 8 เดือน และปรับเงิน 5,000 ริ

ยาล หรือราว 44,439 บาท จากความผิดฐานสัมผัสจากด้าน

หลัง, ดูหม่ินทางวาจาและล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อ ซาอุฯ เร่ิมมี

กฎหมายลงโทษความผิดล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี 2561.

เมื่อคาซัคสถานลุกเป็นไฟ - ทหาร

รัสเซียรุดมาร่วมปราบผู้ประท้วง

กฤตของคาซัคสถานถึงกับมีรัสเซียได้รับคำาร้องขอ

ให้ส่งทหารไปช่วยปราบปรามผู้ประท้วงต้องถือว่า

เป็นประเด็นข่าวที่ร้อนแรงที่สุดข่าวหนึ่งในช่วงนี้

ทำาให้เรารู้จักองค์กรที่ชื่อว่า Collective Security 

Treaty Organization (CSTO) ที่มีรัสเซียเป็นพี่เบิ้มที่

เหมือนจะเป็นรูปแบบคล้ายกับ North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) ที่มีสหรัฐฯ เป็นหัวเรือใหญ่

CSTO เป็นการรวมตัวทางทหารของรัสเซียกับที่เคย

เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอีก 8 ประเทศในเอเชีย

กลาง

สมาชิกประกอบด้วย Russia, Armenia, Kazakhstan, 

Kyrgystan, Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus, 

Georgia

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีคาสซิม โจมาร์ต 

โทคาเยฟ ของคาซัคสถาน เปิดไฟเขียวให้กองกำาลังความ

มั่นคงที่รับมือกับผู้ประท้วงสามารถยิงสังหารฝ่ายต่อต้าน

รัฐบาลได้ “โดยไม่ต้องยิงเตือน”

หลังเกิดความไม่สงบในประเทศมา 1 สัปดาห์ มีผู้

เสียชีวิตแล้วกว่า 160 คน ถูกจับแล้วกว่า 8,000 คน 

รัฐบาลบอกว่าที่สั่งให้ยิงทิ้งผู้ประท้วงได้ เพราะอ้าง

ว่ามี “ผู้ก่อการร้าย” แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาล

ผู้นำาคาซัคสถานประกาศผ่านการถ่ายทอดทาง

โทรทัศน์ว่า “ผู้ก่อการร้ายติดอาวุธ” ยังคงเดินหน้า “บ่อน

ทำาลายประเทศและทรัพย์สิน” รวมทั้งใช้อาวุธต่อพลเรือน

ต่อไป 

แถมยังมีข้อกล่าวว่าหาผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้กำาลังต้องการ

จะ “ก่อรัฐประหาร” เพื่อโค่นรัฐบาลปัจจุบันด้วย

จึงอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถ 

“ยิงทิ้ง” อีกฝ่ายได้ โดยไม่ต้องมีการเตือน

ประธานาธิบดีโทคาเยฟไม่สนใจข้อเรียกร้องของ

นานาชาติที่ขอให้รัฐบาลของ

เขาเจรจากับผู้ประท้วง เขาอ้าง

ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝน

และจัดการโดยต่างชาติกำาลัง

ก่อความวุ่นวายในประเทศ เป็น

ประเทศที่มีอดีตผู้นำา Nursultan 

Nazarbayev ที่ปกครองประเทศ

ถึง 28 ปีด้วยอำานาจเกือบจะ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน 

Kassym-Jomart Tokayev รับ

ช่วงอำานาจต่อมาตั้งแต่ปี 2019 

ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำานาจ

ต่อกันโดยที่อดีตผู้นำายังกุม

บังเหียนอยู่ข้างหลัง

เขากล่าวขอบ

คุณประธานาธิบดีว

ลาดิเมียร์ ปูติน ที่ส่ง

กองกำาลังมาตามคำาขอ

เพื่อช่วยปราบปราม

การประท้วง

นานาชาติมีท่าที

ตกใจกับความรุนแรง

ที่ประเทศนี้ เพราะ

เคยเป็นประเทศใน

เครือสหภาพโซเวียตที่

ร่ำารวยและอุดมไปด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ

มากที่สุดแห่งหนึ่ง

หลายประเทศ

กังวลว่าสถานการณ์

เปราะบางอย่างนี้จะ

นำาไปสู่ความวุ่นวายใน

ภูมิภาค และอาจจะเปิดทางให้รัสเซียเสริมสร้างบารมีระบบ

ภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางอีกครั้งหนึ่ง

คาซัคสถานมีพรมแดนติดกับรัสเซียทางทิศเหนือและ

จีนไปทางทิศตะวันออก เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีขนาด

เท่ากับยุโรปตะวันตก 

ทำาไมประเทศนี้จึงมีความสำาคัญที่ต้องจับตา?

เพราะคาซัคสถานเป็นอดีตสาธารณรัฐโซเวียต 

ประชากร 18.8 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม โดยมีชนกลุ่ม

น้อยชาวรัสเซียจำานวนมาก 

มีทรัพยากรแร่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

มีน้ำามันสำารองทั่วโลก 3% และภาคถ่านหินและก๊าซ

ที่สำาคัญ

คาซัคสถานเป็นประเทศไม่มีทางออกทางทะเลที่ใหญ่

ที่สุดในโลก

มีเศรษฐกิจใหญ่เท่ากับ 60% ของ GDP ทั่วภูมิภาคนี้

เรื่องวุ่นวายเริ่มด้วยการประท้วงจนกลายเป็นจลาจล

เชื้อเพลิง เพราะราคาก๊าซ LPG แพงขึ้นกว่าเท่าตัวใน

ระยะเวลาอันสั้น

การประท้วงทวีความรุนแรงข้ึนจนกลายเป็นการ

ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในวงกว้าง เพราะความไม่พอใจท่ีฝัง

ลึกมาจากการปกครองของผู้นำาคนก่อน ส่งผลให้มีการลาออก

ท่ีด้านบนสุดและการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างนองเลือด 

คณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิ

และความมั่นคงปลอดภัยของพลเรือนชาวคาซัค 

นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ และทั่วโลกจะจับตามองถึงการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในคาซัคสถาน 

การประท้วงเริ่มก่อหวอดเมื่อประมาณ 10 วันก่อน

ในภาคตะวันตกของประเทศ 

เหตุผลของการประท้วงทางการคือ ราคาน้ำามันเชื้อ

เพลิงที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอย่างฉับพลัน 

แต่นั่นเป็นเพียงปลายเหตุของความไม่พอใจของประ 

ชาชนเท่านั้น ความโกรธแค้นที่คุกรุ่นมาสาเหตุจากเรื่อง 

อื่นๆ มายาวนาน ทำาให้มีการขยายวงการประท้วงออกไป

อย่างรวดเร็วและรุนแรง

สะท้อนถึงความอัดอั้นของประชาชนที่อยู่ภายใต้

ระบอบอำานาจนิยมมาตั้งแต่คาซัคสถานได้รับเอกราชจาก

สหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1991

แต่ที่โลกตะวันตกกังวลมากกว่านั้นคือ การที่รัสเซีย

นำาทีมทหารจาก CSTO มาช่วยรัฐบาลคาซัคสถานปราบ

ปรามประชาชน อาจจะกลายเป็นตัวอย่างของการที่รัสเซีย

พร้อมจะส่งทหารเข้าระงับเหตุในเพื่อนบ้านภายใต้ข้อ

อ้างของ “คำาร้องขอ” ของประเทศที่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่

สามารถบริหารประชาชนของตนให้มีความพอใจได้

เหตุวุ่นวายที่คาซัคสถานจึงกำาลังเป็น “กรณีศึกษา” 

ของประเทศใหญ่ส่งทหารเข้าไปในเพื่อนบ้านเพื่อปกป้อง

อิทธิพลของตนเองอย่างโจ๋งครึ่ม!.

วิ

‘คิม’ดูทดสอบมิสไซล์ด้วยตนเอง
โซล • สื่อทางการเปียงยางเผยว่า “คิม จองอึน” ผู้นำาสูงสุด มาชม

การยิงทดสอบมิสไซล์ด้วยตนเองเป็นคร้ังแรกในรอบเกือบ 2 ปีเมื่อ

วันอังคาร ท่ีเกาหลีเหนือคุยว่าเป็นมิสไซล์นำาวิถีไฮเปอร์โซนิก โดยคิม

ขอให้กองทัพสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางยุทธศาสตร์ย่ิงข้ึนไปอีก 

เอเอฟพีและรอยเตอร์กล่าว

ว่า รายงานยืนยันของสื่อทางการ

เกาหลีเหนือ เมื่อวันพุธท่ี 12 มกรา                                                          

คม 2565 มีออกมาหลังจากทาง 

การเกาหลีใต้และญ่ีปุ่นตรวจพบ

การยิงทดสอบมิสไซล์คร้ังท่ี 2 ใน

รอบไม่ถึงสัปดาห์ของเกาหลีเหนือ

เมื่อวันอังคาร โดยเชื่อกันว่าเป็น

มิสไซล์ชนิดไฮเปอร์โซนิกท่ีอาจมี                              

ความเร็วเหนือเสียงถึง 10 เท่า หรือ                                                  

10 มัค การทดสอบของเกาหลีเหนือ

เรียกเสียงประณามจากหลายชาติ 

รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยุโรป

รายงานของสำานักข่าวกลาง

เกาหลี (เคซีเอ็นเอ) กล่าวว่ามิส

ไซล์ท่ียิงทดสอบคร้ังล่าสุดเป็นการ

แสดงถึงขีดความสามารถในการ

บังคับหลบหลีกท่ีเหนือกว่าของยาน 

ร่อนไฮเปอร์โซนิก ท่ีโจมตีเป้า

หมายในทะเลห่างออกไป 1,000 

กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำา 

เคซีเอ็นเอเผยด้วยว่า คิม

จองอึน ผู้นำาสูงสุดของเกาหลี 

เหนือมาชมการทดสอบคร้ังน้ีด้วย 

โดยหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนสื่อ

ของพรรคแรงงานเกาหลี ตีพิมพ์

ภาพถ่ายหลายภาพของคิม ซ่ึงสวม

เส้ือคลุมหนังสีดำาและใช้กล้องสอง

ตาดูการทดสอบจากฐานชมการ

ปล่อยมิสไซล์เคลื่อนท่ี 

สื่อทางการเกาหลีเหนือราย                  

งานด้วยว่า ภายหลังชมการทด                                       

สอบ คิมได้เรียกร้องต่อนักวิทยา 

การทางทหารให้เพิ่มความพยา 

ยามมากยิ่งขึ้นในการเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งทางทหารเชิงยุทธ 

ศาสตร์ ท้ังในแง่คุณภาพและปริ 

มาณ และให้ปรับปรุงกองทัพให้

ทันสมัยมากขึ้นไปอีก

คร้ังสุดท้ายท่ีคิมมาชมการ

ทดสอบมิสไซล์อย่างเป็นทางการ

ด้วยตนเองคือเมื่อเดือนมีนาคม 

2563 

อังกิต ปันดา นักวิจัยอาวุ                                                  

โสของมูลนิธิคาร์เนกีเพื่อสันติภาพ

ระหว่างประเทศ โพสต์ทางทวิต                                             

เตอร์ว่า การที่คิมมาชมการทด 

สอบครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสนใจ

เป็นพิเศษต่อโครงการนี้

ส่วนแชด โอแคร์โรลล์ ผู้

บริหารของบริษัทประเมินความ

เส่ียงโคเรียริสก์กรุ๊ป ท่ีเฝ้าติดตาม

สถานการณ์ของเกาหลีเหนือ กล่าว

ว่า แม้ว่าคิมอาจจะไปชมการทด                                           

สอบอย่างไม่เป็นทางการในช่วง

เกือบ 2 ปีท่ีผ่านมา แต่การเผย

แพร่ภาพการปรากฏตัวของคิมบน

หน้าหน่ึงหนังสือพิมพ์โรดอง ซิน                   

มุนเป็นเรื่องสำาคัญมันหมายความ

ว่า คิมไม่ได้กังวลว่าตัวเขาจะถูก

ดึงเข้ามาเก่ียวข้องกับการทดสอบ

เทคโนโลยีใหม่ๆ และเขาไม่ใส่ใจ

ว่าสหรัฐจะมองเรื่องน้ียังไง

การทดสอบเมื่อวันอังคาร

เป็นการทดสอบมิสไซล์นำาวิถีไฮ                                                   

เปอร์โซนิกคร้ังท่ี 3 ของเกาหลี 

เหนือ คร้ังแรกเกิดข้ึนเมื่อเดือนกัน                                                          

ยายนปีท่ีแล้ว คร้ังท่ีสองในสัปดาห์

ท่ีผ่านมา เคซีเอ็นเอกล่าวว่าการ

ทดสอบล่าสุดมีเป้าหมายเพ่ือการ

พิสูจน์ข้ันสุดท้ายของคุณลักษณะ

เฉพาะทางเทคนิคโดยรวมของระ 

บบอาวุธไฮเปอร์โซนิกท่ีพัฒนาขึ้น 

รายงานกล่าวว่า หลังจาก

ถูกปล่อยจากจรวดบูสเตอร์ ยาน

ร่อนนำาวิถีไฮเปอร์ โซนิกได้บินนำา

วิถีต่อไปอีก 600 กิโลเมตร แล้ว

จากน้ันได้ควงสว่านต่อไป 240 

กิโลเมตร ก่อนจะโจมตีเป้าหมาย

ในทะเล

เจ้าหน้าท่ีของเกาหลีใต้เคย                                     

คลางแคลงขีดความสามารถของ                                                 

มิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกของเกาหลี 

เหนือหลังการทดสอบคร้ังแรก แต่

ในการทดสอบวันอังคาร เกาหลี                                               

ใต้ยอมรับว่า มิสไซล์ลูกน้ีก้าวหน้า

ข้ึน โดยทำาความเร็วได้ถึง 10 มัค 

แต่พวกเขาไม่ได้ให้ทัศนะถึงขีด

ความสามารถในการหลบหลีก.

หนูดมกลิ่นกู้กับระเบิดในกัมพูชาตายแล้ว

พนมเปญ • “มากาวา” หนูฮี                                             

โรดมกลิ่นกู้กับระเบิดจากแทน 

ซาเนีย ที่ปฏิบัติงานมาตลอด 5 

ปีในกัมพูชา ก่อนเกษียณเมื่อปี

ที่แล้ว เสียชีวิตแล้วขณะมีอายุ 

8 ปี 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานการแถลงขององค์กรการกุ 

ศลอาโปโปของเบลเยียม เมื่อ

วันอังคารที่ 11 มกราคมว่า “มา                                                  

กาวา” หนูฮีโรดมกลิ่นกู้กับระ                                           

เบิดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเจ้าหน้าท่ีกู้

กับระเบิดมากมายในกัมพูชาใน

ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของมัน 5 

ปี เสียชีวิตแล้วขณะมีอายุ 8 ปี

มากาวาเป็นหนูพันธุ์หนู

ยักษ์แอฟริกา เกิดที่แทนซาเนีย 

ตลอดการปฏิบัติหน้าที่ของมัน

ในกัมพูชา ช่วยเก็บกู้กับระเบิด

ในพื้นที่ราว 225,000 ตาราง

เมตร หรือเท่ากับสนามฟุตบอล 

42 สนาม มากาวาดมกลิ่นพบ

กับระเบิดมากกว่า 100 ชิ้น 

รวมถึงวัตถุระเบิดชนิดอื่น ก่อน

ที่มันจะเกษียณหน้าที่เมื่อเดือน

มิถุนายนปีที่แล้ว 

องค์กรอาโปโปท่ีฝึกหนูใน

การดมกล่ินวัตถุระเบิดและผู้ป่วย

วัณโรค แถลงเมื่อวันอังคารว่า 

มากาวาจากไปอย่างสงบเมื่อสุด

สัปดาห์ท่ีผ่านมา ขณะมีอายุ 8 ปี 

พวกเราทุกคนท่ีอาโปโปเศร้าใจต่อ                                     

ข่าวการสูญเสียของมากาวาและ

ขอบคุณสำาหรับการทำางานที่

เหลือเชื่อของมัน

อาโปโปเผยว่า มากาวามี

สุขภาพดีและใช้เวลาส่วนใหญ่

ช่วงสัปดาห์ท่ีแล้วว่ิงเล่นด้วยความ

กระตือรือร้นตามปกติ แต่เมื่อสุด                                              

สัปดาห์ มันเริ่มช้าลง นอนมาก                                                  

ข้ึนและไม่ค่อยสนใจจะกินอาหาร

อาโปโปฝึกมากาวาให้ดม                               

กล่ินสารประกอบของวัตถุระเบิด 

เมื่อมันทำาหน้าที่สำาเร็จจะได้ราง 

วัลเป็นอาหาร อาหารโปรดของมัน

คือกล้วยและถั่ว เมื่อดมพบกับ

ระเบิด มันจะใช้เท้าตะกุยพ้ืนดิน

เพื่อแจ้งกับคนเก็บกู้กับระเบิด 

มากาวาใช้เวลาเพียง 30 

นาที ดมกล่ินหากับระเบิดในพ้ืนท่ี

เท่ากับสนามเทนนิส ในพ้ืนท่ี

ขนาดเดียวกันน้ีถ้าใช้เครื่องตรวจ

หาโลหะต้องใช้เวลาถึง 4 วัน

มากาวาได้รับรางวัลเหรียญ

ทองจาก People’s Dispensary 

for Sick Animals องค์กรการ

กุศลด้านสัตวแพทย์ของอังกฤษ

เมื่อปี 2563 จากความกล้าหาญ

ในการรักษาชีวิตและอุทิศตนต่อ

หน้าท่ี เป็นหนูตัวแรกท่ีได้รับราง 

วัลนี้

กัมพูชาเกิดเหตุผู้เสียชีวิต

จากกับระเบิดครั้งล่าสุดเมื่อวัน

จันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เก็บกู้

กับระเบิดเสียชีวิต 3 คน และ

บาดเจ็บ 2 คน ระหว่างเคลื่อน

ย้ายกับระเบิดต่อต้านรถถัแงที่

จังหวัดพระวิหาร.

คิมมาชม • สำ�นักข่�วเคซีเอ็นเอของเก�หลีเหนือเผยแพร่ภ�พถ่�ยเมื่อวันที่ 11 มกร�คม ขณะคิม จองอึน ผู้นำ�เก�หลีเหนือ สนทน�กับ

น�ยทห�รระหว่�งสังเกตก�รณ์ก�รยิงทดสอบมิสไซล์ไฮเปอร์ โซนิกในสถ�นที่ไม่เปิดเผยในประเทศ 
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ตรังพบคุณทวด 6 แผ่นดินวัย 105 ปี

ตรัง • เมื่อวันพุธ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้พบคุณทวด 6 แผ่นดิน 

เกิดเมื่อปี พ.ศ.2460 ทำาให้ปีนี้คุณทวดอายุ 105 ปีแล้ว ที่บ้าน

เลขที่ 96 ม.6 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านชื่อ  

นางเกลิม ใจแข็ง ยังแข็งแรงสามารถดันเก้าอี้พลาสติกเพื่อเดิน

ไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องแคล่ว แม้ลูกหลานจะซื้อวอล์กเกอร์

ให้แต่ก็ไม่ใช้เพราะถนัดดันเก้าอี้มากกว่า โดยบอกว่าหากเหนื่อยก็

สามารถนั่งพักได้ ถ้าใช้วอล์กเกอร์จะนั่งไม่ได้ นอกจากนั้นคุณทวด

เกลิมยังโชว์ฝีมือการเพาะเมล็ดพริกสดซึ่งทำามาตั้งแต่สมัยยังสาวๆ 

มาจนถึงปัจจุบัน เมื่องอกเป็นต้นแล้วก็นำาไปปลูก รดน้ำาและเก็บ

พริกสดด้วยตัวเอง สร้างความประหลาดใจให้ชาวบ้านผู้พบเห็นเป็น

อย่างมาก ซึ่งลูกหลานบอกว่าคุณทวดเกลิมเป็นคนที่มีอายุยืนที่สุด

และแข็งแรงที่สุดในตำาบลนาโต๊ะหมิง แม้หูจะตึงไปบ้างแต่ใครมา

พูดเสียงดังๆ ก็จะได้ยิน ส่วนสายตายังมองเห็นแม้จะเลือนรางไป

บ้าง ที่สำาคัญคือความจำายังดี ยังให้พรลูกหลานได้ยาวเหยียด ส่วน

พืชผักสวนครัวที่มีในบ้านทั้งพริก มะเขือ ชะพลู ตะไคร้ ขมิ้น ล้วน

เป็นฝีมือการปลูกของคุณทวดทั้งสิ้น ทำาให้ครอบครัวนี้ ไม่เคยซื้อ

ผักสวนครัวเลย แถมเหลือยังแจกจ่ายเพื่อนบ้านอีกทางหนึ่งด้วย 

ทั้งนี้คุณทวดเกลิมมีลูกทั้งหมด 5 คนและมีหลานเหลนไม่ต่ำากว่า 

40 คน ส่วนลูกคนสุดท้ายตอนนี้อายุ 61 ปีแล้ว สามีเสียชีวิตไป

เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว

ร้อง DSI เอาผิดแชร์ลูกโซ่ AIMC Global 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี

เอสไอ) น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์

ลูกโซ่ หัวหน้าพรรคภาคีเครือข่ายไทย พาผู้เสียหายประมาณ 20 

รายเข้าร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำา ผอ.กองบริหารคดีพิเศษ 

เพื่อให้ดำาเนินคดีพร้อมเรียกร้องเงินเยียวยาจากบริษัท AIMC 

Global หลังถูกหลอกให้ร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ แต่ไม่

สามารถจ่ายผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้ได้ ทำาให้สมาชิกได้รับ

ความเสียหายจำานวนมาก และปัจจุบันยังดำาเนินงานอย่างต่อ

เนื่อง น.ส.กฤษอนงค์กล่าวว่า กลุ่มผู้ต้องหาเคยทำาผิดมาแล้วและ

เป็นกลุ่มเดียวกับที่หลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ OD capital เมื่อ 4-5 ปี

ที่แล้ว และได้รับการประกันตัวออกมา แต่ยังมาก่อเหตุลักษณะ

เดิมแค่เปลี่ยนชื่อการลงทุนเท่านั้น ใช้สกุลเงินเทรดปลอมขึ้นมา 

3-4 เว็บไซต์ จนปัจจุบันกลายมาเป็น AIMC Global โดยมีผู้เสีย

หายกว่า 5-6 พันคน พร้อมยังชักชวนผู้เสียหายลาออกจากงาน

เพื่อมาร่วมทำาธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ AIMC Global ไม่ได้มี

การโฆษณาออกสื่อทั่วไปเพราะคนร้ายรู้วิธีการหลอกจึงใช้วิธี

การบอกต่อๆ กัน สำาหรับความเสียหายขณะนี้ประมาณ 59 ล้าน

บาท จากผู้เสียหาย 64 ราย และยังมีผู้ไม่แสดงตัวเกือบ 6 พันคน 

ด้าน พ.ต.ต.วรณันเผยว่า เบื้องต้นดีเอสไอรับเรื่องไว้ตรวจสอบ

พยานหลักฐาน พบว่ามีเอกสารจำานวนมากและคดีมีความซับ

ซ้อนเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน ต้องพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป.

สอบปศุสัตว์

ที่เกิดขึ้นมากว่า 100 ปีแล้ว และยังไม่มี

วัคซีนป้องกัน โดยมีมาตั้งแต่ปี 2464 ขณะ

นี้ ได้มอบหมายให้พัฒนาวิจัยแก้ปัญหาโรคที่

เกิดขึ้นแล้ว ทีมวิชาการกรมปศุสัตว์ ได้ร่วม

กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนาม

ร่วมกันในการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนใน

การป้องกันโรค ASF ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการทดลองระยะที่สอง หากทำาสำาเร็จ

ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่สามารถผลิต

วัคซีนป้องกันการระบาดของโรคได้ ยืนยันว่าที่

ผ่านมาดำาเนินการตามขั้นตอน ไม่มีการปกปิด

ข้อมูล ทุกอย่างในเรื่องการระบาด ได้ดำาเนิน

การจนองค์การสุขภาพสัตว์ โลก (OIE) ชมเชย

ว่าไทยป้องกันโรคได้ยอดเยี่ยม

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ

กล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. วันที่ 12 ม.ค. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

แสดงความห่วงใย จึงมอบหมายให้สั่งการให้

กรมปศุสัตว์ดำาเนินมาตรการป้องกัน ควบคุม 

และกำาจัดโรค ASF อย่างเต็มที่ตามที่กำาหนด

เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2562 สำาหรับ

มาตรการสำาคัญที่เน้นย้ำาคือ ให้สอบสวนโรค

จากที่ตรวจพบเชื้อที่ โรงฆ่า 1 แห่ง เพื่อให้

ทราบถึงแหล่งที่มาของสุกร แล้วพิจารณา

ทำาลายเป็นคอกๆ ตามหลักวิชาการ แต่ขอให้

ผู้เลี้ยงไม่ต้องกังวลว่าจะทำาลายสุกรทั้งหมด 

รวมทั้งก่อนเคลื่อนย้ายสุกรจากฟาร์มเข้าโรง

ฆ่า ต้องมอบหมายให้ปศุสัตว์อำาเภอตรวจหา

เชื้อก่อน เพื่อจะไม่ทำาให้ โรคแพร่กระจาย

ทั้งนี้ ในปี 2564 ครม.อนุมัติงบกลาง

เพื่อเป็นเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จำาเป็นในการป้องกันโรค ซึ่งรวมถึงค่าชดใช้

กรณีทำาลายสุกรที่มีความเสี่ยงต่อโรคมาแล้ว 

กระทั่งเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ครม. อนุมัติงบกลาง

ปี 2565 จำานวน 574 ล้านบาท เพื่อป้องกันโรค 

ASF และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 

ซึ่งจะจ่ายเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำาลาย

ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.64-15 ต.ค.64 ใน 56 

จังหวัด โดยมีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำาลาย

สุกรไปแล้ว 4,941 ราย ซึ่งยังไม่ได้รับเงินค่า

ชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำาลายรวม 159,453 ตัว 

เป็นเงิน 574  ล้านบาท 

ส่วนที่พรรคเพื่อไทยแถลงว่า จะอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลสาเหตุจากโรค ASF นั้น 

เข้าใจดีว่าเป็นการทำาหน้าที่ของผู้แทนราษฎร 

ซึ่งห่วงใยประชาชน รัฐบาลพร้อมรับฟังการ

สะท้อนปัญหา แต่ไม่ใช่ต่อว่ากันรุนแรงอย่าง

เดียว ควรให้ข้อแนะนำาด้วย เพื่อที่จะช่วยกัน

แก้ไขความเดือดร้อนทั้งของผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด

เผยว่า จากการติดตามนโยบายลดค่าครอง

ชีพให้ประชาชนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดผู้

บริหารของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ตรา 

“มาม่า” ได้ยืนยันกับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะ

ไม่มีการปรับขึ้นราคามาม่าซองประเภทซึ่งเป็น

สินค้ามวลชน และเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม

ในท้องตลาดทั้งประเทศ เพื่อเป็นการร่วมมือ

กับกระทรวงพาณิชย์ในการลดภาระค่าครอง

ชีพให้กับประชาชนคนไทยในสถานการณ์

ปัจจุบัน 

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้ง

ว่า การประชุมร่วมระหว่างกรมการค้าภายใน

กับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่

รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่ง

ออกไข่ไก่ ผู้ผลิตรายใหญ่ และกรมปศุสัตว์ 

เกี่ยวกับแนวทางในการลดภาระค่าครองชีพ

ของผู้บริโภคเกี่ยวกับราคาไข่คละหน้าฟาร์ม

ที่สมาคมต่างๆ ได้ขอขึ้นราคาไข่คละหน้า

ฟาร์มเป็นฟองละ 3 บาท เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 

โดยกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าอยากให้สมาคม

ต่างๆ ปรับลดให้เหลือ 2.90 บาทต่อฟอง 

เพื่อช่วยเหลือลดผลกระทบต่อค่าครองชีพ

ของประชาชนด้วยนั้น ซึ่งยังตกลงกันไม่ได้ 

จึงได้นัดหมายประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่  

13 ม.ค.นี้ ที่กรมการค้าภายใน

พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ว่า ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อเกษตรและประชาชน

ผู้บริโภคเนื้อสุกร เป็นผลโดยตรงจากการ

บริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวของรัฐบาล 

โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง

กำากับดูแลกรมปศุสัตว์ ที่ไม่บอกความจริงกับ

ประชาชน พรรคจึงขอตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลที่

ต้องปกปิดข้อเท็จจริงการระบาดของเชื้อไวรัส

อหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น เพื่อไม่ต้องการ

ให้ส่งผลกับผลประโยชน์ของผู้เลี้ยงสุกรราย

ใหญ่ที่จะไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรไปยังต่าง

ประเทศได้ หรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ

รัฐบาลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ 

ซึ่งเรื่องดังกล่าวพรรคเห็นว่าจะต้อง

มีผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย

พรรคจะนำาปัญหานี้อภิปรายในสภาผู้แทน

ราษฎร ขณะเดียวกันก็จะรวบรวมข้อเท็จจริง

เพื่อดำาเนินการร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

เพื่อดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำาเนิน

คดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นคร 

ราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์สอบตกในฐานะ

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ไม่เคยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

หรือยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในขณะที่ทีม

งานเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง 

พลังงาน พาณิชย์ อุตสาหกรรมและเกษตร 

ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ดังนั้นจึง

สอบตกทั้งทีม

“หากพลเอกประยุทธ์ไม่อวดฉลาดและ

ฟังคำาแนะนำาของพรรคฝ่ายค้าน จะสามารถ

แก้ปัญหาได้ พรรคฝ่ายค้านเคยให้คำาแนะนำาว่า

หากรัฐบาลทำาให้ราคาข้าวมีราคาที่ดีขึ้น ก็จะ

สามารถสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น เพราะ

เมื่อชาวนามีรายได้ที่ดี ก็จะมีการซื้อขายและ

มีการหมุนของเงินในหลายรอบ จะช่วยให้

เศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย ต่างจากการที่พลเอก

ประยุทธ์แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการแจกเงิน 

ยิ่งประจานว่าไร้ความสามารถในการบริหาร

เศรษฐกิจของรัฐบาล” นายประเสริฐกล่าว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แย้งว่า พล.อ.ประยุทธ์

พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศเสมอ จึงมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

เข้ามาช่วยงานมากมาย ซึ่งต่างจากฝ่ายค้าน

ที่ยังคงอวดฉลาด คิดว่าสิ่งที่ตัวเองแนะนำาเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศอยู่ฝ่ายเดียว โดยไม่เคย

หันกลับไปมองความเสียหายจากการทุจริตที่

รัฐบาลตัวเองเคยทำาไว้ 

“พฤติกรรมแบบนี้ต่างหากที่เรียกว่า

สอบตกและไร้ความรับผิดชอบ หากรัฐบาล

พรรคเพื่อไทยในขณะนั้นตั้งใจทำางานเพื่อ

ประชาชนจริง เศรษฐกิจของประเทศคงดีกว่า

นี้ ไปนานแล้ว เข้าทำานองว่าดีแต่พูด แต่พอ

สมัยที่ตัวเองได้บริหารประเทศ กลับทำาไม่ได้

อย่างที่ปากพูด เป็นการประจานว่าพรรคเพื่อ

ไทยไร้ความสามารถในการบริหารเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยสิ้นเชิง ซึ่งหากเป็นแบบนี้ต่อ

ไป อย่าว่าแต่เอาชนะรัฐบาลในการเลือกตั้ง

สมัยหน้าเลย แค่เอาชนะพรรคฝ่ายค้านด้วย

กันเองก็ยังลำาบาก” โฆษกรัฐบาลกล่าว

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล  

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

เพื่อขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณี

หน่วยงานภาครัฐปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสอหิวาต์หมู 

ด้านนายปิยะกล่าวว่า ทางสำานักงาน

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะเร่งนำาเรื่องของ

นายศรีสุวรรณเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินใน

วันนี้ แต่ทั้งนี้ก็เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจการ

แผ่นดินในการพิจารณาต่อไป เพราะถือว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนกำาลังได้

รับความเดือดร้อน.  

ปปช.

พร้อมดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น

ของแผ่นดิน เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

มาตรา 212 ว่าพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 81 

วรรคสอง ที่ระบุว่า ในคดีที่ร้องขอให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้ถูกกล่าวหามีภาระการ

พิสูจน์ที่ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินดัง

กล่าวมิได้เกิดจากการร่ำารวยผิดปกติ ขัดหรือ

แย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 25, 26, 27 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า คดีเป็นปัญหา

กฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ

พิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม 

พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำาหนด

นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ

ประเด็นว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 81 

วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 

26, 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสามหรือไม่ ในวัน

ที่ 2 ก.พ. เวลา 09.30 น.

สำาหรับคำาคัดค้านของนายธาริตอ้างว่า 

คำาสั่งยึดทรัพย์เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญ และเห็นว่าการตรากฎหมาย

จะมีผลต่อการจำากัดสิทธิเสรีภาพ หรือเป็นการ

เพิ่มภาระ และจำากัดสิทธิเกินกว่าเหตุไม่

ได้ อีกทั้งบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

อีกเรื่องหนึ่งมีรายงานว่า คณะกรรมการ

สอบสวนวินัยร้ายแรง นายเนตร  นาคสุข อดีต

รองอัยการสูงสุด กรณีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ 

หรือบอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำาลัง  

ผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำารวจจราจร สน.ทองหล่อ

เสียชีวิต ได้สรุปผลสอบสวนวินัยร้ายเเรงนาย

เนตร เสร็จสิ้นเเล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะมี

การเรียกนายเนตรเข้ารับทราบผลการสอบสวน 

ในเบื้องต้นมีการนัดนายเนตร ให้เข้ารับทราบ

ผลการสอบสวนในช่วงบ่ายวันที่ 19 ม.ค.นี้ ภาย

หลังการประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 

ในช่วงเช้าแล้วเสร็จ ในวันที่นัดแจ้งผลการ

สอบสวนวินัยร้ายแรงในวันดังกล่าว จะมีการ

แจ้งข้อหานายเนตร โดยตัวผู้สอบจะสามารถ

ให้การหรือทำาคำาให้การเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย 

ภายหลังรับทราบผลสรุปการสอบสวนอีกครั้ง 

โดยมีระยะเวลาทำาคำาให้การใน 30 วัน ก่อน

คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงส่งผลสรุป

ให้ ก.อ.พิจารณาและมีมติต่อไป

ส่วนเรื่องการสอบอัยการที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถ

ของนายวรยุทธนั้น มีรายงานว่าทางสำานักงาน

อัยการสูงสุดได้มีคำาสั่งอนุญาตให้อัยการคนดัง

กล่าวยื่นหนังสือลาออกไปเมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่

ผ่านมาแล้ว แต่ก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ลา

ออกนั้น ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้าย

แรงอัยการคนดังกล่าว ทำาให้ถึงแม้ว่าจะลาออก 

แต่กระบวนการการสอบสวนวินัยร้ายแรงยัง

สามารถดำาเนินการต่อไปได้

คณะกรรมการสอบสวนฯ ประกอบ

ด้วย ประธานกรรมการ 1 คน คือนายธนพิชญ์ 

มูลพฤกษ์ (ก.อ.สายบำานาญ) และกรรมการ 

ประกอบด้วย นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รอง

อัยการสูงสุด (ก.อ.โดยตำาเเหน่ง), นายเชาว

ลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ, นายสุ

วิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการภาค 7 (ก.อ.ผู้ทรง

คุณวุฒิ),  นายอนุชา วัฒนวิภา รองอธิบดี

อัยการสำานักงานคณะกรรมการอัยการ, 

พ.ต.ต.สันติ มุริจันทร์ เลขานุการผู้ตรวจการ

อัยการ และนายศุภโชค เนตรนิยม ผู้ช่วย

เลขานุการรองอัยการ

วันเดียวกัน สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้

ดำารงตำาแหน่งระดับสูง พ.ต.ท.กรวัชร์ ปาน

ประภากร กรณีพ้นจากตำาแหน่งอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2564 พ.ต.ท.กรวัชร์และนางสิริพันธุ์ 

ปานประภากร คู่สมรสแจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 

21,060,683 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินในส่วน

ของ พ.ต.ท.กรวัชร์ มูลค่ารวม 12,462,579 บาท 

ประกอบด้วยเงินฝาก 920,180 บาท เงินลงทุน 

1,454,196 บาท ที่ดิน 2 โฉนดในพื้นที่ อ.เมืองฯ 

จ.สมุทรปราการ และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

มูลค่ารวม 4,370,800 บาท โรงเรือนและสิ่ง

ปลูกสร้างเป็นบ้าน มูลค่า 1,700,000 บาท 

ยานพาหนะ 944,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 

711,842 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่

สองแสนบาทขึ้นไป) 2,161,560 บาท

ส่วนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับสูงของ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ 

กรณีเข้ารับตำาแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดย น.ส.นภาภรณ์ แจ้ง

สถานะโสด มีทรัพย์สินทั้งหมด 10,339,640 บาท  

ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สิน แบ่งเป็นเงินฝาก 

153,408 บาท เงินลงทุน 834,827 บาท ที่ดิน

รวม 5 โฉนด ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี, 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.ตากฟ้า 

จ.นครสวรรค์ มูลค่ารวม 2,690,000 บาท โรง

เรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารชุดในเขต

ดอนเมือง กทม. มูลค่า 1,250,000 บาท ยาน

พาหนะ รถยนต์ 4 คัน มูลค่ารวม 1,500,000 

บาท สิทธิและสัมปทาน 1,653,904 บาท และ

ทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 

2,257,500 บาท 

รายได้ต่อปี น.ส.นภาภรณ์แจ้งว่า มี

รายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ปีละ 

1,836,360 บาท โดยมีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ส่วนตัว 1,600,000 บาท และค่าอุปการะบิดา 

120,000 บาท สำาหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ 

เช่น เครื่องประดับงาช้าง 20 รายการ เครื่อง

ประดับทองคำาประดับเพชรพลอยและลูกปัด 

43 รายการ เครื่องประดับเพชร 15 รายการ 

อัญมณีเครื่องประดับมุก 7 รายการ

ทางด้านนายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี  

ป.ป.ช.มีมติฟ้องคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี พร้อมพวก อาทิ นายนิวัฒน์ธำารง  

บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกฯ, นายสุรนันทน์ 

เวชชาชีวะ อดีต รมต.ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กรณีอนุมัติงบประมาณ 240 ล้านบาท 

ปี 2556 ดำาเนินโครงการ Roadshow สร้าง

อนาคตไทย Thailand 2020 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ว่า  อัยการแจ้งมายัง  ป.ป.ช.ว่า จะไม่ส่งฟ้องใน

คดีนี้  ป.ป.ช.จึงดำาเนินการฟ้องเอง  ขณะนี้ยกร่าง

คำาฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ผ่านความเห็นชอบแล้ว  

อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารเพื่อ จะส่งฟ้อง

ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองภายใน  2  สัปดาห์นี้  ส่วนผู้ถูกกล่าว

หาที่ถึงแก่กรรม ต้องจำาหน่ายชื่อ  ระงับฟ้องไป

ตามมาตรา  39  ของ  พ.ร.บ.ป.ป.ช.

ปัตตานี • เกิดเหตุนายก อบต.

ท่าน้ำา อ.ปะนาเระ ปัตตานี ป้าย

แดงยิงตัวตาย ภรรยาเผยเครียด

จากปัญหาภายในที่ทำางานที่ตัว

เองไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรได้ 

เพราะมีบุคคลอื่นในครอบครัว

เป็นคนบริหารจัดการทั้งหมด 

มีความคืบหน้าจากเหตุ 

การณ์เมื่อ 11 ม.ค.65 เวลา  

21.40 น. ที่ พ.ต.อ.เฉลิมชัย  

เพชรกาศ ผกก.สภ.สายบุรี รับ

แจ้งเหตุยิงกันข้างบ้าน ม.5 บ.บา

เลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี 

จ.ปัตตานี โดยผู้เสียชีวิตคือ นาย

กันวา ปิ อายุ 41 ปี นายก อบต.

ท่าน้ำา อ.ปะนาเระ บ้านเลขที่ 99 

ม.1 ต.ท่าน้ำา อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

นอนเสียชีวิตข้างโรงจอดรถ ห่าง

จากบ้านภรรยาตัวเองประมาณ 

50 เมตร มีบาดแผลถูกยิงที่ขมับ

ทะลุออกขวา ที่เกิดเหตุยังพบอาวุธ

ปืน .38 อยู่ในมือซ้ายผู้ตาย บรรจุ

กระสุนลูกโม่ 5 นัด ยิงไปแล้ว 1 นัด 

ล่าสุด พ.ต.อ.เฉลิมชัยเปิด

เผยว่า ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน

สอบสวนลงพื้นที่เกิดเหตุหาข้อ

สลดนายกอบต.เครียดฆ่าตัวตาย

เท็จจริงว่าเป็นการฆ่าตัวตาย หรือ

ถูกฆาตกรรมอำาพรางตามที่หลาย

คนตั้งข้อสังเกต ซึ่งก็ได้เบาะแสที่

เชื่อว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาภายใน

ที่ทำางานและไม่มีทางออก จนมี

อาการเครียดอย่างหนักกระทั่งนำา

อาวุธปืนขนาด .38 ของตนยิงตัว

เองตาย ซึ่งจากการตรวจสอบใน

ที่เกิดเหตุ หากเป็นการฆาตกรรม

จะมีร่องรอยการต่อสู้และรองเท้า

แตะผู้ตายจะต้องหลุดจากเท้า แต่

ปรากฏว่าที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอย

การต่อสู่และรองเท้าแตะยังอยู่ที่

เท้าปกติ ส่วนอาวุธปืนภายใน

รังเพลิงมีการยิงไป 1 นัดและยัง

เหลืออีก 4 นัด 

จากการสอบปากคำาภรรยา

ของผู้ตายให้การว่า ผู้ตายเคยบ่น

เครียดเรื่องที่ทำางานและตำาแหน่ง

ของตนเองที่ ไม่สามารถตัดสินใจ

อะไรได้ เนื่องจากการเลือกตั้งที่

ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีบุคคลอื่นใน

ครอบครัวเป็นคนบริหารจัดการ

ทั้งหมด ทำาให้ตัวเองไม่มีสิทธิ์

ในการตัดสินใจอะไร รวมไปถึง

การจัดตั้งทีมบริหารทำาให้เครียด 

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอก

ว่า ปกติผู้ตายจะนั่งดื่มน้ำาชาที่

ร้านเกือบทุกวันและมีการพบปะ

กับลูกบ้านตลอด แต่หลายวันก่อน

เกิดเหตุผู้ตายมีลักษณะคล้ายคน

เครียดไม่พูดจากับใคร ก่อนจะรู้

ว่าผู้ตายเสียชีวิต  ส่วนเรื่องปัญหา

อื่นโดยเฉพาะคู่อริทางการเมืองที่

ผ่านมานั้นเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้อง จึง

เชื่อว่าสาเหตุการตายครั้งนี้ผู้ตาย

น่าจะมีอาการเครียดอย่างหนัก 

กระทั่งนำาอาวุธปืนของตัวเองมา

ยิงตัวตาย อย่างไรก็ตามขณะนี้รอ

ผลตรวจเขม่าดินปืนที่มือด้านซ้าย

ของผู้ตายเพื่อยืนยันอีกครั้ง.

เชียงราย • วันที่ 12 ม.ค.65 

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชา 

การกองกำาลังผาเมือง, พ.อ. 

สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ม.3 

กองกำาลังผาเมือง พร้อมด้วย

ทหารร้อย ม.4 ฉก.ม.3 กกล. 

ผาเมือง และหน่วยเรือรักษา

ความสงบตามลำาแม่น้ำ า โขง  

(นรข.) เขตเชียงราย และตำารวจ

จาก สภ.เชียงแสน เข้าตรวจ

สอบพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.

ลาว-เมียนมา ด้านสามเหลี่ยม

ทองคำา บ้านสบรวก ม.1 ต.เวียง 

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  พร้อม

ตั้งด่านและจุดสกัดตามแนว

ชายแดนไทยบริเวณริมลำาน้ำา

รวกซึ่งติดต่อกับ จ.ท่าขี้เหล็ก 

ประเทศเมียนมา

จนกระทั่ งพบกลุ่ มคน

หลายคนพากันเดินลุยน้ำาแบก

สัมภาระข้ามแม่น้ำามาจากฝั่ง

ประเทศเมียนมาขึ้นสู่ฝั่งไทย 

เจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อจะ

เข้าไปตรวจค้น แต่ปรากฏว่า

กลุ่มคนดังกล่าวได้ ใช้อาวุธปืน

ยิงใส่เพื่อเปิดทางหนี จากนั้น

เกิดการยิงปะทะกันขึ้นและฝ่าย

ตรงข้ามได้ทิ้งสัมภาระหลบหนี

ข้ามลำาน้ำากลับไปฝั่งเดิม ไม่มีผู้

ได้รับบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุ พบของกลางเป็นกระ

สอบฟางบรรจุยาเสพติดตก

อยู่จำานวนมาก ภายในมียาบ้า

จำานวน 1,200,000 เม็ด ยาไอซ์

ในถุงใบชาจำานวน 2 ห่อ  น้ำาหนัก

รวมกันประมาณ 2 กก. และยาเค

ตามีนบรรจุในลักษณะเดียวกัน

จำานวน 80 ห่อ น้ำาหนักรวมกัน

ประมาณ 80 กก. นอกจากนี้ยัง

พบอาวุธปืนเล็กยาวเอ็ม 16 ชนิด

ดัดแปลงจำานวน 1 กระบอก ปืน

ลูกซองยาวอีก 1 กระบอก จึง

ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและ

กองกำาลังผาเมืองจะแถลงราย

ละเอียดเหตุการณ์นี้ต่อไป

ด้าน พล.ต.นฤทธิ์เผยว่า 

ขบวนการค้ายาเสพติดที่ปะทะ

กับเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เป็นกลุ่มไท

ใหญ่ที่อยู่เมืองพง ร่วมมือกับ

กลุ่มอาข่าบ้านผาขาว-ปูนาโก่ 

ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเดิม

มีความพยายามจะลักลอบนำา

เข้ายาเสพติดทางชายแดนบ้าน

ผาขาวติดกับ อ.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย แต่เจ้าหน้าที่วาง

กำาลังเข้มงวดทำาให้เข้ามาไม่ได้ 

จึงมาเข้าทางสามเหลี่ยมทองคำา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้

สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มการ

ตรวจตราอย่างเข้มงวด เปิดยุทธ 

การสกัดกั้นและปราบปรามยา

เสพติดอย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่ม

ขบวนการยังพยายามลักลอบนำา

เข้าในหลายพื้นที่เช่นกัน.

ยิงกันสนั่นสามเหลี่ยมทองคำายึดยา1.2ล.

กรุงเทพฯ • วันที่ 12 ม.ค.65 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก  

รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล 

(รอง ผบช.น.) ในฐานะโฆษก 

บช.น.ชี้แจงกรณีมีภาพเผยแพร่

ทางโซเซียล ระบุข้อความว่า 

“จอดตรงจุดจอดก่อนทางม้าลาย

จะตายหรือยังไงแม้ตำารวจเองยัง

ไม่เคารพกฎ” ว่า บช.น.ได้ตรวจ

สอบเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่า

ข้าราชการตำารวจที่ปรากฏใน

ภาพดังกล่าวคือ ส.ต.ท.วิฑูรย์ 

ตาปู่ ตำาแหน่ง ผบ.หมู่ งานสาย

ตรวจ 2 กก1.บก.จร. โดยเหตุ

เกิดเมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 เวลา

ประมาณ 10.00 น. บริเวณแยก

อังรีดูนังต์ ถ.พระรามที่ 4 พื้นที่

รับผิดชอบของ สน.ปทุมวัน

เมื่อตรวจสอบจากพยาน

หลักฐานแล้วพบว่ามีการกระ

ทำาความผิดจริง และในวัน

เดียวกันเวลา 13.00 น. พนักงาน

สอบสวน สน.ปทุมวันได้เรียกตัว

มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา  

“ไม่หยุดรถหลังเส้นหยุด” และ

ทำาการเปรียบเทียบปรับเป็น

เงิน  500 บาทเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว พร้อมกันนี้ ได้ออกใบสั่งทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้กระทำาผิดซึ่ง

ปรากฏอยู่ในคลิปภาพเดียวกัน

อีกจำานวน 5 รายเช่นกัน 

ทั้งนี้ บช.น.ได้กำาชับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตำารวจสายงาน

จราจรในสังกัดเพื่อปฏิบัติตน

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

หากมี ก ารกระทำ าความผิ ด

ต้องรับโทษตามกฎหมายเช่น

เดียวกัน และกำาชับให้กวดขัน

จับกุมรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าผืน

กฎหมายจราจร โดยมุ่งเน้นให้

เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนโดยเคร่งครัดต่อไป.

ปรับ500ตร.จร.

จอดรถล้ำาเส้น

สี่แยกไฟแดง

ไทยโพสต์ • พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษก

กองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเพื่อ

พิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณเกิน 1,000 

ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหมและสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบผ่านร่างงบ

ประมาณโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี

ทดแทนของกองทัพอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศ 

(ทอ.) ได้ศึกษาและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอเข้า

สู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 โดยกองทัพอากาศ

ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูล

และจัดทำาความต้องการของโครงการ ที่มี 

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ผบ.ทอ. เป็น

ประธาน เพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมใน

รายละเอียดในทุกด้านให้รอบคอบรวมถึง

ข้อมูลทางเทคนิค และให้สอดคล้องกับสภาพ

งบประมาณที่กองทัพได้รับจัดสรรให้มากที่สุด 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาตาม

ลำาดับขั้นตอนในการเสนอแผนการดำาเนิน

โครงการ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ 

และความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ 

กองทัพอากาศยืนยันว่าการเตรียมการเสนอ

โครงการ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาศึกษา

รวบรวมข้อมูลอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดนั้น เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ความ

มั่นคงและอธิปไตยของชาติเป็นสำาคัญ โดย

การจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงทดแทนต้อง

ใช้เวลาในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตาม

แผนป้องกันประเทศได้ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น

ประมาณ 10-12 ปี และจะอยู่ประจำาการ

ในกองทัพต่อไปอีกประมาณ 40 ปี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.อ. 

นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เปิดเผยข้อมูลว่า 

ทอ.กำาลังพิจารณาเครื่องบินขับไล่ F35 จาก

สหรัฐอเมริกา และได้เจรจากับ Lockheed 

Martin บริษัทผู้ผลิต ถึงความเป็นไปได้ในการ

ลดราคาเพิ่มจากที่ตั้งไว้เดิม ทั้งนี้ มีรายงาน

ข่าวว่า ทอ.เสนอกรอบงบประมาณผูกพัน  

4 ปี วงเงิน 13,800 ล้านบาท ในโครงการจัดหา

เครื่องบินฝูงใหม่ทดแทนเครื่องบินขับไล่ที่กำาลัง

จะปลดประจำาการ 4 เครื่อง และระบบภาค

พื้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ดังกล่าว.

ครม.ไฟเขียวทอ.ซื้อ‘F35’1.38หมื่นล้าน
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ชิงปลน

รองเรียน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิ 

การพรรคพลังประชารัฐ วาไดเดินทาง

ลงพืน้ทีเ่พ� อชวยหาเสยีงชวยผูสมคัรพรรค

พลังประชารัฐ เขาขายผิดกฎหมายเลือก

ตั้ง จากการปราศรัยสัญญาวาจะใหเงิน

ชวยเหลือคนเดือดรอน โดยมีนายกุศล 

เตะอะสัน เปนหัวหนาสืบสวนสอบสวน 

กกต.จังหวัดสงขลา เปนผูรับหนังสือรอง

เรียนแทน

โดยนายธิวัชร ไดนําหลักฐานเปน

ภาพคลิปวิดี โอในขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส

ปราศรัยบนเวทีมามอบใหทาง กกต.

สงขลาเพื่อพิจารณา จากนั้นนายธิวัชร์

กลาวกับผูส� อขาววา ในวันนี้เดินทางมา

ย� นหนังสือรองเรียนที่ กกต. หลังจากที่มี

การปราศรัยบนเวทีเม� อวันที่ 7 มกราคม

ที่ผานมาของเลขาธิการพรรคพลังประ 

ชารัฐ ที่ เขาขายผิด พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 2561 

มาตรา 73 วงเล็บ 1 เรื่องการจูงใจ 

สัญญาวาจะให

“มูลเหตุที่รองตรงที่เขาบอกวา ถา

ไมมตีงัค ถาไมรวย จะไปชวยไดไง พรอม

ทาลวงเงนิวามตีงัคชวย เอาไหมพีน่อง ใน

ทางกฎหมายคุณธรรมนัสเปนเลขาธิการ

พรรคและกรรมการพรรค ซึ่งหากเขา 

พ.ร.บ.วาดวยพรรคการเมอืงป 60 มาตรา 

22 ถาสอบสวนแลวอันแรกผิด ก็จะมี

ผลตอพรรคพลังประชารัฐดวย” ผูสมัคร 

ส.ส.พรรคกาวไกลกลาว 

นายกุศล เตะอะสัน หัวหนาสืบ 

สวนสอบสวน กกต.จังหวัดสงขลา บอก

วา ไดดาํเนนิการรบัเร� องตามกระบวนการ 

และไดออกใบคํารองใหกับผูรอง สวน

ขั้นตอนตอไป ก็จะตรวจพิจารณาคํารอง

วาถูกตองตามระเบียบของ กกต.หรือไม 

และจะรายงานใหกับ กกต.กลางทราบ

ภายใน 24 ชั่วโมง

โดยประเด็นดังกลาว นายไผ ลิกค 

ส.ส.กําแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการ

พรรคพลงัประชารฐั ใหสมัภาษณวา เปน

เร� องปกติของการเมือง แตประเด็นที่รอง

ไมเกีย่วกนั การพดูของ ร.อ.ธรรมนสั เพ� อ

ชูคุณสมบัติเดนของผูสมัครใหประชาชน

เห็นวาเปนคนรุนใหม มีฐานะดี เพ� อให

เห็นวาคนที่ประสบความสําเร็จ มีฐานะ

แล้ว ก็พร้อมทํางานรับใช้พื้นที่ เมื่อมี

เงินอยู่แล้วก็จะไม่ ไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง

การทุจริต ไมไดบอกวาจะเอาเงินไปให

ใคร คนรองก็มีสิทธิ์ที่จะรองไดตามความ

เห็นสวนตัวที่เขาตีความ แตตองไปตรวจ

สอบตามขั้นตอนและระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของ กกต. เร� องนี้ ร.อ.ธรรมนัสไม

ไดเครียดหรือกังวล เพราะมองเปนปกติ

ของการเมือง ไมวาจะเลือกสนาม อบต. 

สนามการเมอืงใหญ กม็เีร� องการรองเรยีน

เกิดขึ้นได และมั่นใจวาการปราศรัยหา

เสียงชวยผูสมัครไมเขาขายตามที่มีการ

รอง กกต. มองวาการหาเสียงแตละคนก็

มีเทคนิคตางกัน มีทั้งตั้งใจหาเสียง ชูจุด

เดนหรือตั้งใจจับผิดคูตอสู

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกฯ ในฐานะหวัหนาพรรคพลงัประชา

รัฐ ใหสัมภาษณถึงการเลือกตั้งซอมใน

พืน้ทีภ่าคใต 2 เขต ทีม่กีารแขงขนัอยางดุ

เดอืดระหวางพรรครวมรฐับาลดวยกนัจะ

กระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไมวา ไมมี

ผลกระทบหรอก เปนเร� องของการเลือก

ตัง้กว็ากนัไป จะไปเกีย่วกบัเร� องพรรครวม

รฐับาลไดอยางไร ไมเกีย่วอะไรกบัรฐับาล

เลย พรรครวมเขาใจกันไมมีอะไร เม� อผล

เลือกตั้งออกมา และยืนยันวาทุกอยางก็

จบ เพราะที่ผานมาการเลือกตั้งซอม 5 

ครั้ง เลือกตั้งเสร็จก็จบ

เม� อถามวา จากการลงพื้นที่ทั้งที่ 

สงขลาและชมุพร มคีวามมัน่ใจวาจะชนะ

หรือไม พล.อ.ประวิตรกลาววา จะไปรูได

อยางไร กแ็ลวแตประชาชน และจากการ

ลงพื้นที่ ประชาชนก็ใหการตอนรับดีทุก

คน ไปที่ไหนก็ดีทั้งนั้น

เม� อถามวาการเลือกตั้งซอมเขต                                                             

หลักสี่ กทม. มีการออกมาเปดเผยขอมูล

วามีการซื้อเสียงเสียงละ 1,500 บาท 

พล.อ.ประวิตรกลาวสวนมาทันทีวา “พรรค

พลังประชารัฐไมซื้อ สวนใครจะซื้อไม

ทราบ”

สวนการสรรหาผูสมคัรผูวาฯ กทม.

ของพรรคพลังประชารัฐมีความคืบหนา

อยางไรนั้น พล.อ.ประวิตรกลาววา กําลัง

ดําเนินการอยู สวนจะเปดตัวในเดือนนี้

เลยหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับตนและพรรค

พลังประชารัฐที่จะพิจารณา เม� อถามถึง

นางนวลพรรณ ล่ําซํา หรือมาดามแปง 

ผูจัดการฟุตบอลทีมชาติไทย เดินทางเขา

พบเม� อวนัที ่11 ม.ค.ทีผ่านมา มกีารหารอื

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาฯ ในนามพรรค

พลังประชารัฐหรือไม พล.อ.ประวิตร 

กลาววา ไมมี คุยกับมาดามแปงแตเร� อง

ฟตุบอล ไมไดคยุกนัเร� องผูวาฯ กทม. เม� อ

เปดตัวมาแลวจะวาวหรือไมนั้น ตนไม

ทราบ ขึน้อยูกบัส� อ หากส� อวาวกว็าว สวน

จะเปนผูหญิงผูชายนั้นตนไมทราบ

ที่ศูนยบริบาลผูสูงอายุ อําเภอ

สะเดา จังหวัดสงลา พรรคประชาธิปตย

จัดเวทีปราศรัยชั่วคราว โดยนายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย 

ปราศรัยถึงการใช โครงการคนละครึ่ง

หาเสียงวา ไมใชของพรรคใดพรรคหนึ่ง 

แตเปนนโยบายของรัฐบาลทุกพรรค 

เพราะในการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้ง

พรรคประชาธิปตยและพรรคภูมิใจไทยก็

ใหการสนับสนุนดวย และนโยบายคนละ

ครึ่งไมใชนโยบายที่มีพรรคการเมืองใด

พรรคการเมืองหนึ่งนําไปหาเสียงตั้งแต

แรก เพราะฉะนั้นหากพรรคการเมืองใด

นําไปอางเปนนโยบายสวนตัว ก็ถือวา

เปนการลักวิ่งชิงปลนกลางแดด และแม

การเลือกตั้งซอมครั้งนี้ ประชาชนเลือก

พรรคประชาธิปตย นโยบายคนละครึ่งก็

จะยังคงอยู และการเลือกตั้งครั้งนี้ ไมมี

ผลการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แตเปนการ

คืนที่นั่ง และความเปนธรรมใหกับพรรค

ประชาธิปตย 

นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกฯ                                                       

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนา

พรรคภูมิใจไทย กลาวหลังถูกถามถึง

กรณีการพิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง ถาประกาศใชแลวควรเลือก

ตั้งเลยหรือปลอยใหเปนไปตามวาระ

ของรัฐบาล เรื่องนี้ต้องถามที่ตึกไทยคู่

ฟา แตอะไรจะเกิดขึ้นภูมิใจไทยก็พรอม 

พรรคการเมอืงตัง้มา 10 แลว เปนผูแทนฯ 

ตองพรอมตลอดเวลา อุบัติเหตุทางการ

เมืองเกิดขึ้นประจํา อยูที่วาจะถึงจุดไหน

แลวมเีหตทุีน่าํไปสูการสิน้สดุของสภา เรา

ก็ตองพรอมเชนกัน

หลักสี่หาเสียงดุ 

สวนการหาเสียงในพื้นที่เลือกตั้ง

หลักสี่ วันเดียวกันนี้ ในชวงเชา นาง

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผูสมัคร ส.ส.เขต

หลักสี่-จตุจักร เบอร 7 จากพรรคพลัง

ประชารัฐ ใหสัมภาษณถึงกรณีที่นาย

อรรถวิชช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค

กลา ผูสมัคร ส.ส.จากพรรคกลา ให

สมัภาษณวาพรรคพลงัประชารฐัน�าจะสง

คนที่มีคุณภาพมากกวานี้มาลงสมัครนั้น 

ตนไมขอตอบโตนายอรรถวิชชที่มาดูถูก

พรรคการเมืองอ� น ดถูกูผูสมคัรจากพรรค

อ� น และถอืเปนการหมิน่เกยีรตตินซึง่เปน

ผูหญิงอยางมาก การพูดของนายอรรถ

วิชช นอกจากจะดูหมิ่นเพศแมแลว ยัง

ดูถูกคนหลักสี่-จตุจักรที่ใหการสนับสนุน

พรรคพลังประชารัฐอีกดวย นายอรรถ

วิชชเคยพูดวาเราเหมือนเปนญาติกัน 

แตวันนี้ทําพฤติกรรมเชนนี้ ทั้งที่นาย             

อรรถวิชชเปนคนหนาตาดี การศึกษาสูง 

ตระกูลใหญโต พอลงเลือกตั้งรูวาจะแพ

ก็ออกมาโจมตี ดูถูกเหยียดหยามกันดวย

คําพูดที่ไรซึ่งความเปนสุภาพบุรุษ จะให

ฝายกฎหมายตรวจสอบวาถือเปนการทํา

ผิดกฎหมายการเลือกตั้งในการโจมตี ใส

ราย หรือไม และดําเนินคดีตอไป ฝาก

ไปยังนายอรรถวิชชวา การเลือกตั้งที่จะ

เกิดขึ้นวัดกันที่ผลงานในพื้นที่ ไมใชวาท

กรรมทางการเมอืง หรอืการดถูกูคนอ� นให

ตัวเองดูดี ขอใหดูผลงานที่ตนทํามา และ

ยอนกลับไปดูตัวเองวาเคยทําอะไรใหคน

หลักสี่-จตุจักรบาง

“คนที่ประกาศวาเปนนักการเมือง

คุณภาพ จะทําการเมืองใหม แตคําพูด

กลับสวนทางกับสิ่งที่กําลังทํา แถมเลน

การเมืองแบบเกาดวยการสาดโคลนใส

รายกันแบบนี้ นี่หรือคือการเมืองที่มี

คุณภาพ ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องชาวหลักสี่-

จตุจักร จะเปนผูพิพากษานักการเมือง

แบบนี้เอง และขอวิงวอนพี่นอง พอแม

ชาวหลักสี่-จตุจักร ไดแสดงพลังปกปอง

เกียรติยศของคนหลักสี่-จตุจักรดวย อยา

ใหนกัการเมอืงแบบนีม้าย่าํยดีถูกูพวกเรา

ตลอดไป” ผูสมคัร ส.ส.พลงัประชารฐัระบุ

ขณะทีน่ายอรรถวชิช สวุรรณภกัด ี

กลาวถึงเร� องนี้วา หากยอนกลับไปฟง

เทปใหสัมภาษณ ไมมีคําใดของตนที่ดู

หมิ่นสตรีแมแตคําเดียว อยาทําการเมือง                                                                 

ดรามา และขอใหนางสรัลรัศม์ิระมัดระวัง

คําพูด เพราะการกลาวหากันแบบนี้ใน

ชวงหาเสียงเลือกตั้ง อาจเขาขายผิด

กฎหมาย

สวนกรณีการซื้อเสียง นายอรรถ

วิชช กลาววา เริ่มมีการรองเรียนวามี

การจดช� อผานระบบหัวคะแนนในพื้นที่ 

เกิดขึ้นมากกวาที่เคยเลือกตั้งมา ผมอยู

วงการการเมอืงมา 17 ป ไดยนิไดฟงหนกั

สุดในครั้งนี้ และมีการรองเรียนเขามาวา

มีการเพิ่มรายชื่อบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ใน

ทะเบยีนบาน ซึง่เจาบานทีร่องเรยีนไดขอ

ใหสํานักงานเขตตรวจสอบแลว

ย� น กกต.สอบยุบเพ� อไทย 

วันเดียวกันนี้ ที่สํานักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิ

ญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการ

กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษย

ชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อ 

กกต.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนํา

ไปสูการยุบพรรคเพ� อไทย กรณีของนาย

วิฑูรย นามบุตร อดีตรองหัวหนาพรรค

ประชาธปิตย และกรณทีี ่พล.อ.พลัลภ ปน

มณี ที่ปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร ซึ่งเขาขายความผิดตาม 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 28 และ 

92 เพราะทั้งนายวิฑูรยและ พล.อ.พัลลภ

ไดประสานไปยังพรรคเพ� อไทย โดยนาย

วิฑูรย ไดประสานกับนายเกรียง กัลปติ

นันท สมาชิกพรรคเพ� อไทย และเปดเผย

ผานชองอุดรคอนเนค วาไดมีการเจรจา

และตอสายตรงไปยังนายทักษิณ ชินวัตร 

ซึ่งการที่นายวิฑูรยจะเขาไปสังกัดพรรค

เพ� อไทย และในกรณีของ พล.อ.พัลลภ 

ไดระบุวาไดพูดคุยกับ นพ.ชลน�าน ศรี

แกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย กรณีที่ไมได

รับเชิญไปรวมประชุมใหญพรรคเพ� อไทย

ที่ จ.ขอนแกน ซึ่งทั้ง 2 เร� องนี้มีการพูด

โยงไปถึงนายทักษิณ 

จึงขอให กกต.เรียกผูที่เกี่ยวของ

ประกอบดวยนายวิฑูรย, นายเกรียง, 

พล.อ.พลัลภ, นพ.ชลน�าน มาตรวจสอบวา

เร� องทั้งหมดเปนเร� องจริงหรือไม และขอ

ใหตรวจสอบโทรศพัทของนายวฑิรูย และ 

พล.อ.พลัลภ วาไดมกีารใช โทรศพัทตดิตอ

ประสานงานเรื่องทั้งหมด รวมทั้งเชิญ

ผูที่เกี่ยวของวาขอเท็จจริงเปนอยางไร 

ทั้งนี้ หากพบวามีฝายหนึ่งฝายใดใหการ

อันเปนเท็จ กกต.ตองแจงความดําเนิน

คดีในขอหาทําผิดตอ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 

และหากพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริง 

เปนหนาที่ของ กกต.ตองดําเนินการตาม 

พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมืองมาตรา 28 

ที่ปลอยใหบุคคลภายนอกเขามาครอบงํา

บริหารพรรคการเมือง โดยมาตรา 92 

กกต.จะตองสงเร� องใหศาลรัฐธรรมนูญ

เพ� อพิจารณายุบพรรค.

สั่ง รร.

เดินทางมาจากตางประเทศ 277 ราย 

ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม 2,292,290 

ราย หายปวยเพิ่ม 3,350 ราย ทําใหมี

ยอดหายปวยสะสม 2,204,135 ราย อยู

ระหวางรักษา 66,286 ราย อาการหนัก 

480 ราย ใสทอชวยหายใจ 108 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 19 ราย เปนชาย 10 ราย หญิง 

9 ราย ผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 12 

ราย มีโรคเรือ้รงั 5 ราย ทาํใหมยีอดผูเสยี

ชีวิตสะสม 21,869 ราย 

สวนยอดผูไดรบัวคัซนีของประเทศ 

ไทยเม� อวนัที ่11 ม.ค. มกีารฉดีวคัซนีเพิม่

เติม 513,208 โดส รวมยอดฉีดวัคซีน

สะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 

107,271,904 โดส ขณะที่สถานการณ

โลก มียอดผูติดเชื้อสะสม 314,090,366 

ราย เสียชีวิตสะสม 5,521,031 ราย   

“ลักษณะของโรคขณะนี้ลดความ

รนุแรง เน� องจากประชาชนมภีมูติานทาน 

การรักษาและการบริการของเรามีความ

พรอมและประสิทธิภาพ ทําใหอัตราปวย

หนักและเสียชีวิตลดลง หากรวมมือกัน

ดี เรามีความหวังวาปนี้ โควิด-19 จะ

กลายเปนโรคประจําถิ่น แตถึงอยางไรก็

ยังตองใสหนากากเพ� อลดการแพรเชื้อ” 

พญ.สุมนีกลาว 

ทั้งนี้ สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติด

เชื้อสูงสุดวันที่ 12 ม.ค. ไดแก กทม. 892 

ราย, ชลบรุ ี873 ราย, สมทุรปราการ 523 

ราย, ภเูกต็ 488 ราย, ขอนแกน 277 ราย, 

อบุลราชธาน ี269 ราย, นนทบรุ ี251 ราย, 

เชียงใหม 194 ราย, ศรีสะเกษ 167 ราย 

และบุรีรัมย 166 ราย 

“ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีความ

เปนหวงพื้นที่นํารองทองเที่ยว (สีฟา) 8 

จังหวัดที่มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

จ.นนทบุรี และปทุมธานี ที่สองวันกอน

ผูติดเชื้อยังอยูหลักสิบ แตมาวันนี้เปน

ตัวเลขสามหลัก และมีทิศทางตัวเลข

เพิ่มขึ้นเร� อยๆ จึงขอเนนย้ําพื้นที่สีฟาทั้ง 

8 จังหวัด แมจะเปดกิจกรรม กิจการได 

แตตองกํากับติดตามมาตรการตางๆ ทั้ง

โควิดฟรีเซตติงและเนนย้ําประชาชนให

ปองกันตัวเองตามมาตรการปองกันตัว

เองแบบครอบจักรวาล” พญ.สุมนีกลาว

ผูชวยโฆษก ศบค.กลาววา ใน

สวนของคลัสเตอรใหมที่พบมากที่สุดยัง

คงเปนรานอาหารกึ่งผับ กึ่งสถานบันเทิง 

พบที่ จ.อุบลราชธานี น�าน อุดรธานี 

พะเยา ขอนแกน เชยีงใหม และศรสีะเกษ 

คลัสเตอรสังสรรคปใหมพบที่ จ.อุดรธานี 

หนองบัวลําภู คลัสเตอร โรงงานพบ

ที่ จ.นครพนม คลัสเตอรงานบุญพบที่ 

จ.อบุลธราชธาน ีคลสัเตอรสถานพยาบาล

พบที่ กทม. แมจะพบจังหวัดเดียว แตพบ

ถึง 5 โรงพยาบาล และคลัสเตอรสถาน

ศึกษาพบที่ จ.จันทบุรี กทม. และนนทบุรี  

นอกจากนี้ ที่ประชุมอีโอซี สธ.ได

หารือถึงเร� องการปด-เปดโรงเรียนและ

สถานศึกษา เพราะจากสถานการณใน

ขณะนีท้าํใหมสีถาบนัการศกึษาหลายแหง

ปรับการเรียนการสอนมาเปนออนไลน

สวนใหญ และกระทรวงศึกษาธิการกับ

กระทรวงสาธารณสขุประชมุรวมกนัและ

จัดทํามาตรการตางๆ เพ� อเตรียมความ

พรอมกอนเปดภาคเรียน ทําแผนเผชิญ

เหตุในกรณีพบการติดเชื้อของนักเรียน 

นักศึกษา หรือบุคลากรในโรงเรียน โดย

หลกัการในการจดัการปองกนัควบคมุโรค

ในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา มกีารดาํเนนิ

การโดยใชมาตรการที่เรียกวา 6-6-7 คือ 

6 มาตรการหลัก ไดแก เวนระยะ สวม

หนากากตลอดเวลา ลางมือ วัดไข ไม

ทํากิจกรรมที่มีคนแออัดจํานวนมาก 6 

มาตรการเสริม ไดแก ให ใชชอนกลาง

สวนตัว ลงทะเบียนกอนเขาและออกโรง

เรียนหรือสถานศึกษา และ 7 มาตรการ

เขมงวด ซึง่เปนมาตรการทีท่กุสถานศกึษา

ตองดําเนินการ ไดแก ประเมินดวยแอป

พลิเคชันไทยสต็อปโควิดพลัส นอกจาก

มาตรการ 6-6-7 ดังกลาวแลว ในการ

ที่จะเปดเรียนตองไดรับวัคซีนเกิน 75% 

เด็กนักเรียนไดรับการฉีดวัคซีน ชวงอายุ 

12 ปขึ้นไป ตรวจคัดกรองดวย ATK 

เปนระยะ  

“การทําแผนเผชิญเหตุเพ� อใช ใน

การดําเนินงานปองกันควบคุมโรคใน

โรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งไดจัดทําสงไป

ยังโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศแลว อาทิ 

หากพบนักเรียนหรือครูในโรงเรียนติด

เชือ้หนึง่คน เราจะตองดาํเนนิการอยางไร

ตอไป เชน ลงไปสอบสวนโรคและใหปด

เฉพาะหองเรยีนนัน้ 3 วนั ดงันัน้การทีเ่จอ

ผูติดเชื้อก็ไมจําเปนวาจะตองปดเรียนทั้ง

โรงเรียน” ผูชวยโฆษก ศบค.กลาว

ปนี้ โควิดจอโรคประจําถิ่น

พญ.สุมนีกลาวถึงความคืบหนา

กรณีการฉีดวัคซีนใหกับเด็กอายุ 5-11 ป

วา กอนหนานี้ อย.ไดอนุมัติใหใชวัคซีน

ไฟเซอรในเด็ก 5-11 ปแลว วัคซีนที่ใช

ในเด็กอายุชวงดังกลาว (ฝาสีสม) จะตาง

จากวัคซีนไฟเซอรที่ ใช ในผู ใหญ (ฝาสี

มวง) ในเด็กใช 10 ไมโครกรัม ในผูใหญ

ใช 30 ไมโครกรัม ดังนั้นถาใชฝาสีมวง

ของผูใหญมาแบงเปน 3 โดส โดสละ 10 

ไมโครกรมั เพ� อทีจ่ะฉดีใหเดก็ไดหรอืไม ก็

ตองบอกวาใชทดแทนกนัไมได ในเดก็ตอง

ใชแบบเฉพาะเดก็ฝาสสีมเทานัน้ สวนเดก็

โตขึ้นไปและผู ใหญตองใช ในสูตรที่เปน

ฝาสีมวง 30 ไมโครกรัม ขอใหเขาใจวา

ทดแทนกันไมได  

“ตอนนี้วัคซีนเด็กฝาสีสมประเทศ 

ไทยสั่งเขามาแลว และจะเริ่มทยอยเขา

มาบานเราในชวงปลายเดือน ม.ค.นี้ หรือ

เตม็ทีก่จ็ะภายในเดอืน ก.พ.จะเขามาแลว 

ถือวาเร็ว” พญ.สุมนีกลาว

นพ.รุงเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษา

ระดับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาว

ถึงกรณีกรมควบคุมโรคเตรียมพิจารณา

ให โรคโควิด-19 ซึ่งเปนโรคระบาด เปน

โรคประจําถิ่นวา ปจจุบันโควิด-19 กําลัง

เปลี่ยนสูการเปนโรคประจําถิ่น หรือโรค

ที่เราสามารถคาดการณสถานการณ ได 

ดวยปจจัยสําคัญคือเชื้อลดความรุนแรง 

โดยปจจุบันความรุนแรง อัตราปวยตาย

โรคโควิด-19 ลดลงเหลือเสียชีวิต 1 ราย 

จากผูติดเชื้อ 1,000 ราย หรือรอยละ 0.1 

จากที่ในชวงแรกของการระบาด ตัวเลข

ขางตนสูงถึงมากกวารอยละ 3

“ยงัมปีจจยัทีป่ระชาชนมภีมูคิุมกนั

คอนขางดี เชน การฉีดวัคซีน จนถึง

ระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา 

และควบคุม ชะลอการระบาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ที่สําคัญคือความรวมมือ

ของประชาชนในการเขามารับวัคซีน ไป

จนถึงการมีวินัยในการดํารงชีวิต เมื่อ

การดไมตกและรวมแรงรวมใจกันตอไป 

จะเปนอัตราเรงให โควิด-19 เปนโรค

ประจําถิ่น เปนโรคที่เราสามารถคาด

การณและรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึง่จะสงผลบวกตอภาพรวมเชงิเศรษฐกจิ

สังคมตอไป” ที่ปรึกษา สธ.ระบุ

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กลาววา 

สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ได

คาดการณ ไวกอนตั้งแตชวงตนเทศกาล

ปใหมและไดเตรียมตัวไวกอนแลว การ

เขามาของโอมิครอนทําใหเกิดการติด

เชื้อเพิ่มมากขึ้น หากเราใชมาตรการทุก

อยางอยางทั่วถึงและไดรับความรวม

มือจากประชาชน จากที่มีการประเมิน

วาจะมีการติดเชื้อถึง 30,000 คน ถามี

มาตรการการฉีดวัคซีน สวมใสหนากาก

อนามัย โควิดฟรีเซตติงและใชชีวิตแบบ

นิวนอรมอล การประเมินผูติดเชื้อ 3-4 

หม� นคนก็จะลดลงมา 

“จากการทีด่ตูวัเลขทัง้ผูตดิเชือ้ใหม 

ปวยหนัก ผูเสียชีวิต ยังไมมีจํานวนที่เพิ่ม

มากขึน้ แตทีก่งัวลคอืตวัเลขผูเสยีชวีติ ซึง่

จะเหน็วายงัไมมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ ถอืวา

สถานการณดีขึ้น” นายอนุทินกลาว

ถามถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุง 

เรืองกิจ ประธานคณะกาวหนา ระบุวา

เตรียมฟ้องคนที่ ให้ข้อมูลส่วนตัวเรื่อง

การฉีดวัคซีนที่หลุดจากระบบหมอพรอม 

นายอนุทินกลาววา เรามั่นใจวาขอมูลไม

รั่ว ไมวาจากระบบไหนก็ไมรั่ว แตอันที่

จริงขอมูลเหลานี้ก็ไมใชเร� องลับสุดยอด

แตอยางใด ขอมูลเหลานี้มีเอาไวใช และ

ไมควรไปจี้วานายธนาธรเปนวีไอพีรับ

วัคซีนพิเศษกวาคนอ� น เพราะนายธนา

ธรก็มารับการฉีดตามกําหนด โดยเข็ม

หนึ่งฉีดเม� อเดือน ก.ค.2564 ก็ไมใชวีไอ

พี อันนี้เราพูดกันแฟรๆ อยาเอาตรงนี้

มาเปนประเด็น ถาถามวามีวีไอพีหรือ

ไม กระทรวงสาธารณสุขในยุคของตนมี

สโลแกนรักษาทุกที่ วีไอพีทุกคน 

“อย่าเอาประเด็นนี้มาเป็นเรื่อง

สาํคญั ซึง่ตวันายธนาธรเองกเ็พิง่ตดิโควดิ

ไป กไ็มทราบวาไดฉดีเขม็สามแลวหรอืยงั 

ถาไดฉีดเข็มสามแลวติดโควิดก็มารับเข็ม

สี่หลังคนอ� นๆ ได เพราะถือวามีภูมิธรรม

ชาติแลว” นายอนุทินระบุ

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ ที่

ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร แถลง

ถึงสถานการณ โควิด-19 ในสภาผูแทน

ราษฎรวา ตั้งแตปใหม 2565 วันที่ 1-12 

ม.ค. รัฐสภาพบผูติดเชื้อจํานวน 5 ราย 

ไดแก พนักงานทําความสะอาด ตํารวจ

รัฐสภา เจาหนาที่ภายในกรรมาธิการ 

สํานักการคลัง และพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ซึ่งไดรับการยืนยันดวยการ

ตรวจ ATK และ RT-PCR เรียบรอยแลว 

โดยตนไมตองการใหต� นตระหนก แตขอ

ใหเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะใน

สัปดาหหนาที่มีการเปดประชุมสภาตอง

มีมาตรการที่เขมงวด

“ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นใน

สัปดาหหนา หากไมมีเหตุการณฉุกเฉิน

หรือรายแรง นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา จัดใหมีการเปดประชุมรวด 3 วัน 

ตั้งแตวันที่ 19-21 ม.ค. โดยขอความรวม

มือใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

ผูติดตาม และผูชวย ส.ส. เขารับการ

ตรวจ ATK ทุกวัน” ที่ปรึกษาประธาน

สภาฯ กลาว. 

คงจีดีพี

เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ภาย

ใตการกระตุนวัคซีนที่ครอบคลุม” นาย

สนั่นระบุ

นายสนั่นกลาววา กกร.ยังหารือ

ความคบืหนาการปฏริปูกฎหมายทัง้ระบบ

ของไทย เพ� อไมเปนอปุสรรคตอเศรษฐกจิ

ประเทศ เริม่ดาํเนนิการตัง้แตป 2560 ถงึ

ปจจุบันคืบหนา 38.76% หลังจากนี้อยาก

เสนอรัฐบาลแก ไขปรับปรุงกฎหมายที่

เหลือโดยเร็ว อาทิ ปรับปรุงกฎหมายกํา

กบัเอสเอม็อแีละสตารทอปั ปรบัปรงุหลกั

การกํากับดูแลการคาของเกาและการนํา

ผลิตภัณฑกลับมาใชใหม

รวมทัง้ กกร.จะเสนอกระทรวงการ

คลังขอขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสรางลง 90% ออกไปอีก 2 

ป โดยขอพิจารณาออกพระราชกําหนด

ลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง

บางประเภทเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ เพื่อ

ลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินลงอีก 90% 

ตามมาตรา 55 เพ� อแบงเบาภาระใหกับ

ประชาชนและผูประกอบการทั่วประเทศ 

และยังหารือถึงการแกปญหาหนี้ครัว

เรือน ควรมีกลไกหรือนโยบายสนับสนุน

การสรางรายไดควบคูกับมาตรการชวย

เหลือดานอ� นๆ

ดานนายผยง ศรีวณิช ประธาน

สมาคมธนาคารไทย กลาววา ปญหาคา

ครองชีพ ราคาสินคาพุงสูง เปนปจจัย

กระตุนปญหาหนี้ครัวเรือน อยากให

แกไขเร� องหนี้ครัวเรือนอยางเปนระบบ 

เชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว

เพราะเรียนรูจากชวงที่ผานมา มีการเรง

ฉีดวัคซีน การสงออกและบริโภคจะเปน

ตัวขับเคล� อน

นายสพุนัธุ มงคลสธุ ีประธานสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

กลาววา จากปญหาการระบาดของโอ

มิครอน อยากใหรัฐสนับสนุนคาใชจาย

เอกชนในการซือ้ชดุตรวจโควดิ ATK เพ� อ                                                             

ชวยแรงงานในระบบไดรับการตรวจมาก                                                  

ขึ้น ขณะเดียวกันอยากใหรัฐออกเกณฑ

คุมโควิดในแตละจังหวัดใหเทาเทียม ไม

เกิดความสับสน สรางความรู ใหประชา 

ชน โดยเฉพาะอาการของโอมิครอนไม

รุนแรง แตตองไดรับวัคซีนที่มากพอ

นายธนวรรธน พลวิชัย อธิการบดี

มหาวทิยาลยัหอการคาไทย และประธาน

ที่ปรึกษาศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาว

วา ประเมินสถานการณ โควิดไทยหลัง

พนเทศกาลปใหม พบวา ไมรุนแรง ยอด

ติดเชื้อประมาณ 8,000 ราย ขณะที่

เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟนตัวจากมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจของรัฐ 2 สวนหลัก คือ 

โครงการชอปดีมีคืน น�าจะสรางเม็ดเงิน

ในระบบเศรษฐกิจ 3-4 หม� นลานบาท 

คนละครึง่เฟส 4 คาดวาจะใชงบประมาณ 

4.5 หม� นลานบาท ประชาชนออก 4.5 

หม� นลานบาท ทั้งหมดจะสรางเม็ดเงิน

เศรษฐกิจรวม 1.2-1.3 แสนลานบาทใน

ชวงไตรมาสแรกของปนี้

สําหรับกรณีหมูราคาแพงเพราะ

ขาดแคลน 5 ลานตัวจากปญหาตางๆ 

ตลอดจนโควิด-19 เชื่อว่าสถานการณ์

ราคาจะปกติ และหมูแพงเพียงในชวง 

3-4 เดือนขางหนา สวนโรคอหิวาต

แอฟริกาในสุกร (เอเอสเอฟ) ที่พบแลว

ในไทยเช� อวาจะมีการแกปญหาตอไป.

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

คุณแม่วิไล สอาดโฉม
(เจ้าภาพ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (ศาลา ๑)

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม (รอบที่ ๑)
เวลา ๑๘.๐๐ น.  สวดพระอภิธรรม (รอบที่ ๒)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น พิธีกงเต็ก

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีฌาปนกิจศพ 

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
เจ้าภาพขออนุญาตงดรับพวงหรีด

และขอเชิญท่านร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลราชวิถีทางธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

เลขที่บัญชี .๕๑-๒๑๖๓๒๒-๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

‘อนุทิน’ ยันปลดล็อกกัญชาแลว

ทําเนียบฯ • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณถึงกรณีมีผู

ถูกจับกุมเน� องจากปลูกกัญชาในบานวา อยูที่การตีความและ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎหมายชัดเจนคือเรื่องการปลด

ล็อกกัญชา นําสวนที่เปนประโยชนของกัญชามาใช สวนที่เปน

โทษก็ยังเปนโทษอยู เราถึงไดมีการจํากัดในสวนของสาร THC 

หรือสารออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในสัดสวนไมเกิน 0.2% 

ถานับ ในประมวลกฎหมาย ตอนนี้ถือวากัญชาไมไดอยูใน

สวนของยาเสพติดแลว แตถาไปดูในบทเฉพาะกาล ถึงแมจะ

มีกฎหมายใหมแลว แตยังไมมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ออกมา ก็ใหใชของเกาไปกอน  แตถาคนที่เริ่มปลูกกัญชาแลว

นําไปใชทางการแพทยซึ่งอยูในกรอบกฎหมายฉบับใหม ก็อยูที่

การตีความ เราจะไปหวงอํานาจไวทําไม หวงเพ� ออะไร เพราะ

ประมวลกฎหมายปจจุบันเขียนชัดเจนอยูแลววากัญชาไมได

เปนยาเสพติด

พบหลักฐานเรือผีประทับตราจีน

นครศรีธรรมราช • พล.ร.ต.อิทธิพัทธ กวินเฟ� องฟูกุล โฆษก

ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) 

กลาวถึงความคืบหนาการตรวจสอบกรณีเรือปริศนาลอยตาม

กระแสน้ําเขามาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 2 และ

ไดจมลงหางจากชายฝง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยทัพ

เรือภาคที่ 2 ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมแลว จากหลักฐานสมุด

ปูมการเดินเรือลาสุด หรือ Deck Log Book ซึ่งถูกบันทึกไว

ตั้งแตวันที่ 19 พ.ค.2559 ถึงวันที่ 27 ส.ค.2559 ช� อเรือ จินสุย

หยวน 2 โดยไดพบหลักฐานที่มีตราประทับของสํานักงานความ

ปลอดภัยทางทะเล นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระบุวา นาย Qi Xue Jun หรือซง เสวีย จวิน เปนผูบังคับการ

เรือลํานี้ แตเอกสารดังกลาวไดจมไปกับเรือ ทั้งนี้ทราบวาเรือ

จินสุยหยวน 2 ไมไดอยูบัญชีเรือ IUU Fishing อยางไรก็ตาม 

การตรวจสอบคราบน้ํามันที่เกิดจากการจมลงของเรือ ตรวจไม

พบคราบน้ํามันที่จะสงผลกระทบกับบริเวณโดยรอบ

ตม.ภูเก็ตเรงชวยชาวคาซัคฯ ตกคาง

ภูเก็ต • พ.ต.ท.สภา จิตตหลัง รอง ผกก.ตม.ทาอากาศยาน

ภูเก็ต กลาววา จังหวัดภูเก็ตไดรับหนังสือจากสถานทูตคาซัค

สถานแจงมาใหชวยเหลือดูแลนักทองเที่ยวชาวคาซัคสถาน 

เน� องจากคาซัคสถานไดประกาศสถานการณฉุกเฉินไปเม� อวันที่ 

5 มกราคม มีการระงับเที่ยวบินเขา-ออกที่เมืองอัลมาตีทั้งหมด 

เม� อสัปดาหที่แลวมีผู โดยสารตกคางของคาซัคสถานกวา 1,200 

คน โดยกลุมผู โดยสารที่ตกคางกับอยูเกินเวลา ทางสํานักงาน

ตรวจคนเขาเมือง (สตม.) ออกแนวทางชวยเหลือคือกลุมที่จะ 

overstay  ใหไปย� นขออยูตอที่ ตม.จังหวัดภูเก็ต  สวนผู โดยสาร

ที่ overstay 1 วัน และประสงคจะเดินทางออก ทาง ตม.สนาม

บินผอนผันให แตถาเกินกวา 1 วัน คือ 2-3 วัน ถาไมย� นขออยู

ตอจะโดนปรับวันละ 500 บาท ซึ่งมีการปรับไปแลวกวา 40 

ราย เม� อวันที่ 10 มกราคมกวา 40 ราย จะเปนอยางนี้อีกสักพัก

หนึ่ง คาดวาใน 2-3 วันน�าจะเคลียรผู โดยสารหมด

หนุนใชที่ดินเพ� อประโยชนสูงสุด

ทําเนียบฯ • พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2565 

ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ โดยมี พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 

นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ดร.รวี

วรรณ ภูริเดช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแหงชาติ รวมดวย ภายหลังการประชุม นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

นายกรัฐมนตรีระบุวา รัฐบาลมุงเนนใหประชาชนใชประโยชน

จากที่ดินใหสูงสุด ตลอดจนเร� องของการแกไขหรือปลดล็อก

กฎหมายที่เกี่ยวของอีกดวย นอกจากนี้ ยังใหหน�วยงานที่

เกี่ยวของติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาการตรวจพิสูจน

สิทธิการครอบครองและการใชประโยชนจากที่ดิน โดยใหยึด

หลักการใชขอเท็จจริง แตใหสามารถเขาใชประโยชนไดในการ

แกปญหา เพ� อไมใหเกิดปญหาและผลกระทบในอนาคต. 


